
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที ่๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ  

การมีสวนรวมของประชาน และการกระจายอํานาจในคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

สภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ 

     -------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา 

  (นายชชูัย ศุภวงศ ทําหนาทีป่ระธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  เมือ่มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมนะครับ พอดีเมื่อกี้ผมประชุม

อยูขางลางชัน้ ๕ นี่ครับ เพราะวาทางคณะกรรมาธกิารยกรางก็ไดเรียนเชิญประธานกรรมาธกิารชุดตาง ๆ 

มาพูดคุยดวย ดวยเหตทุี่วาตอนนี้เราไมทราบกลไกตาง ๆ ใน สสร. ใครทําอะไรอยางไร แลวจะเคลื่อนไป  

ส่ิงไหนที่จะเสริมพลังกนัอยางไร ตรงนี้รูสึกวามันจะเปนการที่ขาดไปนะครับ และก็พอดีทานรองเสรี รอง

ประธาน สสร. ก็เขามาพูดเรื่องงบประมาณวาใครไดงบประมาณอะไร เมื่อกีท้านอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ  

ก็อยูดวยนะครับ ก็ทาํใหเหน็ภาพคราว ๆ วาเขาจัดสรรงบประมาณกนัอยางไร ถึงไหน แตวาผมก็เลยบอกวา

ควรที่จะให สสร. ๑๐๐ ทาน มกีารสัมมนาไปคุยกัน แลวกรรมาธกิารทุกชุดควรจะไปเสนอความกาวหนา

ของตัวเองวาทําอะไร มีแผนอยางไร มนัจะไดเชื่อมแผนประสานแผนกนั แตวาในที่สุดจุดหนึ่งทีล่งตัวหรือที่

ไดเปนชิ้นเปนอันเมื่อกีก้็คือ คุยกันถึงเรื่องของการประชาสัมพนัธ แลวเราก็คิดวาการประชาสัมพันธควรจะ

เกิดจากการดาํเนนิงานของคณะกรรมาธกิารโดยเฉพาะชุดยกรางวา ทําอะไรตาง ๆ โดยเฉพาะกอนหนานี้มี

รองประธาน ๒ ทาน ก็คงเอยชื่อทานได คอื ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ทานอาจารยวิชา มหาคุณ  

ที่ออกมาสัมภาษณตาง ๆ และก็ผมคิดวาเปนเรื่องที่ดีและยึดพืน้ที่ส่ือไดเยอะ แตวาในกรรมาธกิารยกราง 

ก็หยิบประเด็นนี้ข้ึนมาเกรงวาจะไมใชวาเปนมติ แตวาเขาใจผิด ซึ่งตรงนั้นตอนหลงัสงัเกตดูวา ๒ ทาน  

ก็ชะงกัไปนิดหนึ่งพอสมควร และถาไปมอนิเตอรพื้นที่ส่ือ ผมเหน็วาลดลง ทัง้ที่ส่ือเขามีใจกับเรามาก ทนีี้ก็

มาพูดถงึเรื่องของการทีจ่ะทาํใหกระเพื่อมของทั้งประเทศ ผมก็ไดยกกรณีของที่อาจารยเจิมศักดิ์เคยทํา 

เมื่อป ๒๕๔๐ พูดไปพูดมากจ็บลงทีว่าจะจดัการเวทีที่สวนกลาง และกจ็ะเปนการหนนุเนื่องกับเวททีี่แตละ

ภาคไดมีแผน คือเวททีี่สวนกลางเมื่อกี้ไดขอตกลงวาจะใชรัฐสภาเปนเวท ีโดยเชิญกลุมคนตาง ๆ มาจาก

เครือขายตาง ๆ ซึ่งผมคงจะตองมีการลงทะเบียนมีอะไรตาง ๆ ทุกสัปดาห ตัง้แตกลางเดือนมีนาคม 

เปนตนไปก็จะตองประสานกบัทางชอง ๑๑ กับชอง ๙ เพราะผมสงสยัเวลาทําไม ๒ ชองนี้ยงัไมไดขยับเทาไร 

แลวก็พวก สสร. หรือกรรมาธิการยกรางทีจ่ะมาตอบคําถามกถ็าเอาตอนบายวนัเสาร ทุกวันเสารเปนตนไป 

สัก ๓ ชัว่โมงแลวก็เปดสภาใหเปนสภาของประชาชนแลวจังหวัดจะทํางานงายมันจะกระเพื่อมทั้งประเทศ 

และประเด็นตาง ๆ ก็จะเปนที่รูกันทั่วไปหมด เพราะวาเราไปพูดถึงเรือ่งการพิมพรางรัฐธรรมนูญ ๑๙ ลาน

ฉบับ ใชเงนิเยอะมาก เงนิและก็คาสงไปรษณีย ซึง่ทานรองเสรีก็ตองเชิญทางไปรษณีย เรียกมาตอรองเรื่อง 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ                                      วีรพร ๑/๒ 
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ราคาคาขนสง แตวาถาเราทาํตรงนี้จาํนวนพิมพ ๑๙ ลานฉบับอาจจะลดลง แลวก็ใชส่ือโทรทัศนวทิยุ ซึ่งเรา

ก็รูเปนส่ือทีม่ปีระสิทธิภาพมากที่สุดครับ ก็ประชุมไดแคนี้ก็เลยตางคนตางแยกยายกนั และกท็างรองเสรี 

ก็บอกวาจะรับ กรรมาธกิารกจิการประสานภายในจะรับไป ที่ผม Propose ไปวา ควรจะตองกลไกตาง ๆ 

ตองเจอกันนะครับ จะไปทําแบบที่ยกรางจะไปที่ชะอาํหรือเปลาไมทราบ แตวาถาไมรูกันแลวมนัก็ตางคน

ตางทาํ มันก็เปนสวน ๆ  ซึ่งไมมีพลังนะครบั นัน่ก็เปนเรือ่งที่ผมเรียนใหที่ประชุมทราบนะครับ เมือ่เชาก็

ประชุมเร่ืองของคณะกรรมาธิการยกรางก็มีประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจแลวก็เมื่อวานของเราที่ประชุมกัน 

ผมยังไมไดอานหนังสือพิมพไดขาววาประเด็นเรื่องนกัการเมืองหามไมใหมาเปนสื่อมวลชนรูสึกคนก็สนใจ 

สนใจพูดโดยเฉพาะทางทองถิ่น นักการเมอืงทองถิน่กับธุรกิจส่ิงพิมพทองถิน่สวนใหญจะไปดวยกัน และก็มี

ประเด็นผูหญงิก็พูดเรื่อง ผมไมไดบอกวาผมสนับสนุนบคุคลเพศอื่น ๆ ขาวออกมาสนับสนนุมากกวาทุกเพศ 

แตวาไมเปนไรครับใหเปน และก็ประเด็นเรือ่งสหภาพสหพันธของขาราชการอะไรอยางนี้ กม็ีการสนใจ  

ผมวาอนันีก้็ดคีรับ สวนประเด็นประหารชีวติหรือไม ผมไมทราบยังไมไดยิน คือถาเปนประเด็นทางสังคมแลว

ใหถกเถียงเราไมไดรับฟงโดยธรรมชาติ อันนี้เปนเรื่องทีผ่มอยากแจงที่ประชุมทราบนะครับ กอนจะเขา

รายการ ใครมีอะไรครับ 

  นายสนัน่ อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ขอแถมนดิหนึง่ บงัเอิญการชิงพื้นที่ขาวมันมี

ทั้งขาวดีขาวรายบางคนอยากใหสัมภาษณจากความรูสึกสวนตวัแตประชาชนไมเขาใจ ทนีี้จะเปนการโยน

หินถามทางกต็าม ตามที่ผมไปรับฟงความคิดเห็นเปนตวัอยางงาย ๆ จากจงัหวัดนนทบุรี เชน เราบอกวา 

การจัดการศึกษาอยางต่ําใหเหลือ ๙ ป ภาคบังคับ ๙ ป ใหเปลาอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ ประชาชนเขา

บอกอยางนัน้ ถาเผื่อวามาขอมติจากประชาชนชาวนนทบุรีอยาไปหวงัเลยวาจะได 

  ประธาน  :  แตวาพอฉบับจริงปบก็ ๑๒ ป และตอนที ่๙ ปเขาตกใจก็รีบชวยอาจารยวาให 

คง ๑๒ ป ก็ดจีะไดไปสนับสนุน 

  นายสนัน่ อินทรประเสริฐ  :  เปลา เขาคิดวารัฐธรรมนูญเมื่อออกแลวเขาก็คว่ําไปเลย เขาก ็

ไมเอากันเริ่มตนใหม อยางนี้เปนตน เพราะวาอยางนอยการจะใหขาวเราก็มีโฆษกอยูแลว ทนีี้จะใครจะให

ขาวเพื่อความโดดเดนของตัวเองกน็ึกถึงสวนรวมบางเราจะไปดวยกนัรอด 

  ประธาน  :  กค็งไมเปนไร ผมคิดวาใหไดพืน้ที่ขาวมากทีสุ่ดและก็มีการถกเถียงวาตราบใด 

ที่ยงัไมมีรัฐธรรมนูญฉบับทีสุ่ดทายใหเห็นยังคงคุยกันไดเสมอ และกก็รรมาธิการชุดอยางผม ผมกบ็อกทาง

เจาหนาที่ไววาเอกสารที่เราไดทั้งหมดใหผูส่ือขาวไดทั้งหมด เพราะเปนการรางรัฐธรรมนูญโดยที่ชวน

ประชาชนมารวมราง รัฐธรรมนูญมนัเปนกฎ กติกา ของสังคมทกุคนตองชวยกันนะครับ เมื่อวาน 
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ทางกระบวนการผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง Remove ของศาสตราจารยดอกเตอรอมราก็มีตัวแทนมายืน่

ผมถายเอกสารใหแลวมายื่นขอเสนอ ซึ่งขอเสนอหลายกค็ลาย ๆ กับที่เราที่ทาํอยูและก็มีของทางผมไมรูเขา

ไมไดบอกชื่อเสนอเรื่องสภาที่ปรึกษาจังหวัดก็คลาย ๆ สภาผูนําหรือสภาคณะกรรมการในพื้นที่ระดับ 

จังหวัดที่คุณวทิยาพูดถงึก็คลาย ๆ กัน ผมดูพลิก ๆ ดูแลวผมก็บอกวาอาจารยโคทมมากับชุดนั้น พอดี

อาจารยโคทมนั่งคุยกับชุดนัน้แลวก็เรียกผมไปรับเร่ือง ผมพลิก ๆ บอกนี่ดูก็คลาย ๆ กับทีท่างชุดเราไดเสนอ 

เขาก็ดีใจใหญบอกวาเดีย๋วเขาก็จะตามดู นี่ก็ได อันนี้กจ็ะมีออกมาเรื่อย ๆ ผมก็จะทยอยสําเนาแจกและก็ที่

ไดจากทานประพันธ นัยโกวทิ ที่สงเรื่องมาเรื่องการศึกษามาตรา ๘๑ อันนีท้านก็ใหความเห็นมา มีความเหน็

จากอาจารยทวีศักดิ์ กออนันตกูล ทานสงใหเมื่อวาน สงมาที่ผม มาทางเดียวกัน แยกเปน ๒ ชองแลวก็มา

บรรจบกันอีกที วันนี้คิดวาจะพยายามประชุมใหครบทัง้เรื่องการมีสวนรวมกบัเร่ืองหมวดสทิธิเสรีภาพ 

ซึ่งเหลือไมกี่หมวด แตวาจะไมลงในรายละเอียดวาแตละมาตราเขียนอยางไร เพราะวาอนันัน้เรายังมีเวลา 

นะครับ แตวาเอาเฉพาะหลัก ๆ วาอยางไร แลวก็ฝายเลขาไปทํา และกม็าเรื่องการมสีวนรวมวาประเด็น 

หลัก ๆ อยางไร เพราะวาวนัอังคารถาผมจาํไมผิดผมตองเสนอความคืบหนาเที่ยวสุดทายตอกรรมาธกิาร 

ชุดใหญ ซึ่งเราเสนออีกทีกจ็ะจบหลงัจากนั้นก็ไปสัมมนากันที่ชะอํา ตรงนัน้ฝายเลขาก็คงจะเตรียมทั้งกรอบ

ประเด็นปญหาทัง้แนวทางทีเ่สนอนะครับ รวมทัง้รัฐธรรมนูญทีเ่ราคิดวาอาจจะตองปรับเปลี่ยนอะไรอยางไร

คงไปทํารายละเอียดอีกท ีเมือ่วานถึงเรื่องสิทธิชุมชน และก็สิทธิชุมชนทองถิน่ และชมุชนทองถิน่ดัง้เดิม 

นะครับ อยากใหทางฝายเลขาจริง ๆ อันนีเ้ราเคยประชุมกันแลวทีหนึง่ และก็อยากใหลองสรุปคราว ๆ  

นิดหนึ่งกอนทีจ่ะไปถึงสทิธิอ่ืน ๆ เพราะวาเรื่องเขียนตรงมาตราไหน ๆ ก็ไมลงรายละเอียด ใหรูวาตรงนี ้

ฟงแลวจากทีชุ่ดใหญบอกวาใหรับรองอํานาจสทิธิชมุชนแลวเราก็มาพูดตอก็ดูวาสทิธิชุมชน ชุมชนทองถิน่ 

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมกาวหนากวาทีเ่คยเปนมาอยางไรนะครับสวนรายละเอียดก็ไปเถียงกันอกีทวีาลงใน

มาตราไหน เชญิดอกเตอรสุนทรียา 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะอนุกรรมาธกิาร  

ในเรื่องเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม คือ ทางฝายอาจารยกิตติศักดิ์ อาจารยจนัทจิรา และดิฉันไดไปคุยกันวาเรื่อง

ของสิ่งแวดลอมเราควรจะทาํอยางไรดีและก็มาตรา ๔๖ เดิมวาไปแลวมันพนักนัระหวางเรื่องสิ่งแวดลอม 

กับเร่ืองอื่น ๆ กเ็ลยพยายามดึงมาตราที่เกีย่วของมาทัง้หมด โดยแยกเรื่องสิ่งแวดลอมออกจากเรื่องจารีต

ประเพณีวัฒนธรรมอื่น ๆ ออก ตอนนี้ถาดูกจ็ะเปนหนาที่ ๑๘ ในเอกสารก็คือ เรามองวาในเรื่องของ

กฎหมายเดิมมาตรา ๔๖ หรือวามาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ อะไรที่เกีย่วของ พอพูดเรื่อง

ส่ิงแวดลอมจะมาดวยคาํวา ประชาชน ชุมชนมีสิทธิใชประโยชน มนัเปนเรื่องของประโยชนของมนษุย จริง ๆ 

แลวมันมเีร่ืองของทรัพยากรระบบนิเวศอะไรที่สําคัญก็เลยคิดวานาจะวางหลักพื้นฐานกอน ก็จะวางหลกั ๒  

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ                                      วีรพร ๑/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

สวนที่ขอเพิ่มในชองกลางมนัก็จะเปนเรื่องทรัพยากรวาวางหลักวาเปนสมบัติของสาธารณะ อันนีค้ําอาจจะ

ขออนุญาตทานแกหรือวาหลักการได  

  ประธาน  :  เอาหลักการกอน 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  หลักการคือ เราอยากจะใหบอกวา ทรัพยากรเปน

สมบัติของสาธารณะ แลวกก็ารใชจะตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และก็ประโยชนของชนรุนหลังดวย  

ไมวาจะใชเพือ่ชุมชน เพื่ออะไรก็ตามมันจะตองคํานงึถงึระบบนิเวศ หรือวาประโยชนรุนตอไป แลวก็ในแง

ของไดดูรัฐธรรมนูญหลายประเทศก็จะมีพดูเรื่องสิทธิในการมีส่ิงแวดลอมที่ดีอันนี้ก็เปนแนวใหม ๆ ที่ UN 

หรืออะไรเขารณรงคก็เลยคดิวานาจะเปนวางหลักเบื้องตนไวกอน แลวก็หลกัเดิมที่วาดวยการใชประโยชน

การมีสวนรวมก็คอยตามมา และคราวนี้เมือ่เราดูแลว เดมิเราจะ Run โดยมาตรา ๔๖ เร่ืองชุมชนด้ังเดิมมี

สิทธิอยางไร และก็ใหตอดวยมาตรา ๕๖ วาเปนสิทธิของบุคคลเปนรายตัว  เราก็เลยคิดวานาจะเริม่จากวา

บุคคลแลวก็อาจจะโยงเรื่องชุมชน ชุมชนทองถิน่ เขามา อันนี้ในแง Subject ตัวคนที่มีสิทธิจะเปนอยางไร 

ก็คงถกเถียงกนัวา มนัยงัไมลงตัวระหวางคําวา ชุมชนทัว่ไป ชุมชนทองถิน่ ชุมชนทองถิน่ดั้งเดิม แตอยากจะ

ใหเราเริ่มวามาตรา ๕๖ เปนเรื่องวาทุกฝายมีสวนรวมกบัรัฐในการใชประโยชนดูแลจัดการอะไรตาง ๆ และก็

ตามมาดวยเรือ่งของชุมชนทองถิน่ดั้งเดิมที่จะเปนลักษณะพิเศษอาจจะมีสิทธิพิเศษบางประการ แลวก็มา

ตอดวยเรื่องของการมีสวนรวมในการเขาถึงขอมูล ในกรณีเขาเรียกวา อะไรคะมาตรการในการปองกนั

ตัวเองอยางนีค้ะ วากรณีถารัฐมาสรางกิจกรรมอะไรที่มผีลกระทบเขาก็ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล และก็มีสิทธิ

โตแยงคัดคานมีกระบวนการรับฟงความคดิเห็นอยางเปนระบบ 

และสุดทายก็เปนเรื่องของการมีสิทธทิี่จะฟองรอง ซึ่งหลักการทั้งหมดจริง ๆ มนัมอียูแลว 

ในรัฐธรรมนูญเดิม ในหลายมาตราทีเ่กี่ยวของไมวาจะเปนมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๙ หรืออะไรพวกนี้ เราก็เลย

มา Run มาตราใหเรียงแบบนี้ก็ขออนุญาตใหประชุมพจิารณาเปนรายมาตราไปเลยแลวก็คิดวาอาจจะเอา

หลักการกอนแลวรายละเอยีดก็อาจจะคอยทํางานกนัตอไป 

 

                     - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๒/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  พจิารณาเฉพาะหลักการดีกวานะครับ เพราะวารายละเอียดเดี๋ยวจะมา กับ แก 

แต ตอ อะไรอยางนี้ ก็เชิญทีป่ระชุมครับ กเ็พิ่มหลักการเรื่องของคํานงึถึงประโยชนสวนรวมและชนรุนหนา

อันนี้ผมคิดวาเปนหลกัการทีด่ีที่เราไมไดวางไว ทานทูตเชญิครับ 

  นายสพุจน ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน ไขมกุด คืออยากจะทราบความหมาย  

แทจริงวาทางดานกายภาพจําเปนจะตองเปนชุมชนที่มพีื้นเพทองถิน่นั้นจริง ๆ หรือวาบุคคลทีม่ีอุดมการณ

รวมกัน แลวกม็าชุมนุมกนัเพื่อจะไดวัตถปุระสงคเดียวกันมีความหมายอยางนั้นหรอืเปลาครับ เพราะวา 

ผมดูในบรรทดัแรกเนื้อหาใหมบอก บุคคลซึ่งรวมกนัเปนชุมชนทีม่ีการตั้งถิ่นฐานรวมกันหรือมีวัตถุประสงค

ในการดําเนนิการรวมกนัมนัมี ๒ ความหมายนะครับ  คอืทางดานกายภาพดวย ทางดานความคิดรวมกัน 

  ประธาน  :  วตัถุประสงครวมกัน เชิญครับ 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ :  ในเรื่องอนุรักษอะไรอื่น ๆ เร่ืองจารีตประเพณีจะเอาไว

สวนหลัง ตอนนี้อยากจะใหดเูร่ืองสิ่งแวดลอมกอนดีไหมคะ หรือวาทานจะเอาภาพรวมใหญ คือเร่ือง

เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมอื่น ๆ ดิฉันไดเรียงไวในมาตราถัด ๆ ไปขางหลัง  

  นายสพุจน ไขมุกด  :  คืออยางนี้ครับ ที่ผมถามเพราะวาบุคคลอื่นที่ไมอยูในทองถิน่นั้น ๆ  

ในการที่จะอนรัุกษจารีตประเพณี ฟนฟูจารีตประเพณี หรือวาภูมิปญญาทองถิ่นมนัคงตางถิ่น และเขาก็จะ

เขามาแชรความรูสึกรวมกัน ผมคิดวาประเด็นมันตางกัน ตางกันที่วาเขามีภูมิปญญาทองถิน่เฉพาะถิ่น 

ของเขา แตคนอื่นไมไดมีสิทธมิีสวนรวมเลยในจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิน่นัน้เลย แตวาคลาย ๆ  

มีอุดมการณเดียวกนัในความหมายนี้หรือเปลา เรายอมรบัหรือไม  มีชมุชนทองถิน่อืน่มารวมในกระบวนการ

นี้ดวย 

  ประธาน  :  คือชุมชนไมใชเฉพาะถิ่นพืน้ทีใ่ชไหมครับ   

  นายสพุจน ไขมุกด  :  ใชครับ  

  ประธาน  :  ชมุชนหมายถงึมาทาํกิจกรรมรวมกัน มวีัตถปุระสงครวมกนัใชไหมครับ 

ที่เพิม่ข้ึน  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  คือตอนนี้ในแงวาจะเปนชุมชนแบบไหนนะคะ 

เรียนวาถาจะใชเวลาถกเถียงในที่ประชุมกค็งจะอีกนาน เพราะวาคงจะไมลงตัว ยกตวัอยาง นาจะคราวแรก

ที่ประชุมนี้คุยกันเรื่องสทิธิชมุชน ก็ไดเหน็ในเว็บบอรดของประชาไทย คือบางคนก็จะไมเขาใจบอกวา 

อาจารยกิตติศกัดิ์ยืนยันวาใชแบบคําวา ดั้งเดิม อยางนี้กจ็ะเหน็เลยวา Reaction เขาก็จะแบบวาทาํไมตอง

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเทานัน้ ชุมชนธรรมดาก็ได คือมันเปนเรื่อง Concept ที่อาจจะเหน็ตางกันไป ซึง่ถาตรงนี้

จะตองถกเถียงกนัใหลงตัวกอ็าจจะตองใชเวลา ไมทราบวาควรจะตองลงรายละเอียดกันหรือเปลา หรือวา 

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๒/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

จะคลาย ๆ เปนหลกัการกวาง ๆ วานอกจากสิทธ ิIndividual เราจะใหกลุมมีสิทธิอะไรอยางนี้ แตวากลุม

แบบไหนก็อาจจะคอยไปรับฟงเอาแลวก็คอยมาเขียนรายละเอียด หรือวาเราควรจะตองกําหนดใหชัด  

แตคราวนี้ถากาํหนดใหชัดกค็งตองลงและก็ทาํความเขาใจกันอยางเปนระบบ เพราะอยางอาจารยกิตติศักดิ์

พูดวาชมุชนทองถิ่นดัง้เดิมอาจารยกิตติศักดิ์ก็ไมไดหมายถึง Indigenous people แคกะเหรี่ยงหรอือะไร 

ทานกห็มายถงึชุมชนที่รวมตัวกันแบบที่ทานทูตถามอยางนี้คะ 

  ประธาน  :  เชญิครับอาจารยวุฒิสาร 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตนัไชย  :  ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ประเด็นทีท่านทตู 

พูดถึงคือเขาใจฝายเลขาวาเราอาจจะถกเถียงตอนนีย้ังไมได แตผมคิดวาในมิตินิยามของสิทธิชมุชน  

ที่มิติทางกายภาพกับมิติเชงิชุมชนเสมือนจริงเรามองทัง้ ๒ มิตหิรือเปลา ถามอง ๒ มิติผมคิดวาเราอาจจะ

เสนอเปน Option อยูนะครับวาในกรณีใดบางที่พูดเรื่องกายภาพ ในกรณีใดที่พูดเรื่องของมิติทีเ่ปน

ความสัมพันธที่มากกวากายภาพ ยกตวัอยาง เชน กลุมชน กลุมชนที่ไปอยูที่อ่ืนแตวาไมไดในกายภาพ 

ก็มีสิทธิใชไหมอะไรอยางนี้ ทนีี้เราอาจจะไมไดขอยุติวันนี้ ผมไมเชื่อวาเราจะไดหลักวันนี้ได แตวาในหลาย

เร่ืองมันจะอธบิายในอาํนาจของการมีสิทธติัดสินใจนี้คนละแบบ วัฒนธรรมประเพณอีาจจะไมคอยมีปญหา 

แตพอทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ยูบนพื้นที่มติินี้มันจะตางกันแลว เพราะฉะนัน้ถาเราทาํ Option ไวและก็ลอง

มองขอดีขอเสียไวกอนที่จะไปหารือกนัตอ หรือเรากฟ็งผนวกความเหน็ผมคิดวาก็จะดี ดีกวาที่เราไปเบลอ 

ไววาสทิธิชุมชนเปนไปทั้งสองอยาง จริง ๆ คือเรามีทางเลอืกอยูแลว  

  นายสพุจน ไขมุกด  :  ผมยกตัวอยาง อยางทอจะนะที่สงขลาคนอื่นก็มาจอยดวย 

มาคัดคานดวย เขามีสิทธิแคไหน และเราควรรับสิทธิของเขาหรือเปลา เพราะวาสิทธขิองเขาพืน้ที่คอืวา 

๑. จะทาํลายทรัพยากรแถวนั้นภูมิประเทศอะไรตาง ๆ แตวาคนอื่นเขาไมเดือดรอนเลยทําไมเขาตอง 

มารวมดวยและเขามีสิทธิแคไหน อันนี้ครับที่ผมอยากจะถาม 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตนัไชย  :  ขออนุญาตอีกนิดเดียวครับ คืออยากฝากทานเลขา

นิดหนึ่งคือผมเขาใจวาใหผมเปนเลขาผมกไ็มไดทําหนาทีผ่มก็เลยฝากไปถึงคณะอนุกรรมาธิการดีกวา 

งายกวาครับ ผมยกตัวอยางอยางนี ้หรือแมแตการพูดถึงสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีผลกระทบ คําวา 

กระทบมนัก็อธิบายยาก อยางเชน ผมยกตัวอยาง จะนะจะเอาทอแกสไมเอา ตกลงใครเปนคนมีสิทธิ  

และบอกผูมีผลกระทบ ผมวาคนลําปาง กไ็ดรับผลกระทบ เพราะวาถามีทางเลือกของพลงังานดีผมก็ไมตอง

ทนฝนกรดลิกไนซแมเมาะทีลํ่าปาง ถาเปนอยางนี้มันกจ็ะอธิบายวาคําวา ผลกระทบ มันอาจจะไมใชแค 

ในพืน้ที่แลว มนัไปไกลกวานัน้ ทีนีพ้อเราพดูอยางนี้ ถาเราไมนิยามไวตรงนี้ใหดูใหมีขอบเขตที่ชัดและเรา 

ไปบอกใหไปเขียนกฎหมายมันจะยุงแลวจะกลายเปนเรื่องทะเลาะกันหมด เร่ืองน้าํ เร่ืองปา เร่ืองอะไร  

ผมคิดวาประเด็นนี้อยากใหเราลองเสนอทางเลือกหรือมี Option หลาย ๆ Option เพือ่ใหมาพิจารณา 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๒/๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

อยางถองแท และผมเชื่อวาเรายังมีเวลาประเด็นนี ้แตวาไมอยากใหทิง้ประเด็นนี้ไปเลยวา Given ไววา 

ไมเปนไรแลวก็ไปวากนัตอนออกกฎหมายลูก มนักจ็ะมปีญหาอีกครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตดูหนา ๒๑ คือดิฉันไดแยกเรื่องของสทิธ ิ

ในเรื่องทรพัยากรธรรมชาตอิอกจากเรื่องของสิทธิในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมออกจากกัน เพื่อใหเห็นวา 

ในมุมที่มันไมติดพื้นที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะมสิีทธิบางเรื่องอยู ไมวาจะเปนเรื่องวฒันธรรม 

ทองถิน่ กระทัง่ศาสนาหรืออะไรที่เกี่ยวของที่เขามีความเชื่อมโยงกันในลักษณะมีอัตลักษณพิเศษ 

เขาก็จะมีสิทธ ิซึ่งตรงนี้จริง ๆ เดิมมันก็มีอยูแลวในมาตรา ๔๖ ถาอานแลวจะเหน็เลยวามันแยกกนัขาดได 

เพราะฉะนัน้เราก็เลยแยกออกมาเปน ๒ สวน ซึ่งสวนหลงันี้เราก็ใหสิทธิในแงที่เขามสิีทธทิี่อนุรักษดูแล 

จารีตของเขา แลวก็ในกรณทีี่มีกฎเกณฑอะไรตาง ๆ ที่มผีลกระทบของเขาก็ตองรับฟงเขา เพราะฉะนัน้ก็จะ

แยกออกเปน ๒ สวนอยางนี ้แลวก็ในแงของทีท่านทูตหวงใยวาเรื่องของคนที่จะมีสวนรวม คือในแงเร่ือง

ส่ิงแวดลอมมนัคอนขางชัดวามนัม ีActor ไดหลายตวั มนัอาจจะเปนชาวบานเปนผูมผีลกระทบโดยตรง หรือ

วาโดยเฉพาะเรื่องอากาศถามีพลังงานนิวเคลียรหรืออะไรทุกที่ในหลายประเทศกจ็ะเปนเรื่องวาประชาชน 

ทั้งประเทศคือมีสวนไดเสีย เพราะฉะนัน้อนันี้คือมันไมไดวาคนหนึง่มแีละคนอื่นจะมีไมไดมันไปคูกันได 

เพียงแตวาตรงนีท้ําอยางไรใหเรามกีารรับรองสิทธิในลักษณะกลุมเพิ่มข้ึนคะ 

  ประธาน  :  ผมอยากจะสรปุอยางนี้ไดไหมครับวาในชัน้นี้เดี๋ยวฝายเลขาคงไปทําหนาที่ตอ

นะครับ คือเร่ืองสิทธิชมุชน หรือชุมชนทองถิน่และชุมชนทองถิน่ดั้งเดมิ ในป ๒๕๔๐ ก็ไดทาํใหสังคมไทย 

ไดยอมรับเร่ืองนี้มาก แตวาในแตละมาตราก็ไปติดกับ ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และการรับรองคุมครอง 

ก็ไมเปนจริง ทนีี้พอปนี้ที่คยุกนัมาก็คอนขางชัดเจนวาเรายังคงสทิธิชมุชน ชุมชนทองถิน่และชุมชนทองถิ่น

ดั้งเดิมนี่เหมือนเดิม แตวาทาํใหมีสภาพบงัคับและก็มีอํานาจที่ชัดเจนในการปกปองคุมครองเขา โดยเฉพาะ 

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่อาจารยกิตตศิักดิ์พยายามจะย้ําใหเราตลอดวาตัดคําวา ดัง้เดมิ ไมไดหรอก เพราะวา 

ชุมชนเหลานีย้ังมีอยู เขามอัีตลักษณเขามีอะไรตาง ๆ คือทองถิน่ดั้งเดิมมีทั้งติดพื้นที่และไมติดพืน้ที ่

มีไดทั้ง ๒ แบบ แตวาอนันี้ตองดูแลเปนพเิศษ เพราะวาเขายังดํารงวถิชีีวิตแบบดั้งเดมิมีอัตลักษณ 

ที่ชัดเจน สวนชุมชนทองถิ่นเฉย ๆ ก็จะมทีัว่ไปหมดและเราก็คงหลักการวาเขาจะตองมีสิทธิในการใช 

ในการจัดการ ในการดูแล เพราะวาอันนี้เปนฐานทรพัยากรและเปนฐานชีวิตของเขา เขาจะตองดูแลรักษา 

ในการที่จะดํารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  สวนประเดน็ และชุมชน เฉย ๆ อันนี้เปนเรื่องที่สิทธิในลกัษณะกลุมที่เราจะเพิม่ข้ึนมา 

ใหมีความชัดเจนกวาป ๒๕๔๐ ตรงนี้นี่ครับที่ยงัเปนพืน้ที่ที่อาจจะตองคุยกนัเพิม่เตมิโดยใชเวลามากกวานี ้

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๒/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

แตวาโดยหลักการนี้ผมคิดวาพอไปได อันนี้ก็จะเปนอนัที่กาวหนาขึ้นไปอีก ผมอยากจะสรุปตรงนี้แลวฝาย

เลขาทํา อาจารยเชิญครับ  

  นายสมชัย ฤชพุันธ  :  ผมคิดวาม ี๒ เร่ืองตรงนี้ครับ เร่ืองหนึง่คือเร่ืองสทิธิการดาํรงอยูและ

การพัฒนาตอไปของชุมชน หรือของกลุมบุคคลซึ่งมีลักษณะพิเศษ คอืทํานองวาเปน Minority เปนคนสวน

นอยที่นับถือหรือเชื่อถือมีประเพณทีี่แตกตาง จากคนอื่น เราอยากจะรองรับวาเขามีสิทธทิี่จะเปนอยางเดิม

ได โดยไมตองถูกกลนื ถูกเปลี่ยน นัน่อันหนึ่ง 

  อีกอันหนึง่เปนเรื่องในมาตราเดียวกนั มนัเปนเรื่องของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจาก

ส่ิงแวดลอมซ่ึงอยูใกลตัว อันนี้มันไมใชเฉพาะคนที่มีลักษณะพิเศษมนัเปนเรื่องทั่วไป ไมวาใครอยูทีต่รงไหน 

ก็ตามจะมีลักษณะพิเศษหรอืไมก็ตามก็ยอมจะมีสิทธิพืน้ฐาน อันนีก้็อยากจะรองรับอันนี ้ซึ่งผมคิดวามนัควร

จะเขียนแยกกนัเขียนแยกกนัไปเลยคนละเรื่องกันจะไดมีความชัดเจน 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ฝายเลขารับไปนะครับ ผมขอขามสิทธชิุมชนไปนะครบั และเดี๋ยว

เรากลับมาวากันอีกทีได ไปสิทธิในทรัพยสินครับ มาตรา ๔๘ 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  คือเร่ืองสิทธิในทรัพยสินมี ๒ – ๓ เร่ืองที่ในรัฐธรรมนูญ

เขียน ก็คือเร่ืองหลกัทัว่ไปและสิทธิบุคคลไดรับความคุมครองตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็เปนเรื่อง

ของการเวนคนื อันนีท้ี่ไดรวบรวมมาคือมขีอเสนอของบางกลุม กจ็ะบอกวาในแงของการโอนคืนในกรณ ี

เวนคนืแลวไมไดใชประโยชนก็ควรจะตองโอนคืนใหแกเจาของเดิมอะไรอยางนี ้และก็อาจจะมีการกําหนด 

ระยะเวลาในการที่จะนําไปใชประโยชน เพราะวาปญหาที่เกิดขึ้นในอดตีจะเยอะมาก อยางรถไฟหรืออะไร 

ก็จะเวนคืนที่มากมายแลวก็ไมไดใช หรือวากรมทางบางแหง แลวก็เอาเขาจริง ๆ ก็เอามาพฒันาทางธุรกิจ 

อันนีก้็เปนประเด็นหนึ่งไมแนใจวารัฐธรรมนูญกอนหรือวาเคยมีการยกรางกฎหมายในแงการโอนคนืใหมา

เปนของเจาของเดิมหรืออะไร แตวาเรื่องนี้ยงัไมไดถูกผลักดันออกมาอยางเปนระบบก็เลยยงัเปนขอเสนอที่มี

หลักอภิปรายก็เสนอกเ็ลยนาํมาเรียนเพื่อปรึกษาหารือวาทานคิดวาสําคัญหรือเปลาในประเด็นนี้คะ 

  ประธาน  :  เชญิที่ประชุมครับ เร่ืองการรถไฟเวนคืนที่บอกวาเวนคืนเสรจ็แลวไปใชในเชิง

ธุรกิจ ทีนี้ประเด็นปญหาก็คอืวาเจาของเดมิเขาทาํอยางไร เขาสามารถที่จะมีสิทธิในการขอคืนไดไหม  

ถาสมมุตวิาเอาไปไมไดใชตามวัตถุประสงคนั้น เชิญอาจารยสนัน่ครับ  

  นายสนัน่ อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ เร่ืองนี้รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ผมอยาก

ใหอาจารยธงทองชวยเช็คใหผมดวยนะครับวา การเวนคืนถาเวนคืนไปแลวไมใชตามวัตถุประสงคอันนัน้

ภายในเวลาเทาไรจะตองคืนใหเจาของ เจาของมีสิทธทิี่จะเรียกรองได อันนี้รูสึกวามีใชไหมอาจารยครับ 

  นายธงทอง จนัทรางศุ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผม ธงทอง จนัทรางศ ุ 

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๒/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

อนุกรรมาธกิาร มาตรา ๔๙ วรรคสาม บัญญัติหลักการทีว่า วาการเวนคืนในกรณีอสังหาริมทรัพยเพื่อใช

ประโยชนทางราชการนั้นกฎหมายเวนคืนซึง่ตองออกเปนพระราชบัญญตัิ เพราะการเวนคนืตองออกเปน 

พระราชบัญญตัิเสมอ ในกฎหมายนัน้ตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคนืและกาํหนดระยะเวลาการเขาใช 

อสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนัน้ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดตองใหดังกลาวตองคนืให

เจาของเดิมหรือทายาทมีอยูแลวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสามครับ 

  ประธาน  :  อันนีก้็ชัดอยูแลว ยกเวนเรื่องของการคืนอสงัหาริมทรัพย อันนีก้ารคืน 

คาทดแทนอันนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายบญัญัติ ตรงนี้เปนประเด็นปญหาไหมครับ เชิญครับ  

 

           - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ                                                             วีรพร ๓/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  นายธงทอง  จนัทรางศุ  :  ขออนุญาต มีขออภิปรายเพิ่มเติม ผม ธงทอง  จันทรางศุ  

อนุกรรมาธกิาร การที่จะคืนคาทดแทนที่ชดใชไปแลวใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ คือถาไมใชภายใน 

สมมุติ ๑๐ ป ยังไมไดทําอะไรเลยเวนคนืไปเพื่อจะไปสรางทางรถไฟแลวก็ยงัไมใช กต็องคืนเขา  

แตผมไดคาทดแทนไปแลว ผมจะคืนแคไหนอยางไรเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

  ประธาน  :  เชิญครับทานทูต 

  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ในกรณีอยางที่มีปญหาตอนนีก้็คือวา การทา 

แลวก็บริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รอบ ๆ นีน่ะครบั การเวนคนืนี่ ตางฝายตางก็ยนืยนัในราคาที่คิดวา 

ตัวเองจะพอใจ ผมก็ไมทราบวาเขาอาจจะยึดถือเอาตามราคาเปนกลางอะไรแคไหนในการที่จะซือ้บานคนื 

ฝายหนึง่ก็บอกวา ราคาอสงัหาริมทรัพยแคนี้มันขึน้มากแลว ควรจะมรีาคาสูงกวาทีท่างรัฐบาลมอบให แต

อีกฝายหนึง่รัฐบาลบอกวาราคาปานกลางอยูแคนี้ ตอนนี้มันก็ยกึยักกนัอยู แตมนัจะเกี่ยวของกับอันนี้ไหม 

เร่ืองการเวนคนือสังหาริมทรัพยอันนัน้ไมใชใชไหม ซื้อคืนใชไหม ตางกันใชไหม แลวก็ในกรณีถาเปนการ

เวนคนืมนัจะมีราคากลางใหหรือเปลาครับ 

  นายธงทอง  จนัทรางศุ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผม ธงทอง จนัทรางศ ุ 

อนุกรรมาธกิาร บทบัญญัติในมาตรา ๔๙ ที่บัญญัติเร่ืองการเวนคืนนัน้ คือเปนเรื่องทีท่างราชการมคีวาม 

มุงหมายที่อยากจะใชที่ทีเ่ปนที่ของราษฎรมาใชประโยชนเพื่อประโยชนสาธารณะในการปลกูสราง 

ทําโครงการอะไรก็แลวแตนี่นะครับ ถาหากวาในเบื้องตนซื้อไดเขาก็จะซื้อ เพราะฉะนั้นสมมุติวาอยากจะทาํ

โครงการ มันมทีี่ของราษฎรอยูในพืน้ที่มีอยูสมมุติ ๑๐๐ แปลง อาจจะมคีวามพอใจที่เจรจาซื้อกัน 

โดยไมตองออกกฎหมายเวนคืนไดเลย ๘๐ แปลง เสร็จเรยีบรอยแลว ๘๐ แปลงนี่เปนที่พอใจกนัในราคา 

ซึ่งสองฝายมีความสุข ก็จายไป แตวามนัยงัติดเปนดาง ๆ อยูตามที่ตาง ๆ อีก ๒๐ แปลง อันนี้ตองออก 

กฎหมายเวนคืนเฉพาะแปลงทีย่ังติดคางอยู เฉพาะ ๒๐ แปลงที่ตองออกกฎหมายเวนคนืครับ ทนีี้แปลง 

ที่ออกกฎหมายเวนคืนถามวา แลวจะใชราคากันอยางไร ตัวนี้ก็จะมีกรรมการกาํหนดราคากลาง แตถา 

ไมพอใจก็มีการอุทธรณ แลวสุดทายถาไมพอใจผลอุทธรณก็ไปที่ศาล ศาลจะเปนคนชี้ขาดในการกาํหนด 

ราคา เพราะฉะนัน้ในเรื่องนีสุ้ดทายแลวก็ไปอยูที่อํานาจศาลตามบทบญัญัติในกฎหมายปจจุบนันีค้รับ 

สวนกรณทีี่เปนขาวคราวอยูในขณะนี้ เร่ืองสุวรรณภูมินัน้ไมใชเร่ืองของการเวนคนื 

เพราะวาในเรือ่งของการสรางสนามบนิ พืน้ทีท่ี่ตองใชสรางสนามบนินัน้เสร็จเรียบรอยแลว แลวก็ไมมีปญหา 

อะไร วานี่คือที่ของที่อยูขาง ๆ สนามบนินัน่แหละ ซึ่งทางราชการเขาไมไดอยากไดนะครับ เพียงแตมัน 

หนวกหูเขา แลวอันนี้จะแกปญหาจะเยียวยากันอยางไร เขาบอกวากพ็ูดกันในเชงินโยบายบอกวา  

ถาเดือดรอนราํคาญก็ใหทางราชการ คือการทาไปซื้อสิ แตไปซื้อมาแลวตรงนี้ไมใชการเวนคนื เปนเรื่องของ

การซื้อคืน ราคาก็ตอง 
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เปนที่ตกลงกนั ผมเชื่อวาถาตกลงไดก็เปนทีพ่อใจกนั ถาตกลงไมไดไมสามารถจะออกกฎหมายเวนคืนได 

เพราะวาทางการทาไมไดคิดจะเอาบานตรงนัน้หรือที่แปลงนัน้ไปใชประโยชนเพื่อกจิการของการทาตอไป 

  ประธาน  :  ผมในฐานะชมุชน ผมเรียกรองคาเสียหายไดไหมครับ วาผมเดือดรอนจากเสียง 

มลพิษทางเสยีง 

  นายธงทอง  จนัทรางศุ  :  ได สวนไดแคไหนก็ตองพิสูจนกันอีกยาว  

  ประธาน  :  เดี๋ยวรัฐธรรมนญูฉบับใหมทาํใหเขาเปนชุมชนเขมขนขึน้ แลวประเด็นทีไ่ป 

กวานซื้อที่ดินแลวที่ดินไมข้ึนตามที่คาดคดินั้น ทานทูตไมทราบมีประเด็นไหมตรงนี้ วิทยานี่จะรูนะ 

  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ตองถาม กดส. ครับ 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมมีอีกประเด็นหนึง่นะครับ คืออีกมุมหนึง่บางครั้งเราจะไปโทษ 

ทางราชการเสยีทีเดียวไมได กับการที่วากนัที่ไวแลวแตไมทําอะไร มันอยูที่งบประมาณดวย เพราะฉะนัน้ 

มันก็เปนคําตอบอยูสวนหนึง่เหมือนกนันะครับ คงตองดูกันใหทุกแงทกุมุมดวย 

  ประธาน  :  คือคนเจรจาไปเจรจาคนหนึง่ สวนงบประมาณก็อีกสวนหนึ่งมนัไมแมชตาม 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  อันนีจ้ะมาจากเรื่องของทีก่ันไวเสียมากกวากระมังครับ ไมใช 

เร่ืองซื้อ ถาเรื่องซื้อมันตองมคีวามตอเนื่องได เร่ืองซื้อนี่ถาจะซื้อไดตองชัดเจนทีจ่ะสรางตอได แตกรณีที่พูด 

หมายถงึวาที่เรากันที่ไวในอดีตที่เมื่อกี้อาจารยโดงพูดถงึรถไฟอะไรตาง ๆ  

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  นายธงทอง จนัทรางศุ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผม ธงทอง อีกครั้ง ประเด็นที ่

ทานผูวายกขึน้เปนสิง่ที่ควรจะซักซอมความเขาใจในระหวางเรากันเองครับ เวนคืนนี่คือทีน่ั้นเปนที่ราษฎร 

แลวออกกฎหมายใหมาเปนที่หลวง  สวนที่รถไฟที่เปนกรณีในบานเรานั้นเปนที่ที่ไมเคยเปนที่ราษฎรเลย 

นะครับ เปนทีห่ลวงมาโดยตลอด เพราะเหตุวาตั้งแตเร่ิมต้ังการรถไฟขึน้ไดขีดแผนทีล่งไปตั้งแตรอบแรกแลว 

ตั้งแตกอนทีช่าวบานจะไปอยูแถว ๆ หวัไรปลายนาตรงนัน้ วาแนวนีจ้ะเอาเปนที่หลวงแลว เพราะฉะนั้น 

ก็เปนเรื่องคนละเรื่องกับการเวนคืน เพราะฉะนัน้ทีท่ี่เขากันไวเพื่อประโยชนของการรถไฟ การรถไฟจะไป 

ทําโรงแรมทําอะไรตออะไรก็ไมไดกระทบสิทธิของราษฎรผูเปนเจาของเดิม 

  ประธาน  :  ครับ ซึ่งมีโรงแรมของการรถไฟตั้งเยอะนะครับ รถไฟทรัพยสินเยอะนะครับ 

ทาํไมยงัขาดทนุทกุป 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  มขีอเท็จจริงอยากเรียนอันนี้อีกอันหนึง่ครับ ที่ดินของรถไฟ 

นี่นะครับ ที่ไปเวนคนืเขามามีสวนหนึ่งแลวเยอะดวย ขณะนี้ที่ไมไดใชประโยชนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร 

ไปเวนคืนเขามา อันนี้รวมทัง้แถว ๆ ลาดพราวริมถนนรัชดา 

  ประธาน  :  อันนี้ประเดน็เวนคืนนะครับ ไมใชประเดน็มอียูแลว 
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  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อันนี้ไปเวนคนืเขามาครับ อยางนี้ครับ เคยมีศาลฎีกาพิพากษา 

วาถาหากเวนคืนเขามาแลวไมไดเอาไปใชประโยชนตามที่ออก พ.ร.บ. เวนคนืนัน้นะครับ ศาลฎีกาเคย 

พิพากษาใหคนื แตวาใหใชราคาตามที่เวนคืนมา คราวนีเ้มื่อเวนคืนเขาไปตั้งนานหลายสิบปแลว เจาของ 

ก็ตายไปแลวเหลือแตลูกซึ่งอาจจะยากจนก็ได ไมมีปญญาที่จะไปขอถายเอาคืนมา อันนี้ก็เกิดปญหา 

ข้ึนเยอะ อยางรานสรรพสินคาใหญ ๆ ที่ดัง ๆ นี่นะครับ ทายาทพยายามจะไปเอาคืนมา แตวาเขาไมมีเงนิ 

เพียงพอที่จะไปเอาคืนมาได อันนี้ผมวากน็าจะตองดูแลเขานะ ทายาทกลายเปนคนยากคนจนไปเลย 

  อีกประเด็นหนึง่ กรณีตอจากที่ทานอาจารยธงทองเลานะครับ เมื่อคณะกรรมการกาํหนด 

ราคากลางแลวไมเปนที่พอใจ ฝายเจาของที่ดินเดิมไมเปนทีพ่อใจนีก่็ใหไปอุทธรณตอหนวยงานสังกัด 

เชน ทําถนนกไ็ปอุทธรณตอกระทรวงคมนาคม ทําเขื่อนทําอะไรก็ไปอุทธรณตอกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ หรือการไฟฟาฝายผลิตอะไรก็แลวแต   

คราวนี้มนัมกีรณีอยางนี้ครับ ไปอุทธรณแลวก็ยงัไมเปนที่พอใจอีก ก็ไปฟองศาล เมือ่ไปถึง 

ศาลแลวนะครบั ศาลชัน้ตนนี่ราษฎรชนะ แตวาทางฝายรัฐบาลเขามีระเบียบของกระทรวงการคลัง ตองสู 

ไปถึงอุทธรณถึงฎีกา ความเดือดรอนของราษฎรอันนี้ใครจะเยียวยาใหเขาได ในเมื่อเอาที่เขาไปทําถนน  

รถก็วิ่งตรงนัน้ เขามีที่เหลืออยูนิดเดียวเขาก็ทํากระตอบอยูตรงนัน้ขาง ๆ ถนน เขากน็ั่งสูดฝุนกนัไปนะครับ 

กลางคนืกย็ุงกดัไป เสร็จแลวเงินก็ไมได ก็ตองรอใหทางราชการบอกวาตองไปอุทธรณไปฎีกาอีก ตรงนี ้

ละครับใครจะชวยเขาไดบาง แทนทีว่าเมื่อแพคดีราษฎรแลวก็นาจะยอมเขาไป แตไมได เขาก็ไมกลาไป 

ยอมความตรงนั้น  

  ประธาน  :  ที่พี่มานิจต้ังประเด็นเห็นภาพชัดนะครับ ตรงนี้ไมรูวาเปนเรื่องของรัฐธรรมนูญ 

หรือวาเปนเรื่องของการจัดการกระบวนการทางศาล ตรงนี้ไมรูวารัฐธรรมนูญจะเขาไปไดแคไหนอยางไร 

  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ผมขออนุญาต คือเคยอยูสภาพัฒนแลวทําโครงการประเภทนี ้

หลักการของรัฐธรรมนูญฉบบันี้ มาตรา ๔๙ ดีข้ึนเยอะ สมัยกอนไมคอยมี ไมมีเวลาล็อก เวลากฤษฎีกา 

ออกเวนคนื ถนน ๑๐๐ เมตร จะออก ๑,๐๐๐ เมตร แตปญหาที่เกิดขึน้นอกจากทีท่านมานจิพูดและเปน

ประเด็นทีห่ลังครับ ตอนนี้กเ็กิดอยูคือ เวลาเขาจะเวนคืนก็เอาแผนที่มาวางแลวก็ตีเสนตรงเปยะ 

เพราะฉะนัน้บานคนถูกตัด พื้นที่เหลือเศษ ตรงนี้รัฐเวนคืนไมได แตเวนคืนจริง ๆ ไมไดเวนคืน ๑,๐๐๐ เมตร

นะครับ เวนคนืแค ๑๐๐ เมตร ที่สรางถนน กรณีถนนรามอินทรา – เอกมัย นี่เห็นชัด  

  ปญหาประเดน็แรกคือ รัฐออกแนวกอน โดยออกกฤษฎกีา พวกจัดสรรจะไปซื้อที่กอน 

นี่คือประเด็นปญหาที่ ๑ 

  ปญหาที่ ๒ กค็ือ เวลาออกแนวแลว คือเวลาดีไซนถนนมันจะไมเปะทเีดียว จะออกเกิน 

ไวกอนประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ถาสรางถนน ๑๐๐ เมตร เพราะฉะนัน้ถนนมันจะวิง่ไปวิ่งมา เวลา 
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ได ๑๐๐ เมตร เสร็จปุบก็จะตีเสนแลวจะเวนคนื ปญหาที่ทานมานิจพดูก็คือโดนเฉือนไปบานตัดไปครึ่งบาน 

ๆ กฎหมายที่ไมไดใชมันเลยไมไดเวนคืนเขา ปญหาคืออยูตรงนี้มากกวา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมขอพูดตอไปหนอยนะครับ คือกฎหมายเวนคืนไดมีการแกไข

แลวนะครับ ระบุไววา กรณทีี่มีที่ดนิเหลืออยูสวนหนึ่งไมเพียงพอที่จะทําประโยชนได เขาใหผูเวนคืนซื้อ 

ของเขาไปดวย ซึ่งก็ดีข้ึน แตวาความรายกาจไปอยูตรงที่วาสูคดีไปฟองกันถึงศาลแลว ชนะแลวศาลก็ไมยอม

จายเงินใหเขา เขากน็ั่งสูดฝุนไปเรื่อย ๆ  

  ประธาน  :  อยูที่การจัดการครับ 

  นายธงทอง  จนัทรางศุ  :  ขออนุญาตกราบเรียนครับ ผม ธงทอง จนัทรางศ ุ

อนุกรรมาธกิาร ประเด็นทีเ่พือ่นกรรมาธกิาร ขออนุญาตออกนาม ทานมานิจยกขึน้นะครับ คงไมสามารถ 

จะแกไดโดยการเขียนบทบญัญัติรัฐธรรมนูญใหลึกลงไปถึงรายละเอยีดอยางทีว่านัน้นะครับ ผมคิดวา 

คงจะตองไปแกในกฎหมายที่เปนกฎหมายรายละเอยีด หรือแมกระทัง่แกในเชิงบริหาร วนันีห้ลาย ๆ อยาง 

นะครับเราจะพบวาคดีที่เปนขาวคราวอยู ไมวาเรื่องอะไรก็แลวแตที่ชาวบานทะเลาะ หรือไดรับความ

เดือดรอนกับทางราชการแลวสูกัน หลวงแพแลวในชัน้ตน ยากมากเลยทีห่ลวงจะไมอุทธรณตอหรือฎีกาตอ 

  ประธาน  :   ไมได เปนระเบยีบ 

นายธงทอง  จนัทรางศุ  :  เพราะเหตวุากตกิาของประเทศเราบอกวาใหสูจนตายกนัไป 

ขางหนึง่ เพราะไมอยางนัน้ไมมีเจาหนาทีค่นไหนกลารับผิดชอบ ที่บอกวาผมสั่งใหยุติแคนี้ เพราะเกิดวนัหนึง่

คนไมชอบกันมาพูดขึ้นอกี ๕ ปตอไปบอกวา ถาอุทธรณตอนนั้นอาจจะชนะก็ได ของพรรคนี้ใครจะไป 

กลาเสี่ยงตอชีวิตอนาคตซึง่มีขอ Debate อยางนี้เกิดขึน้ไดเสมอ เพราะฉะนัน้วนันี้กท็ูซี้สูกนัไปทุกรอบ แต

ชาวบานก็เดือดรอนจริงอยางทีว่าครับ อันนี้ตองแกในทางบริหารจัดการ คือตองมีที่ประชุมอะไรสักอยางที่

เคาะไดเหมือนอยางเปนตนวา เวลาทางราชการทะเลาะกันนะครับ เขาบอกไมตองขึ้นศาล มกีรรมการชี้ขาด

คดีแพง คือไปสรางกลไกอะไรขึ้นมารองรับ มันอาจจะตองมีคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ คือถาไมมี

กติกาอะไรทกุหนวยก็อุทธรณไปตามยถากรรม ตาม Routine แตถาเรือ่งใดจะไมอุทธรณอาจตองสรางกลไก

ใหมีเกราะหรอืมีกรรมการชดุหนึง่ในทางบริหารที่สามารถจะบอกไดวาเรื่องนี้จบไดนะ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาอยางนี้นะครับ อาจจะแกไดบางคือ 

เขียนไวในรัฐธรรมนูญใหคํานึงถึงความเดอืดรอนของประชาชน เคยมตีัวอยาง ๆ นี้ครับ ทานทั้งหลาย

อาจจะจาํไดวาเมื่อปที่แลวมกีรณีซึ่งหมอรักษาเด็กแลวกเ็กิดปวยไป แลวก็ไปฟอง ศาลสั่งใหจาย  

๔ ลานบาทแลวก็ยงัไมยอมจายอีกนะครบั กรณีนี้เกิดขึ้นทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

โดยคณะทาํงานยุตธิรรมก็มหีนงัสือแนะนาํไปที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขก็เอาเรื่องไปเขา ครม. ผลสุดทายก็ยอมจายเงิน ยอมจายเงินตามที่ศาลชั้นตน 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ                                                             วีรพร ๓/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ส่ังใหจายโดยไมตองไปอุทธรณ ฎีกา ผมเห็นดวยครับในทางบรหิารมนัจะแกได แตวาทําอยางไรจะให 

ทางฝายรัฐบาลมีความสาํนกึหนอยวาอยามองเหน็ความเดือดรอนของราษฎรเปนเรือ่งนาดู เปนเรือ่งทีน่ั่งดู

เฉย ๆ โดยไมทําอะไร 

  นายสนัน่  อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานครับผมขอตอตรงนี้นิด พอดไีปเร่ิมตนจากคูกรณี

คือคุณมานิจกบัผมเปนกรรมการคณะนี้ของสภาที่ปรึกษา เราก็เสนอแนะไปอยางนี้ แลวผูปกครองนี่ไหนเขา 

จะมีความทกุขเร่ืองลูกเจ็บปวยอะไรมากมาย ไปหาหมอ หมอก็อยากจะใหนะ หมอก็อยากจะใหจงัเลย  

เห็นใจ แตวาใหไมได เพราะวาเงินเมื่อใหไปแลวตองรับผิดชอบ ทนีี้ตองใหฟอง ใหฟองแลวหมอบอกวา หมอ

จะใหการออน ๆ ไปเพื่อใหแพ ในกรณีอยางนี้ครับ ทีนี้อยางวาทางคณะยุติธรรมนี่เราตองทําหนังสอืไปถึง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แลวเราก็โทรกําชับไป เพราะวาบงัเอิญก็เปนพรรคพวกเพื่อนฝงูกนั 

บอก ขอหนอยนะ อยางไรกใ็หทานสัง่ใหจายไดไหม ใชงบประมาณ เพราะหมอเองเขาก็เห็นใจคนไข 

เลยเขาบอก เขาสั่งจายได ผมจะสั่งใหจาย แตวากระบวนการฟองรองตองใหศาลสัง่ถึงจะจบ ถาสัง่แคผม 

แลวจบ ไมได ถือวาไมสมบูรณ กระบวนการนี้ไมจบงาย คนไขก็ปวยแลวเดือดรอนครับ ตอนนีถ้าเผื่อมีทาง 

ที่จะทําอยางไรที่คุณมานจิวาใหมนัจบลงไปโดยไมมีใครเดือดรอนนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  คุณหมอครับผมขอตอดวย  

ประธาน  :   ไดครับ 

นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ไมใชรายนี้รายเดียวถาพูดกนัแบบนี้นะครับ มนัก็มีอยูเยอะ แลวพอ 

มาทีเ่รา ผมกจ็ะตองนัน่ ผมก็ตองกลับไปที่คุณหมอวา รักษาอยางไร คุณหมอก็ตองบอกวา รักษาโดย

ถูกตองแลว ผมก็จะไปเถยีงตรงไหนกับหมอได ลักษณะแบบนี้มนัจะคลาย ๆ กัน  

นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมวากรณีนี้ศาลตัดสินแลวใหจายหมอผิดแลว 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  มิได ที่พี่มานิจพูดนีศ่าลตัดสินแลว แลวยังมีรายอื่นอีกที่เจอ  

  ประธาน  :   เอาประเด็นอืน่ที่ไมเกี่ยวกับหมอไดไหมครับ 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  คือพอดีทานประธานเปนหมออยูแลวก็เลยอยากพูดใหชัดไปเลย 

บางทีทางพวกผมก็ลําบากเหมือนกนันะครับ ก็ตองถามไปที่หมอคนตรวจนะครับ คนตรวจเขาก็ผานกนัมา  

จนผานผูอํานวยการ ผานมาหมดแลว เขาก็ไมผิดนะครบั กลายเปนวาหมอทํางานหนกั หมอเหนือ่ยยาก

อะไรยาวไปโนนเลยคราวนีห้มอ ทุรนทุรายลาออกไปอยูหนวยอืน่ไปเลย  

ประธาน  :  ก็เจออยูเพราะฉะนัน้กน็าจะพดูใหชัดผมเหน็ดวย ไมใชเคสหมอนะครับ  

เคสแบบนี้เราหาวิธทีําอยางไรใหบริหารมนัเดินได โยนใหพยาบาลบาง คุณอังคณา 

   

                                                                                                                                      - ๔/๑ 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๔/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  นางอังคณา นลีะไพจิตร  :  ก็เหน็ดวยอยางทีพ่ี่มานิจพูด โดยใหคาํนงึถึงความเดือดรอน

หรืออะไร เพราะวาจริง ๆ ฟองรองทีคาทนาย คาใชจายก็เยอะนะคะ ตรงนี้ตองสําคญั 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  แลวมันจะพอไหมประโยคนี ้ถามกันตรง ๆ ดกีวาผมก็เปนผูที่

เกี่ยวของอยู คาํนงึมนัจะพอไหม ถามไปทางพี่เดชอุดมชวยตออีกหนอยก็แลวกนั 

  ประธาน  :  คือไมพอแตก็ดีกวาไมใส  

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  :  ผมมาทีหลงัเลยยังไมไดรับอานิสงสของการอภิปราย ยงัตอบ

ไมไดวาพอหรอืไมพอ 

  ประธาน  :  อยางไรก็ตามตรงนี้คงเปนประเด็นที่คงจะมาแกอะไรในตามรัฐธรรมนญูไมได  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมเขาใจ แตวาก็อยากจะพูดใหชัดวาถาเราอยากจะชวยก็ตองชวย

ใหจบ เพราะไมอยางนัน้มนัก็จะมาโทษกนัทหีลังเปนเพราะหนวยนี้ไมทํา เปนเพราะหนวยนี้ไมทาํ แตจริง ๆ 

หลายหนวยนี่เขาอยากทํานะครับ แตเขาทาํไมออก เพราะมันติดขัดทางเทคนิค มนักม็ีอยูนะครับ 

เพราะฉะนัน้กอ็ยากจะใหชัดเจน 

  นายสมชัย ฤชพุันธ  :  ผมคิดวาเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญควรจะตองทาํ ดจูริง ๆ แลวมนัเปน

เร่ืองความสมัพันธระหวางอาํนาจรัฐกับประชาชน ก็คือวาอํานาจรัฐจะไปบายเบี่ยงจะไปอางกนัวนกันกี่รอบ 

แตมันกระทบถึงประชาชน ประชาชนในฐานะที่เปนพลเมืองของรัฐควรจะมีสิทธิข้ันพื้นฐานในการไดรับ 

การเยียวยาและรองรับ อันนี้ควรจะมีจุดจบรัฐโดยรวม ไมวาจะเปนหนวยงานใดของรัฐ บางทีโยนกลองกนั 

ไปศาล ไปกรมนั้น ไปกระทรวงนี ้แลวก็คนนัน้คนนีท้ําอยางนัน้อยางนี ้อยางนี้ประชาชนก็เดือดรอนไป 

เร่ือย ๆ เพราะฉะนัน้ผมวาสทิธิพืน้ฐานอนันี้ผมคิดวาสภามันหายไปในระบบของไทยทําใหฝายที่ใชอํานาจ

รัฐมีความถกูกฎหมายทีจ่ะทําไปไดเร่ือย ๆ เพราะฉะนัน้ผมเองก็ไมรูวาจะเขียนอยางไร แตวามันเปน

ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 

  ประธาน  :  เดีย๋วฝายเลขารบัไปวาประเดน็นี้ตองหาทาง แตโดยสรุปอํานาจรัฐโดยรวมที่

บายเบี่ยง แลวก็ประชาชนเดือดรอนจริง ๆ ทีนีม้าตรา ๔๙ จะดูวาทางกฎหมายจะชวยอะไรที่เยยีวยาและก็

ใหคํานงึถงึความเดือดรอนของประชาชนมากขึ้นนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวฝายเลขารับไป เสรีภาพในการประกอบ

อาชีพนี่ถือวาเปนหลกัการทีด่ีอยูแลวไมมีอะไรแกนะครับ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ สิทธิแรงงานก็เปนหลกัการ

ที่ดีอยูแลวไมแกนะครับ สิทธใินดานสาธารณสุข นี่มี ๓๐ บาทรักษาทุกโรคแลวก็ตอนนี้ไมตองจาย ๓๐ บาท 

อันนีก้็มีขอเพิม่เร่ืองของกรณีที่มีภัยพิบัตธิรรมชาติ อันนี้ไมทราบมีความจาํเปนใสในนี้ไหมครับของ 

สาธารณสุข  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  คุณหมออยาเพิ่งไปไดไหม ตรงเปนแรงงานผมกไ็มคอยมั่นใจวา 

มันจะชัดหรือไมชัดนะครับ คอืถาหากวาเปนลักษณะของ เดี๋ยวอาจารยวิทยาชวยผมดวยแลวกนั คอืบริษัท 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๔/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

ตอไปเร่ือย ๆ คนงานที่อยูในกลุมที่ ๒ ที ่๓ ผมวาเดือดรอนมาก กลุมนี้คือกลุมที่ไมไดรับการดูแลเดือดรอน 

ผมเหน็หลายครั้งหลายคราไปกับการที่บางทีคาจางก็ไมได อะไรตาง ๆ พวกนี้ผมวากฝ็ากเปนประเด็น 

ไวกอน  

  ประธาน  :  ประธานในกลุมไหนทานผูวา 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  แรงงานที่พอดีคุณหมอพูดแลวไมมีอะไร ผมกย็ังคิดวามีอะไรอยู  

ก็ยังไมอยากจะผานในแบบที่มันสลายเกนิไป 

  ประธาน  :  มาตรา ๕๑ ใชไหมครับ การเกณฑแรงงานจะกระทาํมิได  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  การเกณฑแรงงานหรือ ผมนึกวาเรื่องดานแรงงานอยางเดียว 

เมื่อกี้ฟงไมทนัไหน ๆ ก็พูดประเด็นนีก้็ฝากไวดวยเขาจะไดดูแลก็ดูแลใหครบถวนไปเลย 

  ประธาน  :  มมีาตรา ๕๒ ทางฝายเลขาตรงนี้เสนอเพิม่ดวยเหตุผลอะไรครับ 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตคะ คือไมแนใจวามันนาจะเปนมาตราใหม 

หรือเปลาคะ เพียงแตอยากจะใหมนัอยูในหมวดใกล ๆ เร่ืองสาธารณสขุ เร่ืองความชวยเหลือจากรัฐ 

ในเอกสารจะเปนวา สิทธิในการไดรับการชวยเหลือจากรัฐในกรณีเร่ืองเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

กรณีที่มีภัยพบิัติ 

  ประธาน  :  เร่ืองภัยพิบัตทิี่เกิดจากกรณีทีเ่ราเพิง่เผชิญมาหรือเปลาครับ สึนามิ แลวเรามี

ปญหาหรืออยางไรครับ  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ไซดในจอก็เลก็ตองนึกถงึที่อายมุาก ๆ หนอยอาจารยมองไมเห็น

แลวผมเปดเอกสารไมทนัแลวพูดไปพูดมา ชวยกรุณาซ้ําเอกสารใหหนอย หนา ๒๕ ของอะไรครับ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  เอกสารที่แจกหนา ๒๕ แตวาขออนญุาต จะมีแกไข 

นิดหนึ่ง 

  ประธาน  :  พจิารณารัฐธรรมนูญอยางเลอืกปฏิบัติ คือพูดก็พูดเร็วใชไหม ใชข้ึนจอก็ตัวเล็ก 

แลวคนพิจารณาก็สูงวัยก็ไมเทากัน ตามนี้กห็นา ๒๔ กบัหนา ๒๕  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ขออนญุาตยกรางมาใหมตามคําแนะนําทานผูวา 

เมื่อวานคะ กจ็ะเปนอนันี ้ลองเสนอนะคะ ก็คือหวัขอจะเปนเรื่องสทิธิในภาวะภัยพิบตัิ จะเริ่มจากวรรคแรก 

วาดวยบุคคลยอมมีสิทธิรวมกับรัฐในการแกไขปญหาและการจัดการภัยพิบัติเพื่อใหรัฐไมผูกขาดกับการ

จัดการอยูคนเดียว  วรรคสองคือเปนเรื่องวา บุคคลยอมไดรับความชวยเหลือและการปฏิบัติจากรฐั 

อยางเปนธรรมในยามมีภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติจากเทคโนโลยหีรือภยนัตรายอืน่ ๆ โดยมิชักชา

และโดยมิเลือกปฏิบัติ อันนีท้ี่ขออนุญาตเสนอเปนประเด็นใหมเขามาในรัฐธรรมนูญ เพราะเรื่อง 
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ภัยพิบัตินาจะเปนเรื่องที่รายแรงขึ้นเรื่อย ๆ แลวก็ที่ผานมารัฐจะปฏิบัติตอประชาชนในลักษณะสงัคม

สงเคราะห เปนเรื่อง Welfare  แตเราอยากจะพูดถึง Fairness พูดถึง Justice พูดถึงความเปนธรรม 

ซึ่งในตางประเทศหลายที่ก็จะมีประเด็นเรือ่ง Rule of law และหลักนติิรัฐ ในภาวะภัยพิบัติของประเทศ 

อะไรอยางนี้คะ ก็เลยคิดวานาจะเปนประเด็นที่ขออนุญาตนําเสนอใหมคะ พอดีเมื่อวานเพิง่แกไข 

เอกสารใหมยงัไมไดพิมพคะ แตวาอยูบนจออาจารยเห็นไหมคะ คือตองขยายหนอย  

  ประธาน  :  ชวยอานใหมวรรคแรก เปนการปรับตามที่ผูวาเสนอเมื่อวาน  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ปรับตามทีท่านผูวาเสนอคือวา บุคคลยอมมีสิทธิ

รวมกับรัฐในการแกปญหาและการจัดการภัยพิบัติ  วรรคสองก็เหมือนเดิม  

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมขออนุญาตขยายแนวความคดินะครับ คืออยูในพืน้ที่บางครั้ง 

ถาอยางภัยธรรมชาติภัยที่เกดิทั้งหลายถาอยูทีท่างราชการอยางเดียวบางทีเอาไมคอยจะอยูเหมือนกนั 

โดยเฉพาะอยางยิง่การเตือนภัยหรือการแจงเหต ุสมมุตวิาในพืน้ทีท่ี่อยูไกล ๆ ถาหากวาทางราษฎรและ 

ชุมชนอะไรตาง ๆ ถาเห็นอะไรกอนเราก็ใหความรูเปนอาสาสมัคร พอใหเหน็อะไรกอนก็จะไดสงขาวมากอน 

การแกไขอะไรตาง ๆ นี่กจ็ะทนักาลขึน้ แลวก็อยางนอยก็รวมมือกนัทั้งรัฐแลวก็ชุมชนก็จะทาํใหการชวยเหลือ

นี้มันแทนที่จะนั่งตัง้รับอยูอยางเดียว การแจกของอะไรตาง ๆ เราก็สามารถที่จะชวยกนัดูแลได 

ครบถวน ไมครบถวน จะรองคนนี้ได ไมได คนนี้ไดเยอะอะไรตาง ๆ กจ็ะมา ถาชวยกันอยางนี้ก็จะทําใหการ

ทํางานงายขึน้อะไรทํานองนี ้ 

  ประธาน  :  ผมคิดวาไมคอยเกี่ยวกับสาธารณสุขโดยตรง มนัตองเกี่ยวกับทุกดาน 

จะไปเขียนตอในดานสาธารณสุขก็กระไรอยูอันนี ้

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ข้ึนมาตราใหม  

  ประธาน  :  เชญิทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายสมชัย ฤชพุันธ  :  ในเรื่องสาธารณะสุขผมอยากใหเขยีนไวขอความ อันหนึง่มี

ความหมายทาํนองวา ใหรัฐมีหนาที่สงเสรมิสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชน ความจริงในเรือ่ง

สาธารณสุขมนัมีอยู ๓ เร่ือง คือเร่ือง Health promotion เร่ือง Prevention และเรื่อง เทลเลชัน่ เร่ืองการ

รักษาพยาบาลเปนเรื่องที่ ๓ ทนีี้ที่แลวมาเราจะเนนในเรื่องการรักษาพยาบาล และทาํดานเรื่องของการ

ปองกนั แตวาเรื่องการสงเสริมจะไมไดทําเลยเพิง่มาทํากนัในชวงหลัง ๆ ความจรงิถาเผื่อสงเสริมสุขภาพ

อนามยัใหดทีาํสิ่งแวดลอมใหดีปองกนัโรคใหดีก็จะจายคารักษาพยาบาลนอย และหนาที่ในการสงเสริม

สุขภาพอนามยั จริง ๆ แลวเปนเรื่องแตละคนตองทาํ แตวารัฐ Promote ได ถารัฐ Promote อยากเอาเปน

ภารกิจของรัฐก็จะมีผลอยางมาก สวนเรื่องของ Prevention ก็เปนหนาที่ของรัฐอยูแลวเปนที่ยอมรับ  



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๔/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

เพราะวาเวลาโรคภัยระบาดมันเปนเรื่อง Macro เร่ืองของสาธารณะ ความจริงเรื่องรักษาพยาบาลซึ่งเปน

เร่ืองสุดทายทีเ่ราใชเงนิเยอะมันเปนเรื่องของ Micro เปนเรื่องของคน เฉพาะคนมากกวา เพราะแตละคน 

มีกําลงัในการรักษาไมเทากนั คนที่มกีําลงัในการรักษาสามารถมีเงนิมทีองรักษาเองไดไมควรจะตองตกเปน

ภาระของรัฐ และเขาก็เลือกที่จะไมเปนภาระของรัฐดวย เพราะเขาอยากจะรักษาพยาบาลที่ดีกวาตาม

โรงพยาบาลเอกชนตาง ๆ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมคิดวาไมนาจะกําหนดวาโดยไมเสยีคาใชจาย  คือเร่ือง

คาใชจายใหเสียได แตวาตองเขียนวาใหรัฐสําหรับคนทีไ่มมีปญญาจายเงิน รัฐตองอุดหนนุตองชวยเขา  

คือแปลวาเราจะไมใช Supply side ไปในการแกไขปญหานี้ แตวาจะใชทัง้ Supply และ Demand อะไรที่รัฐ

ตองทําก็ใหรัฐทํา อะไรที่เอกชนทาํไดเอกชนกท็ําได แตวาสําหรับคนทีเ่ขาไมถึงบริการของเอกชนหรือบริการ

ของรัฐก็ตาม รัฐควรจะอุดหนุนชวยเหลือใหเขาสามารถเขาถึงได ถาใชหลักนี้ ความจริงปฏิบัติโดยธรรมชาติ 

ในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เปนหลกันี้อยูแลว แตวาเราไปเขียนในทาํนองวารัฐตองทําเทานัน้ แตความจริงในเรื่องนี้ 

เร่ืองสาธารณสุขนี่ก็ยงัเขียนดียังพูดถงึเฉพาะวาผูทีย่ากไร แตในเรื่องการศึกษาเราไปเขียนไดเลยวาหามเก็บ

คาเลาเรียน ตอนนี้ผานไปแลว แตวาผมขอพูดนิดหนึ่งกค็ือวา ผมคิดวาโดยไมเสียคาใชจายในเรื่อง

การศึกษานัน้ ตรงนั้นผมอยากใหพิจารณาใหดีเพราะวาเวลานี้ปฏิบัติไมได จริง ๆ กค็ือมีการเก็บคาเลาเรียน 

แตไปเรียกชื่ออยางอืน่ ขออนุญาต พูดสับสนหนอยเอาประเด็นสาธารณสุขนี้กอนครับ  

  ประธาน  :  เชญิพี่เดชอุดมครับ  

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  :  ทานประธานครับ ผม เดชอุดม อนุกรรมาธกิาร มาตรา ๕๒  

มันไปตรงกับขอ ๑๒ อยูในแนวมาตรฐานเดียวกนัสิทธิชมุชนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผมขออนญุาตอานขอ ๑๒ นะครับ  

  ขอ ๑ ประเทศสมาชิกกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในการพยายามที่จะใหไดมาซึง่ 

มาตรฐานสงูสดุที่จะไดมีความสุขในเรื่องสขุภาพทัง้กายและใจ 

  ขอ ๒ ข้ันตอนในการที่ใหไดมาอยางจริงจงัของสิทธิดังกลาวนี้อยางเตม็ที่ประเทศสมาชิก 

กติกานี้จะตองคํานงึถงึขอตาง ๆ ที่จาํเปนดังนี ้

  ก. หาทางลดอัตราการเกิดอยางคงที่และลดอัตราการตายของทารกและหาทางพัฒนา 

สุขภาพเด็ก  

  ข. ทาํใหดียิง่ขึน้ในทุก ๆ ดานสําหรับเร่ืองอนามยัเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมและอุตสาหกรรม 

  ค. ปองกันบาํบัดและควบคุมโรคระบาด โรคที่เกิดในแตละแหง โรคที่เกิดจากการ 

ประกอบอาชพีและเชื้อโรคอื่น ๆ  

  ง. สรางสรรคหนทางเพื่อประกันการใหบริการทางการแพทยและการเอาใจใสรักษา 

พยาบาลเมื่อเจ็บไขไดปวย นี่คือภาระผูกพันของประเทศเราในฐานะที่เปนประเทศในสมาชกิองคการ 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๔/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

สหประชาชาต ิถาเราจะเขียนขอมาตรา ๕๒ ใหม ผมยงัอยากใหใชความในขอ ๑๒ ของกติกา ซึ่งเรามีขอ

ผูกพนัอยูทีจ่ะตองปฏิบัติ และมาเขียนเสียใหมแลวกป็รับปรุงขอความนีใ้หอยูในภาษาของกฎหมายไทย 

ที่ดีกวานี ้ขอบพระคุณครับ  

  ประธาน  :  เชญิทานทูตครับ  

  นายสพุจน ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน ไขมกุด ผมเห็นดวยกับทาน 

อนุกรรมาธกิาร ทานสมชยั คือในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมใหขอมูลข้ันมูลฐานในทางดานสาธารณสุข 

แกประชาชน และจะเปนการปองกันอยางดีถาประชาชนไดขอมูลข้ันมูลฐาน สมมุติวาเรื่องไขหวัดนก 

ปจจุบันนี้ ถาประชาชนไดรับขอมูลข้ันมูลฐานในการที่จะปองกนัมนัก็เปนการที่จะชวยรัฐอยางหนึ่ง 

ชวยชุมชนอยางหนึง่หลาย ๆ ดาน ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ   

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐                                                                               วีรพร ๕/๑ 

 

แตวาถาประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ทนัทวงท ีแลวก็ตอเนื่องแลวก็ทนัเหตกุารณ มนัจะชวยลดความ

สูญเสียลงไดมากครับ เพราะฉะนั้นผมเหน็ดวยนะครับ ถาเราจะมีการที่จะเสริมขอความไปนะครับ ให

สอดคลองกันกับปจจุบันนีน้ะครับ เร่ืองระบาดไขหวัดนก หรือวาโรคระบาดตาง ๆ โดยวรรคสามนีค่รับ 

กอนที่จะใชคําวา สงเสริมหรือวาใหขอมูลข้ันมูลฐานทั่วไป แตวาอาจจะไปปรับคําพดูทีหลงัไดอีกนะครับ  

แตวาในทํานองนี้ครับ  

  ประธาน  :  อาจารยวัชรินทร เชิญครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผม วัชรินทร  ปจเจกวญิูสกุล อนุกรรมาธิการนะครับ  

เร่ืองสาธารณสุขนี้ผมอานแลวก็ยงัมีคําวา กฎหมายบัญญัติ วรรคทายคือวาการปองกัน การขจัดโรคติดตอ

อันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ ทั้งนี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ คือ

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติก็เทากับปฏิเสธ คือถากฎหมายบัญญัติก็ทาํอะไรไมไดก็เลยอยากจะให

ขอสังเกตและอีกอันหนึง่ ผมอยากจะเรียนทานประธานวาเกี่ยวกับสิทธ ิReproductive rights ไมทราบวา

เราจะใสตรงไหนไดหรือเปลา สิทธิอนามัยเจริญพันธุ พอจะอยูในกลุมสาธารณสุขไดไหม ขอเปนขอสังเกต

นะทานประธาน 

  ประธาน  :  ตรงนี้จะใหเหตุผลอยางไรครับ เร่ืองสิทธิเจริญพันธุนี่ครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็คิดวานาจะเขียนไวในรัฐธรรมนูญไหม เชน การผสม

เทียม การมีบตุรยากอะไรพวกนี ้ซึง่ตอนนีก้็เปนปญหาพอสมควร ทนีี้ถาหากเราจะรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 

หรือเปลา เพราะวาหลายประเทศก็มกีฎหมาย ก็ถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานเหมือนกัน ของครอบครัวทีเ่ขามีบุตร

ยากแลวสามารถที่จะเขาถึงบริการตาง ๆ นะครับ ก็เรียนทานประธานวาเรานาจะใหความเปนธรรมอันนี้

ไหม  

  ประธาน  :  ตอนนี้เขากท็ํากนัอยูแลวใชไหมครับ แลวก็ใชเทคโนโลยทีค่อนขางจะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  Advance ครับ  

  ประธาน  :  ครับ แลวตองคาใชจายสงู ทนีี้ถาไปประกันสิทธิวาจะตองเขาถึงกันนี่กห็นัก

เหมือนกนั แลวสวนใหญคนที่ไมมีลูก คนทีม่ีสตางคเขาไมคอยมีลูกเขาก็ทําไป คนไมมีสตางคไมมลูีก พวกนี้

ก็ไมตองทาํอยูแลว คงไมเปนไรเทาไร ไปตามธรรมชาติกอนใชไหมทาน ทําไมมนักลับกันละ คนจนกลับมีลูก

เยอะ ประเดน็เรื่อง House promotion ที่ตองการใหเนนใชไหมครับ อาจารยสมชัยตองการจะใหเนน 

เพราะวาตรงนัน้จริง ๆ แลวกเ็ปนทิศทางทีด่ี เราจะไปเขยีนในแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐไดไหมครับ หรือวา

จะเขียนในนี ้ในนีท้างองคกรทางดานสุขภาพ ผมเขาใจวาเดี๋ยวคงทยอยเสนอความคดิเห็นมา แตวาเทาที่

อานมามาตรานี้อยูในเร่ืองสขุภาพ เร่ือง ๓๐ บาทรักษาทกุโรค นี ่๓๐ บาทรักษาทุกโรคจริง ๆ แลวกม็าจาก

เร่ืองประกันสขุภาพถวนหนานะครับ พอดรัีฐบาลนี้กม็าใชสโลแกนตรงนี้เปนที่ติดอะไรอยางนี้ คนคอนขาง 
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จะนิยมชมชอบในนโยบายรัฐบาล จริง ๆ แลวเขาทาํกนัอยูแลว มนัก็จะมีประเด็นเรือ่งคุณภาพที่ไมทั่วถึง 

ไมเทาเทียมกนั ถาจะเปนประเด็นปญหานะครับ แลวกท็ิศทางที่ทานอาจารยสมชัยพูดเรื่องทิศทาง ควรจะ

มุงไปในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพเชญิครับ  

  นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ที่คุณหมอบอกวาอยาไปแตะหมอนี่คะ จริง ๆ ในแง 

Human rights study ยุคใหม ๆ นีจ่ะพูดเยอะเรื่องสิทธิของผูปวยในเรือ่งของขอมูล หรือวาในเรื่องของการ

ปฏิบัติจากแพทย คือพยายามคนอยู ตอนนี้ยงัไมเปนรูปธรรม แตวาจริง ๆ หลายประเทศนีก่็จะเริ่มมีเร่ืองนี ้ 

และถือวาเปน Human rights สําคัญ เร่ืองขอมูล เร่ืองหมอ เร่ืองยาอะไรพวกนี้คะ เพยีงแตวายังไมคอยตก

ผนึกกเ็ลยยงัไมกลานําเสนอ แตวาอาจจะเปนประเด็นที่ขอนําเสนอวนัหลัง ขอบคุณคะ  

  ประธาน  :  ใหสิทธิผูปวยนีสํ่าคัญ เพราะวาตอนนี้สภาวิชาชพีนี่ไมไดปกปองสทิธิผูปวย  

เลยปกปองวิชาชีพดวยกนัเอง ตอนหลังผมไมไดสมัครแพทยสภาแลว สูเขาไมไหวครับ เขาไปก็กลายเปน

เสียงสวนนอย ประเด็นเรื่องของยามที่เกิดภัยพิบัตินี่เดี๋ยวเราจะรับไปดูนะครับวาอาจจะอีกมาตราหนึ่งหรือ

เปลาแลวก็เร่ืองประเด็นเรื่องสุขภาพ ในเร่ืองการสงเสริมสุขภาพนะครับ ทานไปดู ไปประเด็น มาตรา ๕๓ 

เร่ืองเด็ก เยาวชนและครอบครัว เชิญเลขานุการครับ  

  นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  เร่ืองเด็กเยาวชน ครอบครัว คิดวาเดี๋ยวทานอาจารย

วัชรินทรคงจะมีประเด็นนําเสนอ หลัก ๆ อันหนึ่ง ก็คืออนสัุญญาสิทธิเดก็ที่เราเขามพีนัธกรณีดวยนีน่ะคะ  

ก็มีเร่ืองสทิธิเด็กหลายประการที่เรายังมิไดรองรับไปถึงนะคะ แลวก็ในแงรัฐธรรมนญูตางประเทศ 

ยกตัวอยาง ทีเ่ยอรมัน กระทัง่วาเด็กนอกสมรส เขาก็จะมกีารเขียนประกันสทิธิไวอยางชัดเจนเลยวาเด็กนอก

สมรสตองมีสิทธเิทาเดก็ในสมรสนะคะ หรืออะไรพวกนี ้เพราะฉะนัน้เรือ่งสิทธเิด็กนี่ในหลายประเทศก็จะมี

หลักการคุมครองไวเยอะหรือวาเรื่องของครอบครัว อันนีค้งจะขออนุญาตกราบเรียนทานวัชรินทรชวย

นําเสนอคะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอบคุณครับ คือในสวนมาตรา ๕๓ คือก็ยงัไมม ี

ขอที่จะเสนอตอนนี ้แตคิดวานาจะเสนอเกีย่วกับบันทึกการเกิดอันหนึง่ แตไมรูวาจะไปเพิ่มตรงไหนนะครับ  

แลวก็สิทธิในการไดรับการเลี้ยงดูหรือโภชนาการขั้นพืน้ฐานจนกวาอายข้ัุนแรกเทาไร ซึ่งในอนุสัญญาสิทธิ

เด็กจะพูดถงึเรื่องนี้หลายประการเหมือนกนันะครับ ก็เลยอยากจะเสนอวามาตรา ๕๓ ซึ่งในมาตรา ๕๓ เดิม

นี่เขาพูดถึงแตเด็กหรือบุคคลในครอบครัวทีถู่กกระทําความรุนแรงเทานัน้เองนะครับ แตทีนี้ถาหากเราจะ

เพิ่มสิทธิ อันอืน่ ๆ เกิดขึ้นนี่ผมวาคงตองแยกออกมาอกีสวนหนึง่นะครับ คงอาจจะเพิ่มวรรค หรือวาเพิ่ม

มาตราขึ้นมาอกีนะครับ อันนีก้็เรียนที่ประชุมนะครับ อยางไรก็ตามเกีย่วกับสัญชาตินีเ้รายังมีขอสงวนใน

อนุสัญญาสิทธิเด็กอยู แตวาบันทึกการเกดิหรือวาเด็กแรกเกิดควรจะไดรับการดูแลจนถงึขั้นพืน้ฐานอยางไร 

ซึ่งในอนุสัญญาสิทธิเดก็จะพูดถงึมารดาดวยซ้ําไป อันหนึง่  แลวอกีอันหนึ่งที่คิดวานาจะเพิ่มในคราวนี ้ก็คือ 
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สิทธิครอบครัวนะครับ เพราะวาในแนวนโยบายแหงรัฐก็ไดเสนอวารัฐควรจะสนับสนนุใหครอบครัว

รับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัวอยางไรไวแลว ดวยเหตุนี้เองกน็าจะเพิ่มตรงสทิธิของครอบครัวในหมวด

วาดวยสิทธิดวย ซึ่งจะไดสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งในเอกสารนี้จะอยูในหนา ๒๖ นะครับ ที่บอก

วา ครอบครัว คือหนวยพืน้ฐานของสงัคมยอมมีสิทธิไดรับการคุมครองจากรัฐและสังคม อันนี้ก็เปนขอรางให

พิจารณาแคนัน้เอง ทกุภาคสวน การแทรกแซงนัน้จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะ เพื่อสงวนและรักษาไวซึง่ครอบครัวหรือเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนผูอาศัยอยู

ในครอบครัวนัน้ อันนีก้็อยากจะเสนอวาสทิธิครอบครัวนาจะใหการรับรองนะครับ แลวอีกอันหนึ่งทีค่ิดวา

นาจะดูตรงนี้กค็ือเด็กที่กระทาํความผิด เดก็ที่ถกูดําเนินพิจารณาคดี ซึ่งในอนุธรรมนูญเรานี่ไมไดพูดถึงเลย 

เพราะวาเราพดูคํารวม ๆ หมายถงึคือก็เปนที่เขาใจวาหมายถงึผูใหญกับเด็กดวย แตจริง ๆ แลวเด็กมันควร

จะตองการคุมครองสิทธทิี่ดีกวาผูใหญ ตรงนีก้็อยากจะเรียนเสนอดวยวาในเรื่องสิทธเิด็ก ผูกระทําความผิดนี ่

ซึ่งในรัฐธรรมนูญเราไมไดเขียนแยกไวชัดเจน ซึง่เมื่อมกีารโยกวาดวยสิทธิ คืออยูในกรอบเกี่ยวกับการจับกุม

ขังอะไรพวกนัน้ ซึง่เมื่อวานนี้ที่ผมเสนอวานาจะโยกจากกรอบ ๓ ซึง่อยูในศาลมาไวในสวนนีน้ะครบั ก็นาจะ

เอาเรื่องสทิธิเด็กในสวนทีเ่ปนผูตองหามาเพิ่มสักบางสวนนะครับ อันนีก้็อยากจะกราบเรียนที่ประชุมครับ 

ขอบคุณมากครับ  

  ประธาน  :  ถาเราอยูในมาตราเดียวกนั แตวาเขียนคนละวรรค วรรคแรกนี้ก็เปนการเชิงรุก 

สิทธทิี่เด็กควรจะไดรับตามอนุสัญญาไดไหมครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คิดวานาจะได เพราะวาคือไมอยากจะเพิ่มมาตรา 

ใหมากขึ้น เพยีงแตวาอนัไหนที่มกีฎหมายออกรองรับแลว เราอาจจะพดูถึงไมมาก เชน กฎหมายคุมครอง

เด็กออกมาแลว เด็กที่ถกูกระทําทารุณกรรม ไดรับคุมครองอาจจะพูดสั้น ๆ แตทีย่ังไมมี เชน บนัทกึการเกิด

หรือเด็กทีท่างเลขายกขึ้น เดก็นอกสมรสควรจะไดรับสิทธิเหมือนกับเดก็ทั่วไป  

  ประธาน  :  อันนีก้็เปนสทิธทิี่เขาควรจะตองไดรับในการที่เราระบุ สวนพอวรรคถัดมาก็เปน 

การคุมครอง คือวรรคแรกนี่เปนเรื่องสทิธขิอแรก ควรจะไดรับการพัฒนา ซึ่งรวมทีท่านพูด ซึง่อันนัน้ถาเขียน

ไมไดก็ตองบันทึกในเจตนารมณมีรายละเอียดทั้งหมด ใสใหหมด พอวรรคถัดมา ก็คุมครองวาไมใหถูก

กระทาํการใชความรุนแรงหรืออะไรตาง ๆ อันนี ้แลววรรคถัดไปเมื่อสักครูนี้ทานพูดถงึเด็กทีก่ระทาํผิดใชไหม

ครับ เปนผูกระทาํผิด  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เด็กทีก่ระทําความผิด หรือเด็กที่ดอยโอกาสหรือกลุม 

ชายขอบทัง้หมดรัฐนาจะตองดูแลหรือวาไดสิทธิที่ดี ก็คงจะไปเขียนในวรรคสุดทาย ในกลุมทัว่ ๆ ไปนี่อีก 

กลุมหนึ่ง รวมทั้งเด็กกระทาํผิดดวย 
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  ประธาน  :  อันนี้จะไดไหมครับ ใหสอดรับกับทางอนุสัญญา ทนีี้ตาม พ.ร.บ. ของ พ.ร.บ.  

คุมครองเด็กกม็ีนะครับตรงนี้  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คุมครองเด็กนีจ่ะพูดถงึเด็กทีถู่กกระทําทารุณกรรม 

แตถาเด็กกระทําความผิดนีม้ันจะไปอยูในกฎหมายวาดวยจัดตั้ง แลวก็ไปอยูในประมวลกฎหมายอาญา  

วิ. อาญาเสยีสวนใหญ ซึง่มันก็ใชกับผูใหญนะครับ แลวกม็ีการสืบพยานเด็กอะไรก็แยกออกมา  

  ประธาน  :  ทนีี้ถาการใสในรัฐธรรมนูญตรงนีก้็จะมีผลใหไดรับการ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  นาจะทาํใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กนี่

ตระหนักถึงเรือ่งสิทธิของเดก็ยิ่งขึน้ครับ เพราะวาที่ผานมาเราจะไมแยกเด็กออกมาเลย พูดรวม ๆ ไป อันนี้ก็

อยากจะเรียนในที่ประชุม หรือวาจะไปเขียนในหมวดวาดวยการจับการขังที่ผูใหญ หมายความวาปจจุบันนี้

ก็ขังไดคือควบคุมได ๔๘ ชั่วโมง แตโดยหลักปฏิบัติเด็กนี่เราจะแค ๒๔ ชั่วโมงเทานัน้เอง อันนี้ก็อยากจะถาม

ทานเดชอุดมดวย  

  ประธาน  :  เชญิคุณเดชอุดมครับ แลวก็คณุอังคณา   

  นายเดชอุดม  ไกรฤกษ  :  เร่ืองเด็กเปนปญหาใหญ เพราะวาผมเรียนจบกฎหมายครั้งแรก 

ก็มีศาลเยาวชนอยู ๓ ศาล จบมาแลว ๓๙ ป เราเพิ่งจะมศีาลแผนกคดีเด็กและเยาวชน คิดวายงัไมครบ 

เพราะฉะนัน้เด็กทุกคนในขณะนี้ ถาหากวาไปเกิด สมมุติวาจงัหวัดเลยไมมีศาลแผนกคดีเด็กและเยาวชนนีก่็

คอืถือวาเปนผูใหญ ถกูใสกญุแจมือเหมือนผูใหญ เคยใหสัมภาษณเร่ืองการคุมครองเด็กกับสํานกังาน

คุมครองสิทธมินุษยชนที่อังกฤษมาแลว เขาบอกประเทศไทยมี ๒ มาตรฐาน มาตราฐานหนึ่ง ก็คอืกฎหมาย

เรงรัดใหเด็กเปนผูใหญ คือถาติดคุกก็บรรลุนิติภาวะเลย โดยการติดคุก ฉะนั้นในกฎกติกาในขอ ๓ ทีท่าน

อาจารยพูดเมือ่สักครูนี่มันอยูแลวมันอยูในกติกาสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๔ (๔) ในกรณีที่เปนเด็กหรือ

เยาวชน การดําเนนิการพิจารณาคดีตองคํานงึถงึอายุและความตองการที่สงเสริมการแกไขความประพฤติ

ของบุคคลนั้น มันลงโทษไมได หลักการคือตองการแกไข เพราะฉะนัน้ถาจะมาเขียนมาตรา ๕๓ ใหมนี่ ถาใน

วรรคแรก ก็นาไปดูขอ ๒๔  

(๑)  เด็กทุกคนจะตองมีสิทธิในมาตรการตาง ๆ ที่จาํเปนตอการปกปองคุมครองในฐานะ

เปนผูเยาวจากครอบครัว สังคมและรัฐ โดยปราศจากการลําเอียง จากเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา

หรือเผาพนัธุ ทรัพยสินหรือแหลงกาํเนิด  

  (๒)  เด็กทุกคนตองไดรับการจดทะเบียนเกิดโดยฉับพลนัและตองไดรับการตั้งชื่อ 

  (๓)  เด็กทุกคนตองมีสิทธิไดรับสัญชาติ  

ถาจะดูในมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ก็เอาขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) นี่ไปปรับปรุงแลวเขียนใหม ใน 

(๒) เด็กและเยาวชน ซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธไิดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาจากรัฐของวรรคสอง มาตรา ๓ ไปด ู



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ  

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐                                                                              วีรพร ๕/๓ 

 

ปฏิญญาขอ ๒๖ (๑) ทกุคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยการศึกษาพืน้ฐานชัน้

ประถม การศกึษาชัน้ประถมตองเขาลักษณะบังคับ ชางเทคนิคและวิชาชีพตองจัดใหมีอยางทัว่ถงึพรอมรับ

เสมอ  การศึกษาชัน้สูงกเ็ชนเดียวกนั โดยรับตามสติปญญาตามความสามารถ นี่คือส่ิงที่จะตองนาํไป

ปรับปรุง สวนที่จะเปนวรรคสาม คือผมไดพูดไปในประเด็นขอแรกแลว คือถาหากเปนเด็กหรือเยาวชนในการ

ดําเนนิการพิจารณาคดีตองคํานึงถึงอายุและความตองการ พวกนี้ครับ นาจะเปนพืน้ฐานในการนําไปเปน

ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรา และโดยใชหลักการเขียนกฎหมาย อางถึงปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิ

มนุษยชนแหงสหประชาชาต ิกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง ซึง่จริง ๆ นี่เผอิญวันนี้

ผมยังทํางานไมเสร็จที่รับปากทานประธานไว ก็คือวาเวลาทานพิจารณาทุกมาตรา ผมไดทําพรุงนีน้าเสร็จ

แลว แตเมื่อสักครูนี้ผมถามเจาหนาที่ เจาหนาที่บอกผมยังไมไดให ผมก็เลยเขาใจวา Thumb drive ของผม

มันบนัทกึมาไมหมด เวลาทานดนูี่ทานจะไปเปรียบเทยีบกับปฏิญญาทกุขอที่มีอยูในนี้นะครับ ผมทาํมาแลว

แลวเผอิญเปนขอผิดพลาดผมอยางยิ่งมันไมไดอยูใน Thumb drive ขอเปนวนัอังคารครับ ขอบพระคุณครับ                     

 

 

                                                                                                                                              - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๖/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  คุณอังคณาเชญิครับ  

  นางอังคณา นลีะไพจิตร  :  เห็นดวยกับอาจารยวัชรินทรในเรื่องของสทิธิเด็ก ดิฉันวา 

จริง ๆ แลวเราคอนขางละเลยมาตลอด เชน ตั้งแตเกิดเลยวาเด็กชายขอบหรือเด็กทีพ่อแมไมมีสัญชาติ 

อยางนอยตองไดสิทธิในการที่จะมีใบแจงเกิดไว แลวกเ็ด็กกอนวัยเรียนใครจะดูแล เพราะวาเด็กทีถ่กู 

ทารุณกรรมจรงิ ๆ รัฐไมคอยไดดู แตไปอยูในมือขององคกรเอกชนหรืออาสาสมัครเสยีมากกวา และก็ยงั 

ตองมีเด็กที่ผูปกครองคนเดยีวซึง่พอแมหยารางกนัแลวก็มีแมคนเดียวที่ตองรับภาระ แลวลูก ๆ ของคน 

ที่ใชแรงงานทีย่ังตองเรรอนไปกับพอแม เด็กพวกนีก้ารศกึษาจะไมตอเนื่องสวนใหญจะมีอาสาสมคัร 

เขาไปสอนตามสถานทีก่อสรางหรืออะไรแบบนี้ ซึง่รัฐควรที่จะเขามาดแูลในเรื่องการศึกษา รวมถงึสิทธิเด็ก 

ในฐานะผูตองหาที่อาจารยวชัรินทรพูด เร่ืองการศึกษานี่สําคัญ  

  ยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตอนนี้เพิม่ข้ึนก็คือเด็กผูหญิงที่ตั้งครรภในวัยเรียน โดยมากก็มกัจะ

ถูกใหออกจากโรงเรียนและกก็ลับมาเรียนตอไมได ก็อยากใหครอบคลุมตรงนี้ และทีสํ่าคัญดิฉันวามาตรา 

๕๐ กวามามนัเปนเรื่องของรัฐสวัสดิการ ซึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายไมคอยมีบัญญัติไวที่จะ

คุมครองตรงนีเ้ทาไรคะ 

  ประธาน  :  คุณวิทยา เชิญครับ 

  นายวทิยา งานทวี  :  ทานประธานครับ ผม วทิยา อยากจะเรียนปรึกษาวาในสวนเรื่องของ 

เด็ก เยาวชน โดยมากเราจะไปพูดเรื่องบทบาทของรัฐเปนหลกั ซึง่ผมคดิวาจริง ๆ แลวสาระสําคัญคือเร่ือง

ของผูปกครองของครอบครัว ผมคิดวานัน่ควรที่จะเปนหนาที่โดยตรง แลวก็ทีจ่ําเปนอยางยิง่นะครับ ไมรู 

จะเขียนวาในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบ แตส่ิงสําคัญที่สุด ผมคิดวาตองเปนหนาที่เลยนะครับ 

ที่จะตองทําให เกิดมาแลวตองอบรมดวย อบรมส่ังสอน การศึกษาเบื้องตนนี่ไมใชอยูที่รัฐหรือโรงเรยีน 

ตองอยูจากพอแม เพราะฉะนั้นถาตรงนี้ไมเกิดผมคิดวา 

  ประธาน  :  เขยีนในรัฐธรรมนูญมันก็ลําบาก 

  นายวทิยา งานทวี  :  ก็คงตองเปนบทประกอบ  

  ประธาน  :  พระไมอาราธนาก็เทศนไมได  

  นายวทิยา งานทวี  :  และถาสมมุติวาไมสามารถที่จะดาํเนินการ โดยเฉพาะผูปกครอง 

นะครับ ควรจะตองเสียสทิธบิางอยางเพื่อเปนการชดเชยหรือเปนการบงัคับใหดําเนนิการใหถกูตอง 

เชน มีลูกแลว ๑ คน ๒ คนเลีย้งไมไดยังมาเกิดลูกคนที่ ๓ นี่ไมได  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้กโ็ดนเสียสทิธทิั้งประเทศดูทาทาง 

  นายวทิยา งานทวี  :  ก็ตองทําครับ ผมยังคิดวาที่ประเทศจีนเขามกีารบังคับวาคุณตองม ี

กี่คนรัฐถงึจะดแูลผมวาเปนเรื่องที่ด ี



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๖/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  นัน่มันคอมมิวนสิต  

  นายวทิยา งานทวี  :  เราคงแกวาถาคุณไมดูแลคุณก็ตองเสียสทิธิบางเรื่องเพื่อใหคณุมี 

การเกิดลูกแลวตองมีความรบัผิดชอบและก็ตองสรางคณุภาพใหได อีกสวนหนึ่งคาํวา รัฐ ในที่นี้ผมอยากให

มองไปจนถึงชมุชน อันนี้ผมวาสาระสาํคญั ไมวาจะเปนเรื่องเงินทองที่จะเขาไปชวยเหลือ เพราะรัฐนี่ 

มันไกลตัวมาก เราไมรูวาใครอยูไหน แตถาชุมชนเปนหนาที่เขาโดยตรงหรือมีบทบาทเขามา ผมวาอนันี้จะมี

ประโยชนมากเพราะวาใกลตัว 

  ประธาน  :  ครอบครัว ชุมชน ผมวาประเด็นนีน้าสนใจ เชิญครับ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมขอตอดวยคนครับ ตอจากทานวทิยาไปเลยครับ คือก็พยายาม 

ฟงอยูวาขอกฎหมายทีพ่ยายามเขียน แตวาผมนึกถึงปญหาสงัคมเยาวชนในปจจุบันมนัเปนเรื่องใหญ 

แลวใชหนาที่ของครอบครัวสวนหนึง่ แตทนีีเ้ด็กก็ความทีว่าในกลุมเยาวชนกท็ําใหการที่จะฟงพอแมก็ลด

นอยลงเขาก็จะเชื่อเพื่อนมากกวา แมแตครูบาอาจารยเขาก็ไมเชื่อนะครบั ยิ่งอาจารยผูปกครองอาจจะถูก

จับคอเสื้อเอางาย ๆ นะครับ ถาบางที่บางทาง แลวสิง่ทีผ่มเหน็อีกจุดหนึง่ก็คือภาคเอกชนผมวาเปนตัวราย 

ตัวรายในแงทีส่รางกิจกรรมลอเด็ก ขางโรงเรียนมีเกมสอะไร แตนี่บางทีเราหามเด็ก ถาเราปดรานมันไมได 

เราก็หามเด็กลําบาก 

  ประธาน  :  เปนปญหาอีก 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  พอเราปดรานมาก ๆ ก็หาวาเสียสิทธิ ใหเปดตามเวลาทีโ่รงเรียน 

เลิกเรียนพวกก็พยายามที่จะโตอะไรทํานองนี ้คือปญหาสังคมอยูที่ภาคเอกชน วนันั้นคุณมนูญศรี 

สหฟารม ผมฟงเขาถายทอดออกมา พูดถึงนอกจากจรยิธรรมของนกัการเมือง ขาราชการแลว นกัธุรกิจ 

ก็ตองพยายามจัดใหมีคุณธรรมและจริยธรรมใหมากขึน้ เพราะฉะนั้นทานประธานไมตองไปเปนหวงวา 

รัฐธรรมนูญของใคร ของประเทศไหน ผมวาถาดี ๆ ก็นาจะเอามาได และของจีนเราไมเกี่ยงรัฐธรรมนูญ 

ถาจะเอาที่ไหนดี ๆ กน็าจะเอามาวางกนับางไดแลวนะครับในความเหน็ของผมครับ 

  ประธาน  :  เร่ืองสิทธเิด็ก ผมคิดวามาตรา ๕๓ ตองไปดกูับแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

ที่เราจะเขียนเชื่อมโยงกันนะครับ แตวาโดยหลัก ๆ สาระที่ที่ประชุมมอบใหผมคิดวาเพิ่มเติมจากทีม่ีอยูเดิม 

ของป ๒๕๔๐ เยอะทเีดียวนะครับ แลวก็ใชอนุสัญญาวาดวยสทิธิเด็กมาเทียบเคียง ก็คงจะตองเขียนเรื่อง 

สิทธทิี่เด็กพงึไดรับในการพฒันาตามพฒันาการของเขานะครับ แลวกสิ็ทธิคุมครองหรือสนับสนุนสิทธิของ 

ครอบครัวที่ในการดูแล รวมทั้งมาถงึเรื่องเด็กที่ถกูพิจารณาคดี เด็กดอยโอกาส เด็กชายขอบอะไรอยางนี ้

เปนตน ตรงนีอ้าจจะตองเขยีนอยางไรใหครอบคลุมและก็เชื่อมโยงอยางไรกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

และประเด็นทีคุ่ณวิทยาเพิม่เติม เร่ืองชุมชนจะมามีสวนรวมในการดูแลตรงนี้อยางไร เพราะเราพดูเรื่อง 

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๖/๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

ชุมชนตรงโนน ๆ และก็ชุมชนบทบาทตรงนี้ ตรงนี้นาสนใจเดี๋ยวบันทึกไวนะครับและก็รับไปดูอีกทนีะครับ 

เชิญทานทูตครับ 

  นายสพุจน ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน มันนาจะสอดคลองกับที่ผมเคยเสนอไว

นะครับ ในหมวดที่ ๔ หนาทีข่องชนชาวไทยที่มหีนาที่ของสถาบนัครอบครัวที่วาจะตองมีหนาที่ในการอบรม 

เลี้ยงดูใหการศึกษาบุตร ธิดา ปลูกฝงจิตสาํนึก อบรมส่ังสอนดานจริยธรรม คุณธรรมตาง ๆ อันนีม้ันนาจะ 

เขากันได มันจะเชื่อมโยงกนัเลยนะครับ  

  นายวทิยา งานทวี  :  ถาคณุทําไมไดนีห่นาที่ตรงนี้ไมไดนะตองตัดสทิธอิอกมา 

  นายสพุจน ไขมุกด  :  เพราะวาอยางชมุชนบางชุมชนก็มสิีทธิในการที่จะผลิตลูกมา 

โดยไมจํากัด เพราะฉะนัน้ผมวามนักเ็ปนภาระนะครับ ภาระตอตนเอง ภาระตอครอบครัว ภาระตอสังคม 

ในที่สุด เพราะฉะนัน้บางอยางเราควรจะจาํกัดสิทธิได แตเมื่อถาเปนภาระตอสังคมและตัวเองมหีนาที ่

ผลิตลูกอยางเดียวมนัก็ไมสมควรนะครับ One child policy มันกเ็กนิไป ของเรามนักน็าจะกําหนดวา 

พลเมืองประเทศไทยควรจะมีกี่สิบลานคนถึงจะเพียงพอกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ และในครอบครัว 

ตาง ๆ ถาเรากาํหนดไวคราว ๆ มันอาจจะไมจํากัดสทิธิเขา แตวาเปนการอบรมใหเขารูจักวาในฐานะของเขา

เขาควรจะมีบตุรไดกี่คน และก็สงเสริมในการคุมกําเนิดใหเขมแข็งขึ้น  

  ประธาน  :  เวลาจะตัดสิทธบิางทีตองระวงั บางทีคนเคยเสนอวาถาเมาแลวขับเขาไป 

โรงพยาบาลนีสิ่ทธทิี่จะไดรับฟรีบริการหรืออะไรตาง ๆ นีต่ัดสิทธิเขาหรืออะไรอยางนี ้อันนี้มนัอนัตราย 

เหมือนกนั คือตองดูหลายแงหลายมุม ไมไดเถียงคุณวทิยาแตวาตัง้ขอสังเกต  

  นายวทิยา งานทวี  :  ออกมาตรการอะไรกไ็ดนะครับ อาจจะมาประจานก็ยงัดี ทํางาน 

ใหสังคมแตไมทําอะไรเลยมนัไมถูกครับ 

  ประธาน  :  ทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือก็อยากจะเรยีนเสนอวา คือเร่ืองวัยเจริญพนัธุ 

ผมยังเหน็วามนัจําเปนอยู ถาเราไปใสในแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐไดไหมครับ เพิม่ตรงนัน้วารัฐ 

ตองทําอะไร 

  ประธาน  :  วยัเจริญพันธุมนัเปนเรื่องของเปนการคุมครองผูหญงิมากกวาที่ไปเร่ือง 

การคลอดบุตรยากอะไรตาง ๆ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  อยากเรยีนทานประธานวาที่จริงวัยเจริญพันธุไมใช 

เฉพาะผูหญงิมันทัง้หมด ทั้งครอบครัว ทั้งการรู การวางแผน การมีบุตร การเลี้ยงดูบตุรอะไรมันจะอยู 

ในตรงนัน้ ผมวานาจะไปใสตรงแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ ก็เรียนเสนอครับ  

 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๖/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  เดีย๋วตองไปดูอีกที ขออนุญาตไปเรื่องคนดอยโอกาสนะครับ เร่ืองครอบครัว

เด็กเดี๋ยวฝายเลขาไดรับไปเยอะเลยตองไปดูเชื่อมโยง อันนี้เร่ิมเหน็และเรื่องหนาที่ เร่ืองสิทธ ิและก็

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเริ่มมาเชื่อมกันแลว สิทธิคนดอยโอกาสเชิญครับ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  กราบเรียนทานประธานคะ ตอนนี้ทีม่ีชัด ๆ ก็คือ 

มาตรา ๕๔ ก็เปนผูสูงอายุ และก็มาตรา ๕๕ เปนเรื่องคนพิการทุพพลภาพ อันนี้ก็รูสึกวาชวงนี้ก็จะมกีาร 

ขอใหรับรองสิทธิของคนดอยโอกาสอืน่ ๆ เชน พวกชนไรรัฐ คนแรงงานขามชาติ ผูล้ีภัยอะไรพวกนี้  

ก็ไมทราบวาจะมีทานใดเสนอเปนพิเศษใหเห็นชัดขึ้นไหมคะ อันนี้คือฝายเลขาคงพยายามรวบรวม 

คือเหมือนกับวาเรานาจะเปดกวางใหอยู แตวายังไมไดลงรายละเอียดตรงนี้ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  อันนี้ขยาย เชิญพี่เดชอุดมแลวทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  :  ทานประธานครับ ผม เดชอุดม อนุกรรมาธกิาร ผมก็ยงั 

ขออนุญาตแนะนําใหกลับไปพิจารณาในกรอบเดิมอีกนะครับ ตามปฏิญญาขอ ๒๕ (๑) เขาเขียนไว 

อยางนี้ครับ ทกุคนมีสิทธิในการครองชีพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกบัสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน 

และครอบครัวพรอมดวยอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย การดูแลรักษา การบริการสงัคมที่จาํเปน และสิทธ ิ

ที่ไดรับการดูแลเมื่อตกงาน เมื่อเจ็บปวย พกิาร เปนหมาย ชรา หรือขาดอาชีพ และอ่ืน ๆ ที่ขาดสมรรถภาพ 

เกินกวาที่จะมชีีวิตอยูไดตามปกติสุข อันนี้เขียนไดเลยครับมาตราเดียว แลวยกเลิกหมดทุกมาตรา 

ขอบพระคุณครับ 

  ประธาน  :  Copy มาเลยครบั ทางฝายเลขาวาอยางไรครับตรงนี้ 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  คือเร่ืองนี้คิดวาปญหาหลักคงเปนปญหาในทางปฏิบัติ

วารัฐจะมเีงนิแคไหน อันนี้ถาเขียนกวางมากจะทําใหมนัเปนจริงไดแคไหน เราคงอยากเขียนหมวดนี ้

ถาเขียนทาํอยางไรใหบังคบัได แลวก็คิดวาที่ผานมาเลือกอายุเยอะและมันชัดวาตรงนีเ้ดือดรอนแน ๆ  

หรือวาคนพกิารคะ  

  ประธาน  :  เดีย๋วพีเ่ดชอุดมแลวอาจารยสมชัยครับ เชิญครับ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  :  ทานประธานครับ พอดีตอเนื่อง ขออนุญาตครับ ผม เดชอุดม 

อนุกรรมาธกิาร คืออยางนี้ อยางมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ ตามที่กฎหมายบัญญัติ กวาจะบัญญัติทหีนึง่ 

ตายหมดแลว หรือกรรมาธิการตอเนื่องอยางซ้าํซอนเลย คืออยางนี้ที่ผมเรียนดวยความเคารพทานประธาน 

ทานอนกุรรมาธิการ ก็คือวาจริง ๆ เขาเขียนกฎหมายนี้ใหกวาง แลวอกีชองหนึง่ที่ผมพยายามจะทําคือบอก

วา กระทรวง ทบวง กรมไหนที่จะตองแกกฎหมายใหเปนไปตามนี้ ตองแก ตองรีบทาํ ซึง่วนัอังคารผมก็จะสง 

มาใหอีกอนัหนึ่ง ก็คือตอน ๒๕๔๐ เขาจะบอกวาใหกระทรวงไหนไปทาํแกกฎหมายภายในกีเ่ดือน กี่ป กี่วนั 

เพราะเวลาเราเขียนในนามธรรมออกมาอยางที่ผมอานขอ ๒๕ (๑) ที่ตวัเปนรูปธรรม คือกระทรวง 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๖/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

จะตองไปเขียนมา แลวจะตองไมเขียนใหมันมีขอจํากัด นี่เปนสทิธนิะครับ ทานจะไปจํากัดเขาไมได 

จะบอกวา เปนขออางบอกวาไมมีเงิน อันนี้ไมได คือจะมีเงนิแลวโดยหลักแลวจะมีเทาไรก็เฉล่ียไป 

ถาไมมีกเ็ขียนไปใหชัดเจน แตทานจะไปบอกวาเอาเหตุแกตัวบอกวาไมมีเงนิแลวกเ็หมือนอยางทีผ่ม

อภิปรายเมื่อสักครูเร่ืองเด็ก พอบอกไมมีเงนิก็ใหเด็กไปขังคุกผูใหญ มนัไมใช สังคมเราไมใชอยางนั้น 

ถาไมมีเงินก็ตองชี้แจงไดในงบประมาณแผนดิน ในงบอะไรตาง ๆ ทานจะทําอยางไร นั่นเปนผูที่อาสาเขามา

บริหารบานเมอืง ขอบคุณมากครับ 

  ประธาน  :  อาจารยสมชัยครับ 

  นายสมชัย ฤชพุันธ  :  ขออนญุาตตอเนื่องเรื่องไมมีเงนิ วธิีการที่จะใหไมตองเปนปญหา 

ของการไมมีเงนิ คือทาํใหกรณีซึ่งเกิดขึ้นซึง่จะตองใชเงนิมีนอย แปลวาทําใหสังคมมหีลักประกนั แลวคน 

ไมตองมาตกอยูในภาวะ ซึง่ตองอาศัยรัฐ แตเมื่อไรที่เขาตกอยูในภาวะที่ตองอาศัยรัฐเขาก็ควรมีสิทธิไดรับ 

การคุมครองจากรัฐ เพราะเขาไดทําทกุอยางแลว และเขาไมสามารถทีจ่ะชวยตวัเองได เพราะฉะนัน้มันควร

จะเขียนใหรัฐทําอะไรตามหนาที่ซึ่งรัฐพึงตองทาํ ใหมีหลกัประกันตอคน ใหคนไมตองตกอยูในภาวะที่ตอง 

ยากลาํบาก เชน กรณีของคนชรา สังคมไทยกาํลังยางเขาสูวัยชรา คนแกจะมมีากขึ้น อัตราการพึ่งพาจะม ี

มากขึ้น ขณะนี้คน ๖ คนทํางานแลวมีสวนเหลือพอเลีย้งดูคนชราได ๑ คน แตในอีก ๑๕ ปขางหนาคนเพยีง 

๓ คนจะตองทาํงานใหไดมากพอและเลี้ยงคนชรา ๑ คนใหได อัตรามันจะเปนเทาตัว แตวา Productivity 

ของคนทีท่ํางานอยูตองสงูขึ้นเยอะ แปลวาคนแกจะมีมากขึ้น ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

                                                          - ๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)                        วีรพร ๗/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเราเขียนบอกวาเมื่อคนแกไมมีรายไดแลวรัฐตองอุดหนนุ รัฐคงไมมีปญญาที่จะ 

อุดหนนุ เพราะคนทีท่ํางานมีนอย คนเสยีภาษีมีนอยนะครับ ความจรงิเรื่องเหลานี้มนัเปน Concept ของฝร่ัง

ซึ่งเขาเขียนอยางนี้เรากเ็อามา แตความจริงที่ฝร่ังเขาเขียนอยางนี้เขามเีร่ืองอยางอื่นทําดวย ก็คือทาํระบบ

สังคมใหคนไมตองประสบตัวเองอยูในวยัชราแลวไรรายได เพราะไมมกีําลังไปทํางาน เขาไมมีกําลงัไป

ทํางานแตเขามีรายไดอยางอื่น ม ีCapital in come รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากการออมที่ระบบไดวาง

ไวใหทกุคนไดมีการออม เพราะฉะนัน้เราควรจะเขียนบอกวา เปนสิทธิของคนวยัชราทุกคนที่ไดรับการ

คุมครองใหมีชวีิตอยูในวัยชราไดอยางสมความเปนมนุษย โดยที่รัฐจะตองจัดใหเขาไดมีการออมเพือ่การชรา

ภาพ ในขณะซึ่งเขายงัอยูในวัยทาํงานนะครับ และจะมีคนจํานวนมากที่สามารถออมได แลวก็จะเปน

บํานาญ แปลวาทุกคนจะมบีํานาญจากการออมของตัวเอง และถาหากวาคนที่ไมมปีญญาทํางานในวัย

หนุม วยัสาว ทําอยางไรแลวรายไดก็ยงันอยออมก็ไมไดมาก ไมพอ คนพวกนี้รัฐตองชวยนะครับ แตกอนอื่น

รัฐตองจัดใหคนชวยตัวเองกอน ก็คือตองวางระบบการออมเพื่อการชราภาพ ซึ่งระบบนี้มนัมากับระบบทนุ

นิยม ระบบอุตสาหกรรมนะครับ แลวเราก็รับเอาระบบทนุนิยม ระบบเสรีนิยม ระบบอุตสาหกรรมเขามา โดย

ที่เอามาไมหมด เอามาเฉพาะสวนซึ่งเปนเรือ่งของสิทธิของคนชรา แตวาไมใชทําเรื่องการเตรียมสังคมเพื่อ

รองรับความเปนสังคมชราภาพซึ่งเปนหนาที่ของรัฐ รัฐไมไดทํานะครบั เพราะฉะนัน้ผมอยากจะใหเขียนตรง

นี้ใหชัดเจนวา รัฐมีหนาที่ตองจัดการใหมีการออมเพื่อชราภาพอยางเปนระบบและใหกวางขวาง เพือ่ใหคนที่

อยูในวยัชรามหีลักประกนัในการดํารงชีวติ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ดูแลวก็ใกลเคียงกนันะครับ แตวาจะเอามาตรา ๕๕ ใหชดัตรงนี้     นิดหนึง่

เร่ืองคนชรา ทีท่านอาจารยสมชัยเสนอ ผมมองเคยเห็นภาพมองทัง้ระบบเลยนะครับ คือสังคมตางประเทศ

กวาจะเขาสูสังคมวัยชราเขาใชเวลานาน แลวก็มีกระบวนการ มีกลไก ข้ันตอนในการเตรียมการ ของเรานี่มัน

เร็วมาก พรึบเลย แลวประสทิธิภาพในการจัดการเราก็ไมเกงเทา  

  นายสพุจน  ไขมุกด  :  คนชราตางประเทศเขาก็มาอยูเมืองไทยครับ มาเอา 

เซนชัน่ของเขามาใชเมืองไทย ก็เปน Home stay ไป Long stay ใชไหมครับ มันอยางนัน้ไปแลว 

เรากลายเปนสังคมที่รับคนชราไปแลวประเทศไทย  

ประธาน  :  เราเอาที่เงนิเซชัน่ของเขามาแบงใหพวกคนชราไทยบางกด็ีนะครับ 

อาจจะเปนทางหนึ่ง 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  แบงใหคนชราไมมากครับ ที่ชรานอยแลวก็เปนผูหญิง 

  ประธาน  :  เชิญคุณวิทยาครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)                        วีรพร ๗/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  นายวทิยา  งานทวี  :  ผมสนบัสนุนทีท่านสมชัยพูดนะครบั เพราะวาปจจุบันนี ้

คือในสวนของอุตสาหกรรมเขาจะมีเงินในสวนของกองทนุ แตระบบจัดการยังไมดพีอนะครับ 

พอเกษยีณมันควรจะเหมือนกับภาครัฐนะครับ สวนราชการทีท่ําอนันีม้ันจะทําเปน Security ที่ดีมาก อีก

สวนหนึง่ก็คือเร่ืองของภาคเกษตรกับพวกภาคแมบาน ซึง่อันนี้จะไมมกีารดูแล ซึ่งคิดวาเปนชนสวนใหญดวย

ซ้ํา เพราะฉะนัน้ถามีระบบการออมที่ถกูตองแลวมีมาตรการที่ดี ผมคิดวานาที่จะเปนประโยชนมาก ดีกวาจะ

เปนการพูดลอย ๆ แลวก็ใหเขาปฏิบัติ ผมคิดวานาจะมมีาตรการ 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  คือการมีบํานาญไมควรจะเปนอภิสิทธิ์ของขาราชการเทานัน้ คือคน

ทุกคนตองแกเหมือนกัน แลวคนแกก็ควรจะมีสิทธทิี่จะมชีวีิตอยูอยางเหมาะสม  

แลวก็อันนี้มนัเปลี่ยนไดถารัฐจัดระบบมันเปลี่ยนได  

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมขออนุญาต ผมขอสนับสนนุตรงทีท่านสมชยัพูด 

อยากใหเปนจริงตรงที่วานี้ใหไดนะครับ เพราะมนัจะชวยสังคมเราไดเยอะ แตวาก็เห็นดวยอีกเหมือนกนั 

เพราะวาบางกลุมนัน้เขาบอกอยาพูดเรื่องออมและประหยัด เขาก็จะสวนให ไมมีจะกินอยูแลว เพราะฉะนัน้

ตรงจุดคนที่อยูในกลุมที่เปนไปไดนาจะใหทาํ ซึง่บางคนเขาอาจจะไปทําบุญลวงหนากเ็ร่ืองของเขานะครับ 

ผมพยายามนัง่ฟงอยูแตยังคดิไมออกวาทําอยางไร แตเหน็ดวยครับ 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  มันมีระบบการออม อยางขณะนี้ก็มีครับ กองทุนประกัน 

สังคม กองทนุสํารองเลี้ยงชพีอะไรตาง ๆ แตทําใหกวางขวาง ใหเปนระบบ 

  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ที่ญีปุ่นผมวามีระบบไปรษณียทีน่ายกตองลาออกนะครับ 

เพราะวาจะไปแกไขระบบนี้ นายกตองลาออกแลวก็มีการเลือกตั้งใหมเลย นาจะศกึษาจากเขาดู 

ก็ไดนะครับ ระบบของญี่ปุนซึ่งเขามีประสิทธิภาพมากเลย 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เร่ืองที่เราเขียนรัฐธรรมนูญคงไมตองลงรายละเอียดมาก 

เขียนเปนหลกัไววาเปนหนาที่ของรัฐตองจดัการเรื่องการออม 

  ประธาน  :  อยูในแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐไหมครับ หนาที่ในการจดัการ 

การออม วางระบบการออม 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  อยูทีไ่หนผมวาตองดูอีกทีหนึ่ง 

  ประธาน  :  ตองดูอีกทหีนึง่นะครับ สวนทีจ่ะ Include เร่ืองคนชายขอบ สิทธ ิ

ผูล้ีภัย แรงงานขามชาติไมทราบที่ประชุมวาอยางไรตรงนี้ครับ หรือจะเอาคนที่เกนิ ๖๐ กอน 

เชิญคุณอังคณาครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)                        วีรพร ๗/๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  นางอังคณา  นีละไพจิตร  :  ก็เห็นดวยเรื่องคนชายขอบ เร่ืองคนไรรักอะไรอยางนี ้

แรงงานขามชาติตรงนี้ คือบางทีแรงงานขามชาติบางครัง้มีปญหากับนายจางก็มกัจะถูกสงกลับ 

แตวาถาเทยีบกับแรงงานไทย อยางในฮองกงถามีปญหาก็จะไดรับความคุมครองใหอยูจนกวาจะ 

จบส้ินขอพพิาทอะไรนะคะ อยางปญหาคนไรสัญชาติอะไรตรงนี้ คนไรสัญชาติ คนไรรักอยางนี ้

ตรงนี้ก็คือไมรูจะไปทางไหน อยางนอยนาจะมีการคุมครองบางในเรื่องการรักษาพยาบาล แลวก็ความ

คุมครองทางดานมนุษยธรรมคะ 

  ประธาน  :  ฝายเลขารับตรงนี้ไวนะครับ แตวาจะไปใสในมาตราไหนหรือวาอยางไรเดี๋ยว

อภิปรายกันอกีทหีนึง่นะครับ เพราะวาอันนั้นเปนสถานการณพิเศษทีเ่กิดขึ้นจริงในแผนดินไทยตอนนี้ผมจะ

ขอไปมาตรา ๕๕ นะครับ คนพกิารทพุพลภาพ เมื่อสักครูทานสพุจนจะอภิปรายประเด็นนี ้เชิญทานสุพจน

ครับ 

  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ผม สุพจน  ไขมุกด ครับ 

คือตามที่บอกวาบุคคลซึ่งพกิารหรือทพุพลภาพไดมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและ

ความชวยเหลอือ่ืนจากรัฐ อันนี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ เราเหน็วาเขามสิีทธิแตวารัฐพยายามที่จะใหสิทธนิี้

เหมือนกนัครับ อยาวาแตคนพกิาร คนที่ครบถวนอวัยวะ ๓๒ กม็ีสิทธิทีจ่ะเปนคนพกิารไดนะครับ ทาน

ประธานจะเหน็วาบนฟุตบาททางเดนิเต็มไปดวยอะไรครับ สาธารณูปโภคที่รัฐสรางขึ้น ปอมตํารวจ ปาย

โฆษณา เสาไฟฟา ตูโทรศพัท แผงลอย รานคา อยาวาคนตาพกิารครบั คนตาดียงัมสิีทธทิี่จะเปนคนพิการได

ทันทีเลย ตกทอไดตลอดเวลา แลวก็ฟุตบาทกวางเพยีง ๒ เมตร ปอมตํารวจเขาไปเกือบ ๑ เมตรครึ่งแลว 

แลวจะใหใครเดินครับ เราจะเห็นอยูทัว่ไปเลย รัฐผมวาหนวยงานที่เกีย่วของนาจะมวีจิารณญานในการทาํ

ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แตวาเขาไมไดคิดถึงคนพกิารเหลานีเ้ลย อยาวาคนตาบอดเลย คนตาดีเองก็มี

สิทธทิี่จะพิการได เพราะฉะนั้นอนันีน้าจะมีบทอะไรที่เขยีนวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองคํานงึถงึวา 

การสรางสิง่อาํนวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคตองคํานึงถึงผูดอยโอกาส แลวกผู็พิการตาง ๆ 

นี้ดวยใหเปนขอที่ตระหนักไวเลยนะครับ คนตาดีอยางผมมันตองเดินลงขางถนนครับ เพราะปอม 

ตํารวจมันกินที่หมดแลว 

  ประธาน  :  ทานทูตอยูตางประเทศนานคงรูวาเวลาการออกแบบเขาจะคํานงึถงึคนเปน

หลัก โดยเฉพาะคนที่พกิาร ก็เปนกฎหมายเขา ของเรานี่มันแยจริง ๆ ตรงนี้ ผมคิดวาไมหมวดในสทิธิก็ตอง

แนวนโยบายพื้นฐาน ตรงนีต้องขยับไปขยับมาแตวาจะใสตรงไหนนะครับ  

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)                        วีรพร ๗/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

ตอนนี้ม ีConcern ถึงคนพกิารทพุพลภาพ คนที่เขาลาํบาก ตวัชี้วัดดไูมกี่ตัวเวลาดบูานเมือง มันออกแบบ

เราคนธรรมดาแทบไมมทีี่เดนิเลย 

  นายสพุจน  ไขมุกด  :  กทม. มีสิทธิอะไรทีจ่ะแบงเขตการคาขายบนถนนใหกับคน 

คาขาย มีสิทธอิะไรครับ ใชสิทธิอะไร เทศกจิก็ไปเก็บเงนิเขาอีก แลวคนอยางเราธรรมดาเรามีสิทธ ิ

ที่จะเดนิตามสบาย  

  ประธาน  :  อันนี้เดีย๋วรับไปอีกทหีนึง่นะครับ มาตรา ๖๐ กระบวนการมีสวนรวม 

พิจารณาเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการงานปกครอง อันนี้ไมเสนอแกไข 

  นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตคะ เร่ืองการมีสวนรวมในหลายประเด็นจะ

รวบไวกับทางอาจารยจนัทจริาคะ เดี๋ยวจะมีอีกสวนหนึ่งที่จะพันกับมาตรานี้ดวยคะ  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ฝายเลขาเชิญตอเลยครับ เร่ืองสทิธิผูบริโภค มาตรา ๕๗ 

ใชไหมครับ ตามนี ้ประเด็นก็คือไมเกิดสภา ไมเกิดองคการอิสระสภาผูบริโภคหรือองคการอิสระจะไดไมเกิด 

ตรงนี้ทาํอยางไรใหมันเกิดเพือ่จะไดเปนพืน้ที่ Space ของผูบริโภค ซึ่งปญหาผูบริโภคเวลานี้เยอะมาก กลไก

ของรัฐเองก็ตามไมทนั ไมไหว อันนี้คลาย ๆ เปนสภา เชญิอาจารยจนัทจิราครับ 

  นางสาวจันทจริา  เอีย่มมยุรา  :  เรียนทานประธาน ดิฉัน จันทจิรา ดิฉันเขาใจวา 

มีการศึกษาในเรื่องนีพ้อสมควรแลวนะคะ มีการประชุมสัมมนาแลวกท็าํการวิจัยหลายครั้งเกี่ยวกับเร่ืองการ

จัดตั้งองคการอิสระผูบริโภคตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญเดิม ในขอเสนอของที่ประชุมนัน้ก็เสนอใหคง

มาตรา ๕๗ ในลักษณะที่บญัญัติขอความเดิมไว แลวสวนที่จะตองดาํเนินการก็คือ 

เรงผลักดันใหมีกฎหมายที่จดัตั้งองคการอสิระตามงานวจิัยของนกัวิชาการทีว่ิจัยขึน้มา 

  ประธาน  :  ทีนี้ถาจะใหเกิดจริง ทัง้นี้ตามที่กฎหมายบญัญัติ จะเขียนอยางไร 

จะเขียนกรอบเวลาเขียนอะไรไดหรือเปลาอันนี้ครับ 

  นางสาวจันทจริา  เอีย่มมยุรา  :  ดิฉันเขาใจวาจะเปนปญหารวมสาํหรับอีก 

หลาย ๆ ประเด็น ซึง่เราคงจะตองไปบัญญัติในบทเฉพาะกาลนะคะ  

  ประธาน  :  อันนีก้็โนตไวครับ เพราะวายงัไมเกิดสักท ีเชญิคุณวิทยาครับ 

  นายวทิยา  งานทวี  :  ในสวนของสิทธิของผูบริโภคอันนี้เทาที่ผมทราบปจจุบันที่มันเกิดขึ้น

ก็คือวา อะไรทีเ่ปนการบริการของรัฐตองไปฟองในสวนของรัฐนะครับ ไมสามารถทีจ่ะไปขอการอนุเคราะห

จากหนวยงานของคุมครองผูบริโภคได ซึ่งอันนี้มนัไมเปนธรรมมาก ๆ เลย เพราะโดยมากสวนใหญผูบริโภค

จะเจอปญหาคือภาครัฐ 
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  ประธาน  :  เขามี สคบ.  มี อย. อะไรอยางนี้ที่เขาไปฟองรอง สคบ. ซึง่ก็ตาม 

สภาพปญหาไมทัน 

  นายวทิยา  งานทวี  :  เชนยกตัวอยาง ถาผมไปใชน้ําประปาและน้ําประปาผมมนัมาแลว

ไมไดคุณภาพ ผมไมมีสิทธิไปขอความอนุเคราะหจากองคการบริโภคนะครับ เชน การเคหะแหงชาติ 

เขากอสรางบานไมไดตามมาตรฐาน ผมไมมีสิทธนิะครบั ผมตองไปฟองตามหนวยงานของเขาเทานั้นเอง 

หรือไปใชอํานาจศาล ซึง่อนันี้มันเปนคนละกระบวนการ ผมเขาใจวาการออกแบบเรื่องของคุมครองผูบริโภค

ควรจะเบ็ดเสร็จในตัว ซึง่ในเมื่อปลอยใหไปเขียนตามกฎหมายบัญญตัิ เขาแยกสวนเลยนะครับ ก็เลย

อยากจะขอความกรุณาวาเราจะวนิิจฉัยอยางไรที่ใหการคุมครองผูบริโภคเบด็เสร็จในตัวเองไมวาจะเปน 

ของรัฐหรือภาคเอกชน ตอนนี้เอาภาคเอกชนเปนหลกัเลยนะครับ เลยกลายเปนไมม ีFunction เลย อันนี ้

ผมขอเรียนนะครับ แลวก็เจอมาหลาย ๆ  Case ที่ผมพยายามแนะนาํใหไปหาองคกรนี้ เพราะคิดวา 

เปนหนวยที่จะสนับสนุนชวยใหบริการกับประชาชนไดด ีสุดทายก็กลับมาเหมือนที่ผมวา คือทาํไมได 

เพราะวาเขาไมยอมรับ 

  ประธาน  :  องคกรนี้คืออะไร สํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งก็ลําบากครับ 

  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมขอขยายตอคุณวิทยาอีกรอบหนึง่ คือสํานักงานนีม่ีอยู 

เฉพาะที่สวนกลาง แลวงานดังกลาวก็ไปฝากแหมะไวที่จงัหวัด ยิง่เมื่อกอนนี้เปนงานฝากทิง้ไว 

อยางเดยีวไมเคยดูแล ไมเคยประสาน ไมมีอะไรทั้งสิน้นะครับ เพิง่เริ่มออกไปสัมมนาเริ่มอะไร 

ออกไปบาง ทนีี้ตามจงัหวัดจริง ๆ แลวถาวางโครง การมีสวนรวมก็จะมีกระบวนการของทางสมาคมคุมครอง

ผูบริโภค คือการมีสวนรวมของภาคประชาชนก็จะจับกลุมข้ึนมาคอยชวยกนัดูแล 

แตอยางไรมันก็ไมชัดเจนอยูดีนะครับ ------------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๘/๑ 
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วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

เพราะฉะนัน้งานตรงนี้มนัสาํเร็จไมไดหรอกครับ เพราะไมมีใครทําอะไรในพื้นที่สักอยางหนึ่ง ก็อยางที่ตอง 

มาเริ่มทบุรถ Honda อะไรขึ้นมานั่นละถงึไดคอยชัด ๆ ข้ึนมาในทาํนองนี้ครับ ถงึไดเร่ิมออกมา เพราะฉะนัน้

ตรงนี้เขียนไว แตวาตอนปฏบิัติแลวไมไดผล เพราะวาเปนเฉพาะตัวหนงัสืออยูขางในมีแตโครงสรางพิมพ

เขีนวเทานัน้ 

  ประธาน  :  สรุปแลวมาตรา ๕๗ คลาย ๆ เปนพืน้ที่ใหภาคประชาสงัคมเขามา  

แลวไปดูนโยบายมาตรการหรือกฎหมายทีอ่อกมาแลวกระทบตอผูบริโภคเขามีสิทธทิีจ่ะใหความเหน็อะไร 

ตาง ๆ คลาย ๆ สภาที่ปรึกษา แตวามันเปนเฉพาะเรื่องผูบริโภคเพราะวามนัเปนเรื่องใหญ  

  นายวทิยา งานทวี  :  เขาใหเฉพาะสวนของภาคเอกชนนะครับ มันควรจะเปนของภาครัฐ 

และเอกชนเลยทัง้หมด  

  ประธาน  :  เชญิครับ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  คงมองเรื่องคดีผูบริโภคกับคดีส่ิงแวดลอมไปดวยกัน 

อยากจะขออนุญาตเรียนความคืบหนา กค็ือตอนนี้ในสวนของศาลก็ไดพยายามจัดตั้งเปนแผนกคดีทั้งสองนี ้

ข้ึนมา แลวเขากําลังพยายามมีการยกราง ตอนนีม้ีวิธพีิจารณาคดผูีบริโภคกําลังยกราง รางเสร็จไปแลวคะ 

กําลังรับฟง แลวก็ในเรื่องสิ่งแวดลอมก็กําลังตามมา อันนี้คิดวาประเดน็หลกัอันหนึง่ที่เหน็คือเร่ืองของ 

Legal aid ความชวยเหลือประชาชน ในลกัษณะสํานักงานแบบ สคบ. หรืออะไรอยางนีท้ี่ใหไปชวย 

ทั้งในแง Legal และก็ Technical ดวยนะคะ คือหลายเรื่องมันจะพนักับเร่ืองเทคนคิ เทคโนโลยีใหม ๆ ที ่

ประชาชนไมมโีอกาสที่จะพิสูจนหรืองบไมพอก็เลยทําใหคิดวาเราอาจจะตองเขียนตรงไหนถาไมใชเร่ืองสิทธ ิ

คงเปนเรื่องนโยบายแหงรัฐในแงการ Support เร่ืองนี้ใหประชาชนใชสิทธิไดผลอยางแทจริง 

  ประธาน  :  ทัง้ผูบริโภค ทัง้สิ่งแวดลอม อันนี้รวบรวมไวนะครับ ขออนญุาตไปมาตรา ๕๘ 

ขอมูลขาวสาร อันนี้ก็เหมือนกันครับ ก็ไมคอยให พี่มานิจก็อยูกับผม อยูในคณะกรรมการขอมูลขาวสาร  

ตรงนี้มนัจะตองเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะตองจัดหาขอมูลขาวสารให จะเขียนอยางไร  

อาจารยหนึง่เชิญครับ 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ทานประธานคะ ตั้งแตมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ 

มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ ดิฉันไดมีการไปเขียนใหมในเรือ่งของการมีสวนรวม เนื่องจากเปนสิทธิประการแรก

เลยที่จะเขามามีสวนรวมไดคือจะตองรับทราบขอมูลเสียกอน 

  ประธาน  :  มีเรื่องสิทธิเพิ่มเติมอีกไหมครับ เร่ืองสิทธิในคดีอาญาใชไหมครับ คดีอาญา 

เดี๋ยวเราลองยกของภาคศาลมา สิทธิของผูตองหา เดี๋ยวลองเสนอในหลักการทัว่ ๆ ไป เชิญครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ เร่ือง สิทธทิางคดีอาญา ผมอยากยอนไปพูด 

ถึงเร่ืองที่เมื่อกีเ้ราพูดกนัวากรณทีี่ราษฎรเปนโจทกฟองหนวยราชการ แลวกห็นวยราชการก็ไมยอมแพคดี 
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งาย ๆ ทั้ง ๆ ทีม่ันแพมาแลวในศาลชั้นตนมันก็อุทธรณฎีกาตอไป ผมมองเหน็ชองทางวามันนาจะไปขยาย

ความในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๒ ที่บอกวา สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรฐั 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ทีเ่ปนนิติบุคคล ใหรับผิด เนื่องจากการกระทาํหรือ

การละเวนการกระทาํของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทัง้นี ้

ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ผมอยากจะขยายความตรงที่วายอมไดรับความคุมครองโดยคํานึงถึงความรายแรง 

ของการกระทาํหรือละเวนการกระทาํ รวมทั้งคํานงึถงึจิตใจของราษฎรที่เปนโจทกดวย สาระเปนอยางนี้ครับ 

สวนถอยคํากล็องไปหาเอา  

  ประธาน  :  เดีย๋วบนัทกึไวนะครับ อยูในหนา ๒๖ นีม่ันคนละเลม มาตรา ๖๒  

เชิญคุณวิทยาประเด็นไหนครับ ผมจะไปเร่ืองสิทธิผูตองหา 

  นายวทิยา งานทวี  :  ขอสั้น ๆ มาตรา ๕๘ ผมคิดวาจะ Function ไดนะครับ คือตองมี 

Limit ของเวลา โดยสวนใหญแลวขอมูลจะเผยแพรหรือออกมา จริง ๆ ทุกหนวยงานมีเร่ืองของเวบ็ตัวเอง 

หรืออะไรตาง ๆ แตไมเคย Update ขอมูล ถาสมมุตวิาบงัคับวาภายใน ๓ เดือนจะตอง Update ขอมูล 

ที่ควรจะเปนหรือสวนตาง ๆ แตไมชากวา ๖ เดือน ถาระบุตรงนี้ชัดเจน ผมเชื่อวาอันนี้มันจะเปนความผิดได 

จริง ๆ ขอมูลมนีะครับ แตไมยอมใส เมื่อไมใสก็ไมสามารถที่จะทาํใหการเกิดขอมูลที่ถกูตองได 

ทุกหนวยงานเลย ถาจะกรุณาวาในสวนมาตรา ๕๘ ใหระบุเร่ืองเวลาเปนตัวประกนัวาขอมูลนั้นจะไดออกมา 

คืออาจจะไมใชวันตอวนัแตไมควรเกิน ๖ เดือนเปนอยางชาครับ 

  ประธาน  :  เชญิพี่มานิจครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  อยากเรียนยกตวัอยางเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร มีกฎหมาย 

บังคับไวแลววาหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนระดับไหนกต็าม จะตองนาํขอมูลหลายประเภทดวยกนั 

มาแสดงใหประชาชนสามารถจะเขาไปตรวจสอบดูได ทีนีจ้ากการสํารวจของหนวยงานซึ่งสาํนกังาน 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารจางใหไปสํารวจมาพบวาหนวยงานของรฐัทุกระดับต้ังแตระดับกระทรวง 

ระดับกรม ระดับ อบต.  อบจ.  เทศบาลอะไรตออะไรทั้งหลายทีท่ําถูกตองตามกฎหมายมีไมถึง  

๕๐ เปอรเซน็ต  ก็ยงัไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยขณะนีน้ะครับ นอกจากนีแ้ลวหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร เสร็จแลวจะตองมคีวามผิดทาํอะไรไมได เพราะรัฐมนตรีคนมาเปนประธาน 

กรรมการขอมลูขาวสารบอกวาเดี๋ยวผมจะไปพูดกัน ก็ยงัไมไดพูดกันเลยจนกระทัง่หมดวาระของรฐับาล 

ผมวาเพียงแคนี้เขากน็าจะทาํไดแตเขาไมทํา และมันก็ทาํอะไรเกิดขึ้นไมไดเลย ในบานเมืองนี้มีคน 

ที่ไมทาํตามกฎหมายเยอะแยะไปหมด คนอยูแถวภูเก็ตคงจะเคยไดยนิที่เขาขยายสนามบินภูเก็ต ผมขอเวลา 

๑ นาที ของสนามบนิภูเก็ต เพื่อที่จะใหรองรับเครื่องบินมาลงจาํนวนมากเที่ยว จาก ๒๐ เที่ยวเปน ๔๐ เที่ยว

ตอวัน คราวนีก้ารขยายเครื่องบินมนักม็าชนถนนเขาเมอืงภูเก็ต เมื่อมาชนถนนเขาเมืองภูเก็ตแลวก็ไปทํา 
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ความเดือดรอนใหโรงเรียน ซึ่งอยูฝงตรงกนัขาม เวลาเครื่องบินจะลงจะขึ้นครูกับนกัเรียนตองแหงนมาดูบน

เพดานสักทีแลวมันก็ส่ันสะเทือนมาก ผลสุดทายครูบอกวาอยูไมไดแลว เรียนหนงัสือก็ไมไดแลว กบ็อก

กระทรวงศึกษาใหกระทรวงศึกษาไปดําเนนิการกับกระทรวงคมนาคม เพราะวากระทรวงคมนาคมขยาย

สนามบนิโดยไมไดสํารวจอะไรตามกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมเลย กไ็มไดทําอะไร จนกระทั่งโรงเรียนนี้

จะตองยายหนี และยายหนทีําอยางไร ที่ดนิก็ไมม ีสตางคก็ไมมี ก็เที่ยวมาขอบริจาคทั่วไป ที่ผมรูเขาเพราะ

เขามาขอบริจาคที่ผม แลวผมก็บอกผมสรางที่กะทูไวแลว ใหไมได ผลสุดทายก็มีเศรษฐีใจบุญของภูเก็ตมา

สรางโรงเรยีนใหหางจากที่เดมิไปอีก ๗ กิโลเมตร ก็เลยพนเคราะหไป นี่ละครับหนวยงานกระทรวงศกึษา 

กับกระทรวงคมนาคมไมทําอะไร ไมแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบาน 

  นายวทิยา งานทวี  :  ใหหนวยงานคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานสําคัญอันหนึง่ที่จะมา 

Monitor ตรงนี้ไดไหมครับ ถาไมทาํก็คือตองเปน Check and balance ทันท ีผมคิดวามนัตองมีสวนที่ทาํได 

เพราะไมอยางนั้นบานเมืองมันไปหนาไมไดเลย  

  ประธาน  :  มาตรา ๕๘ คุณวิทยาเสนออยากใหเปนหนาที่ของรัฐใชไหมครับที่จะตอง 

Provide ขอมูล  

  นายวทิยา งานทวี  :  แลวในเวลาที่ระบ ุ 

  ประธาน  :  ไปลองดูวาจะเขียนไดแคไหนอยางไรนะครับ เชิญครับ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมขยายในสวนของรัฐนะครับ คอืเปนการบริหารจัดการสวนหนึง่ 

ทางคุณวิทยาบอกวาภายใน ๖ เดือน พวกยังยิม้ภายใน ๖ เดือน บอกยังยิม้ มนัทิง้ชวงไดเยอะมาก 

ซึ่งขอมูลขาวสาร ๖ เดือนมนัก็ทําอะไรไมไดแลว ความจริงถาใจผมอยากจะใหมากกวานี้อีก แมแต  

๓ เดือนผมวายังยาว บางเรือ่ง ๖ เดือนนีท่าํอะไรไมทันและ มนัตกขาวไปหมดแลว เพราะวาขาวเดี๋ยวนี ้

มัน Update ตลอด เพียงแตวาคือจุดมนัอยูที่การบริหารจัดการเปนสาํคัญดวยตรงนี้ คือเขาไมทํา 

  ประธาน  :  ใน พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารเขาบอกใหโดยไมชักชา  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ไมชกัชาใช อันนั้นดานเสริมขอมลูขาวสารรวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ  

ก็ตามที่ควรจะเผยแพร ซึง่เขาใหเผยแพรออกตั้งเยอะแยะเลยแตพวกกไ็มคอยทําหรอกครับ ทนีี้การบริหาร

จัดการก็เปนจดุออนอยูสวนหนึง่ อนันี้ผมใหขอมูลประกอบวามนัตองดูกันทกุมุมเลยครับ  

  ประธาน  :  มาตรา ๕๘ ตองประกนัหลกัเรื่องสิทธิการเขาถึงขอมูลนะครับ แลวก็เปนหนาที่

ของรัฐที่จะตองดําเนินการโดยเร็ว ทีนี้เดีย๋วไปลองดู อันอ่ืน ๆ นี่จะอยูในเรื่องของศาลใชไหมครับ เร่ือง 

สิทธิผูตองหา อันนี้อยากจะใหเสนอโดยภาพรวมกอน เพราะวาเราหยิบของเขามา แลวก็รายละเอียด 

ฝายเลขาคอยไปทําดูอีกทีและเดี๋ยวจะไดเขาไปเรื่องกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญและก็เปน 

รูปธรรมที่จับตองไดนะครับ เร่ืองของศาล สิทธิผูตองหา เชิญครับ 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๘/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  กราบเรียนทานประธานคะ คือจริง ๆ มันอยูในหมวด ๘ 

วาดวยศาล 

  ประธาน  :  มีเอกสารทุกทานนะครับที่แจก 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  เอกสารเปนอีกชุดหนึง่แลวนะคะ เปนปกใหม 

ก็คอืจริง ๆ อยูในหมวด ๓ แตวามนัเปนภารกิจของศาลทีดู่แลเร่ืองสิทธิเสรีภาพก็เลยมปีระเด็นวาจะดึง 

มาทีน่ีห่รือวาไวที่เดิม แตไมวาจะอยูที่ใดคณะเราอาจจะชวยกนัดูวาจะพัฒนาเรื่องสทิธิของบุคคล 

ที่เกีย่วของอยางไร สิทธิที่ไดรับการคุมครองแลวหลกั ๆ กค็ือเร่ืองของผูตองหา จําเลย เพราะวาทาํอยางไร 

ไมใหเอาคนผดิตองเขาไปอยูในกระบวนการยุติธรรม อันนัน้ก็เติมมีหลักประกันหลายประการ  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  เดี๋ยวครับ หยิบเอกสารไมทันครับ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  เอกสารพอดีไมไดเขียนหัวหมวด 

  ประธาน  :  เอกสารที่เขียนหมายเลข ๓๖  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  หมวด ๘ ศาล บทบญัญัติทั่วไปสิทธิในคดีอาญา  

หนา ๓๖ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เราก็มหีลักประกนัทีด่ีหลายประการ เชน เร่ืองของการจับกุมคุมขังแต

เดิมตํารวจก็สามารถทําไดเอง ตั้งแต ป ๒๕๔๐ มาก็คือตองมาขออนมุัติศาลกอน นี่คือตัวอยางของ

พัฒนาการแลวก็ในเรื่องของการคน การปลอยชั่วคราวตาง ๆ ก็จะมาผานศาลและเราก็จะมีหลักประกัน

หลายประการไมวาจะเรื่องเพิ่มสิทธิใหม ๆ ของพยาน ของผูเสียหาย แลวก็ผูตองหาหรือจําเลยเองที่

เหมือนกับวาในที่สุดแลวพิสูจนแลววาเขาไมผิดก็ยังมีสิทธิไดรับเงินจากรัฐอะไรพวกนี้ อันนีก้็เปนภาพ 

กวาง ๆ ของการคุมครองสิทธิในรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ อันนี้เทาที่ไดสํารวจมากจ็ริง ๆ หลักประกัน อยางเชน 

เร่ืองของเด็กกจ็ะเปนประเด็นใหญที่เราควรจะนํามาใสในตรงนีห้รือเปลา ยกตัวอยาง เชน มาตรา ๒๓๗ ก็ได

นํา Idea จากทานวัชรินทรในคราวกอน ๆ ยกตัวอยาง ผูใหญตองสงตวัไปที่ศาลใน ๔๘ ชั่วโมง อยางเด็ก 

เราก็อาจจะเรว็ขึ้น แตเมื่อกีถ้าฟงจากทานเดชอุดมแลวก็ทานวัชรินทรก็คิดวาเรื่องเกีย่วกับเดก็ทาํผดิ 

นาจะเขียนใหชัดอาจจะมีมาตราใหมข้ึนมาเพิ่มและก็รับประกันสทิธิใหชัดเจนขึ้น นี่ตวัอยาง  

  ในเรื่องอื่น ๆ ที่คิดวาสาํคัญคือเร่ืองของสิทธิผูเสียหาย ในหนา ๔๒ อันนี้ก็จะทาํอยางไร 

คือเดิมเราคิดถึงเรื่องเงนิ เร่ืองการเยียวยา แตจริง ๆ เร่ืองของขอมูลหรือเร่ืองของการทราบฐานะของคดี 

ตาง ๆ ก็เปนเรือ่งที่มีความสาํคัญก็เลยคิดวาอยากจะขอเพิ่มตรงนี้คะ  

  ประธาน  :  คนมีความทุกขมากแลวไมรูวาตัวเอง ไมกลาถามไมรูจะถามที่ไหน เชิญครับ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  อันนีก้ค็ือเดิมจริง ๆ มันจะมีสิทธิในแงการเขาถงึ 

สํานวนความอะไร อยางเชน มาตรา ๒๔๑ มีสิทธิเขาถงึสํานวนของพนักงานสอบสวนอัยการ แตมันจะเปน

เร่ืองเขาไปตรวจเอกสารเปนใบ ๆ คะ แตวาเรื่องที่เราเพิ่มสิทธิจะเปนลักษณะของทราบฐานะในแตละ 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๘/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

ข้ันตอนไมใหคดีฟองแลวหายไปเลยและก็ไมรูวาตํารวจ อัยการ ศาล ทาํอะไรไปถึงไหน อันนีก้็คงบังคับศาล

ดวยวาทาํอยางไรใหดคีไมใชแบบ ๘ ปแลวอยูตรงไหนอะไรอยางนีน้ะคะ อันนี้คือตัวอยาง  

  แลวก็อันหนึง่ที่ยงัไมไดเขียนเขามาแตคิดวาเปนเรื่องใหมก็คือเร่ืองของความยุติธรรม 

เชิงสมานฉนัท ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็จะพดูกันเยอะวาทาํอยางไรใหคูความไดเยียวยากนั 

แลวก็สมานฉนัทกันได โดยเนนเรื่องของสทิธ ิ

  ประธาน  :  อันนี้อยูในหนาไหน สมานฉนัท 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  อันนี้คดิวาจะขยายในเรื่องของสทิธิผูเสยีหาย

เหมือนกนัคะ แตวายังไมไดทํามาอยางเปนระบบ 

  ประธาน  :  เปนหลกัที่จะเสนอ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  คิดวาเปนหลกัที่อยากจะเสนอ เดี๋ยววนันี้คงขอ 

รวบรวมความคิดเห็นของแตละทานดวยคะ คือวาทาํอยางไรใหผูเสียหายมามีสวนรวมในการสั่งการของรัฐ 

อยางเชน การสั่งไมฟอง การอะไรตาง ๆ ทาํอยางไรใหมกีระบวนการในการเจรจาใหภาคประชาชนเขามา 

มีบทบาทในการตัดสินใจและก็สรุปคดีของตัวเองไดในอตัราโทษระดับหนึง่ทีเ่หมาะสม อันนี้ก็คิดวาเปน 

หลักการใหม ๆ  

  ประธาน  :  ยกตัวอยางหนอยไดไหมครับ  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ยกตัวอยาง เชน ที่ตอนนี้เรามีแนวคิดใหม ๆ ก็คอืเร่ือง

กฎหมายผูใหญหรือเด็กก็จะมีกระบวนการไกลเกลี่ยในคดีอาญาจะเปนเรื่องสาํคัญ การประชุมกลุม

ครอบครัวอะไรพวกนี้ทีจ่ะเนนวาบทบาทจะอยูที่ชาวบาน ที่ชุมชน ที่คูกรณี แลวก็ใหคนเหลานีม้าตกลง 

เนนเรื่องของการตกลงในระหวางบุคคลทีเ่กี่ยวของมากกวาจะเนนบทบาทของศาลหรอืเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน 

อันนีก้็จะเปนหลักทางความยุติธรรมเชิงสมานฉนัทที่อยากจะเอาเขามา แตวายงัไมมีโอกาสไดเขียนออกมา 

อยางเปนรูปธรรม 

  ประธาน  :  อันนี้ของผูใหญนะครับ 

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ทั้งเด็กและผูใหญคะ คงจะเปนการเนนเรื่องของ 

การมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยเฉพาะผูเสยีหายและก็ชมุชนคะ  

  ประธาน  :  ก็เปนการเชิงรุกเขาไปผูเสียหาย เขาไปสูชุมชน กลุมครอบครัว  

เชิญพี่มานิจตรงนี้กอน ประเด็นนี้ใชไหมครับ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  จะขออภิปรายในมาตรา ๒๔๕ ที่ไดยกรางมานะครับ ก็เหน็ดวย 

ที่บอกวารวมทั้งมีสิทธทิราบสถานะของคดีในแตละชวง อันนี้เหน็ดวยอยางยิง่ เพราะวาชาวบานไมมีโอกาส 

จะไดทราบ ถาเผื่อใหสิทธิเขาไปอยางนี้มนัก็เปนเรื่องที่ดี แตปญหาที่ผมอยากจะหยบิยกขึ้นมาก็คอืวา 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                         ศิริพร ๘/๖ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

บังเอิญอาจารยธงทองกลับไปเสียแลว โดยกระทรวงยุติธรรมไดมาดูแล พ.ร.บ. จายคาชดเชยและ

คาเสียหายแกจําเลยและผูเสียหายในคดอีาญาอยูดวย ------------------------------------------------------------- 

 

           - ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)      วีรพร ๙/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

อันนี้ความยากลําบากในทางปฏิบัติมันมีอยางนี้ครับทาน เอาในวรรคสองกอนบุคคลไดรับความเสียหายถงึ

แกชีวิตหรือแกรางกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืนโดยตรงหรือไดมีสวน

เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดนั้น ถาเพยีงแคนี้แลวกจ็ายผมคิดวามันไมคอยจะเปนธรรมนกัหรอก หาก

เขาไมไดลวงกระทําความผิด เชน เวลาทะเลาะกนัแลวถกูตีตายอยางนี้ถือวามีสวนรวม แตมีบางกรณีนั้น

ไมใชเร่ืองทะเลาะกนั เปนเรือ่งซึ่งเขาไมไดทําเขาละเมิดกฎหมายดวยอยางเชน เดินขามถนนตรงที่หางจาก

ทางมาลายเพยีง ๒ – ๓ เมตร หรือวาขางบนศีรษะนัน่จะเปนสะพานเขาก็ขามขางลางแลวเขาถูกชนตาย อัน

นี้ละครับกฎหมายไมไดเขียนใหชัดหรอก แตคณะกรรมการก็มองในเรือ่งนี้ดวย คณะกรรมการงดไมจายเงนิ

ใหกรณีที่ผูเสยีหายกระทําความผิดกฎหมายดวย หรือวากรณีไมสวมหมวกกนัน็อก กฎหมายไมไดเขียนให

ชัดหรอกแตเขาดูแลวไมควรจะไดรับ เนื่องจากวาตัวเองก็ไมปฏิบัติตามกฎหมายแลวก็ยงัจะมาขอเงินอกี อัน

นี้ก็เปนเรื่องทีผ่มคิดวาในบรรทัดสุดทายนอกจากวา มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนัน้ นาจะ

บอกไปและไมไดทําผิดกฎหมายดวย นั่นประเด็นหนึ่งนะครับ 

 อีกประเด็นหนึง่ การจายคาเสียหายแกจาํเลยในคดีอาญาที่ผลสุดทายศาล 

ยกฟอง ศาลปลอยจําเลยออกมา จะเปนประเด็นอยางนีฝ้ากทานลองคิดดวยวา มนัจะมีทางแกอยางไร คือ

กฎหมายลูกทีอ่อกตามมาตรา ๒๔๕ ไดบญัญัติวา เงินที่จะจายใหแกจําเลยในคดีอาญานัน้จะตองปรากฏ

ชัดวา  

 ๑. การกระทาํของจําเลยไมเปนความผิด 

 ๒. มีการกระทาํแตวาการกระทําเชนนัน้ไมมีพยานหลักฐานที่จะมาลงโทษ 

จําเลยได  

 คราวนี้ถามนัเปนอยางนี้ความยากลําบากก็ไมมี มันไปลําบากตรงทีว่า  

คําพิพากษาละครับ ทานบอกวาไมมีพยานหลกัฐานและผลสุดทายยกประโยชนความสงสยัใหแกจําเลย 

ปลอยจําเลยพนขอหาไป อันนี้มนัไมชัดเลยวาคนคนนั้นไมไดกระทําความผิดหรือการกระทําของเขาไมเปน

ความผิดเลย อันนีก้็เปนความยากลําบากอีกอันหนึง่กย็กประโยชนความสงสัยให แตวาคณะกรรมการก็มา

ดู ถาหากวาศาลตนฟงพยานมาอยางนี ้ศาลอุทธรณกฟ็งพยานมาตรงกันถงึศาลฎีกาแลว ศาลฎีกาปลอย  

ก็มาดูวาที่เขามายกประโยชนแหงความสงสัยปากกาพาไปหรือเปลา ดวูาถาเผื่อไมมพียานหลักฐานมาเพียง

พอที่จะลงโทษเขาก็จายให  

 แลวก็มีอีกกรณีหนึง่ กรณทีีรั่ฐตองเสียเงนิไปมากมายกายกองมากเลย โดยเฉพาะอยางยิง่กรณีคดี

ยาเสพติด ผมไมทราบวามนัเปนอยางไร คดียาเสพติดเรือ่งถึงศาลแลวตํารวจมัก 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)      วีรพร ๙/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

จะไมเอาพยานหลกัฐานไปสืบในศาล มนัอาจจะเปนไปไดวาตํารวจนัน้ยายไปแลว พยานหลักฐานหายไป

แลว หรือวาคนที่ไปลอซ้ือนัน้ถูกไลหนีไปแลว ถกูจางใหหนีไปแลวก็ได พอถงึศาลศาลก็ปลอยแลวก็รัฐก็มา

เสียเงนิจายใหพวกนี้มาก ๆ หลาย ๆ คนนะครับไปติดถูกขังอยู ๒ ปกม็ี ๒ ปก็ไดคาติดคุกวันละ ๒๐๐ บาท 

คาขาดประโยชนในการทาํมาหาไดอีกวันละ ๒๐๐ บาท ไดวันละ ๔๐๐ บาท ไมรวมคาทนายซึ่งคาทนายก็

กําหนดวงเงินไมเกิน ๑ แสนบาท ก็ฝากทานผูรางลองไปคิดหาทางแกปญหาอยางนีดู้ ขอบคุณครับ        

 ประธาน  :  อันนี้เงนิไมพอจาย คุณอังคณา 

 นางอังคณา  นีละไพจิตร  :  จริง ๆ ตอนพจิารณาเรื่องนีก้็อยากใหอาจารยธงทองหรอื

อาจารยเดชอดุมอยูดวยเพราะวาทานมีประสบการณเยอะ ในสวนตวันี่ดิฉันยงัเห็นดวยกับพี่มานจิ 

มาตรา ๒๔๖ เมื่อวานที่คุยกนัในเรื่องของกรอบ ๓ วนักอนที่คุยกันในกรรมาธิการชุดใหญก็พูดถงึเรือ่ง  

 ประธาน  :  กรอบ ๓ พิจารณาหรือยงัครับตรงนี ้

 นางอังคณา  นีละไพจิตร  :  ทานจาํไดหรือเปลาทีพู่ดถงึเรื่องยกประโยชนแหงความสงสัย

ตรงนี้รัฐจะไมจายให ซึง่ตรงนี้มันก็คิดได ๒ แง คือ 

 ๑. ทาํผิดจริงแตไมมีพยานหลักฐาน 

 ๒. ไมผิดจริงแตวาสงสยัอะไรตรงนี้  

 แลวก็ในกรอบ ๓ พิจารณาวา ถาคําพิพากษาระบุวายกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย

ตรงนี้รัฐจะไมจาย ซึ่งตรงนี้รัฐจะพิสูจนไดอยางไรวาความสงสัยคือผิดจริงหรือไมผิดจริงอะไรตรงนี ้ 

 อีกประเด็นหนึง่ก็คือ มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม สิทธิของผูตองหาที่อยูในเรือนจํา 

อันนีถู้กคุมขังโดยหมายศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ตรงนีบ้างทีเขายังไมไดผิดเลยแตเราไปตัดสิทธิ

ในการเลือกตัง้ของเขาวาตรงนี้เราจะพิจารณาใหสิทธิอะไรกับเขาไหม ก็เร่ืองที่คุณโดงพูดถงึเรื่องเกีย่วกับ

ยุติธรรมสมานฉันท ตรงนี้คิดวาชุมชนจะมสีวนรวมในการจัดการเรื่องยตุิธรรมชุมชนไหม อยางเชน 

การประนีประนอม การเจรจาไกลเกลี่ย ตรงนี้เพื่อทีจ่ะไดแกปญหาที่วาคดีมันจะไดไมลนศาลอะไรตรงนี้  

ถาหากวาชมุชนเขาจะมีบทบาทในการจัดการในเรื่องเลก็ ๆ นอย ๆ ไดบาง แลวก็ในเรื่องความขัดแยง 

ใหญ ๆ คิดวาหลาย ๆ ทานคงทราบเรื่อง True commissions ใน South Africa ตรงนี้นาสนใจเหมอืนกนัวา

มันจะมีองคกรอะไรซึ่งจะจดัการความขัดแยงในระดับทองถิ่นอะไรตรงนี้ไดไหม ก็ฝากไว 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)      วีรพร ๙/๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ก็หลายประเด็นนะครับ ทั้งของพี่มานจิทัง้ของคุณอังคณา เชิญทานวัชรินทร

ครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอเรียนสืบเนื่องจากทานมานจินะครับ คือกรณีศาลพิ

พาษายกฟองสวนใหญก็จะใหเหตุผลตรงที่วา คือพยานหลักฐานไมเพยีงพอแลวก็สงสัยยกฟองไป สวนที่จะ

ฟงไมไดเลยนีน่อยมาก ปกติเวลาตัดสินสวนใหญคําพพิากษาจะออกลักษณะสงสยัและก็ยกประโยชนแหง

ความสงสัยใหจําเลยหรือยกฟอง ทนีี้ถาจะเขียนผมกเ็หน็ปญหาเหมือนกันเพราะวาถาคําวา สงสัย ไมได

หมายความวาเขาไมผิดนะเพียงแตวาพยานมนัพิสูจน    ไมไดถาแคนี้จะจายเลยเงินก็มากมาย เพราะวาทุก

วันนี้คําพิพากษาจะออกอยางนี้ทัง้หมดจะมีลักษณะสงสัยและก็ยกประโยชนแลวรัฐก็ตองจายอยางนี้ ผมวา

มันอาจจะเปนภาระมากเกินไป แตทีนี้จะใหศาลพพิากษาวาไมผิดเลยเปนไปไมได มันนอยมากที่จะวา

พยานหลักฐานของโจทยฟงไมได วาจําเลยกระทาํความผิด คําพพิากษาจะออกอยางนั้นนอย ขอเรียนชี้แจง

ครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมเพิ่มเติมนิดหนึง่ครับ ตอนนี้คณะกรรมการก็หยอนลงไปมาก

คือ แมวาศาลจะบอกวาสงสยัปลอยใหเขาสงสัยก็ไปดูลึกถึงคาํพยานที่เปนมาตัง้แตตนเลยก็ใหแตวาถามนั

มีกรณีอยางนีซ้ึ่งไมนอยครับทาน มกีรณีทีค่ําพิพากษาบอกวาพยานโจทยใหการขัดกนัฟงไมไดวาจาํเลยเปน

ผูกระทําผิดจริงหรือไม ยกประโยชนความสงสัยใหจาํเลยไปอันนีน้ะครับ แตมีหลายกรณีที่คณะกรรมการไม

จายแลวก็ผูเสยีหายก็ไปอุทธรณตามกฎหมาย อุทธรณตอศาลอุทธรณซึ่งศาลอุทธรณก็ยืนตาม สวนใหญมี

ที่จะกลับเทาทีผ่านมานี่ตัง้แตเร่ิมกฎหมายนี่มารูสึกมี ๒ เร่ืองเทานัน้เอง สวนใหญศาลอุทธรณก็ยนืตามคํา

วินิจฉัยของคณะกรรมการที่ไดวินิจฉัยมาแลวทัง้นัน้ครบั 

 ประธาน  :  ครับ ตรงนี้จาก ๑ ประเดน็นี้ใชไหมครับ ผมกําลังจะบอกวาเดี๋ยวเรารับฟงเสร็จ

แลวฝายเลขาไปทํางานตอ เดี๋ยวอาจารยเหนงจะตองนาํเสนอเรื่องการมีสวนรวมเพราะเดี๋ยวตองไปสอน

หนงัสือ 

 นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ขออนญุาตสั้น ๆ นิดเดียวคะ คือวาพี ่

เดชอุดมใหเอกสารมาแลวบางเรื่องก็จะคลาย ๆ กันหมวดนี้คงเปนเรื่องพัฒนาสทิธิของแตละฝายใหชัดเจน

ข้ึนมากขึน้คงเปนอยางนั้นคะ  

 ประธาน  :  ป ๒๕๔๐ ที่จะอธิบายได 

 นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  แลวหลายเรื่องจะปรึกษาพีเ่ดชอุดมดวยใน

รายละเอียดขอบคุณคะ    

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)      วีรพร ๙/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  เชิญครับอาจารยเหนง 

 นางสาวจันทจริา  เอีย่มมยุรา  :  ทานประธานคะกอนทีจ่ะไปสูเร่ืองของการม ี

สวนรวมของประชาชนในตัวรางรัฐธรรมนญูฉบับใหม ฉะนัน้เทาที่ไดรับฟงที่ประชุมดิฉันมีขอคิดเห็นที่

อยากจะกราบเรียนทีป่ระชุมอยางนี้คะ เทาที่เราเห็นสภาพเราอาจจะสรุปไดหรือยังวาปจจุบันรัฐสมัยใหม 

คือการจัดการของรัฐในเรื่องปญหาตาง ๆ รวมทัง้ทรพัยากรที่รัฐจะตองใชจาย ที่รัฐสามารถหามาไดและใช

จายมนัไมสามารถที่รัฐจะเขาไปจัดการดูแลไดทั้งหมดแลว ณ วนันี้ดฉัินเหน็วาแนวโนมที่เราควรจะตอง

สนับสนนุในฐานะที่เราจะตองรางรัฐธรรมนูญดวย แนวโนมทีท่านจะสนับสนนุก็คือตองดึงชุมชน ครอบครัว

และก็ทองถิ่นเขามาชวยบริหารจัดการกับรัฐทุกเรื่องเลย ตั้งแตระบบปองกันและระบบปราบปราม  

 ทั้งนี้เพราะวารัฐก็ไมมีเงนิทองที่จะทุมลงไปแลวในทางขอเท็จจริงนี่อยางปญหาภาคใตหรือ

ปญหาอะไรเราก็จะเหน็วารัฐโดยฝายเดียวนี่ไมสามารถที่จะแกปญหาไดแลวตองใหชุมชน เพราะฉะนัน้ 

ดิฉันยังเหน็วาเรานาจะนําเสนอภาพรวมของระบบกฎหมายของเราโดยอาจจะเริ่มต้ังแตรัฐธรรมนญูเลยที่

จะตองสนับสนุนใหชุมชน ครอบครัวและทองถิ่นมีบทบาทอยางจริงจงัที่จะเขาไปชวยรัฐในการแกปญหา 

ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของระบบกระบวนการยุติธรรม การแกปญหาขอพิพาท รวมทั้งเรื่องของ

อาชญากรรม การกระทําผิดของเยาวชน การบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท รวมทั้งการบริหาร

จัดการทรัพยากรทุกอยาง ดฉัินคิดวาเราตองดูรวมภาพไปในทิศทางอยางนี้แลว เทาที่ดิฉันไดเคยศกึษา

ระบบกฎหมายของเรา ความจริงเรื่องนี้ไมใชเร่ืองใหมนะคะ ในระบบกฎหมายโบราณของเรานี่รัฐใหชุมชน

ชวยกนัดูแล คอืสรางความเขมแข็งของชุมชนชวยดูแลปญหาของชมุชนโดยตลอด เมื่อกอนในระบบ

กฎหมายตราสามดวงของเรา เรามีระบบกฎหมาย เรียกวา โจร ๕ เสน หมายความวาในระยะ ๕ เสนของ

ชุมชนหรือบานใด ถามีอาชญากรรมเกิดขึน้ชุมชนนัน้ตองรับผิดดวย โดยระบบอยางนี้ก็จะทาํใหแตละบาน 

แตละครัวเรือนชวยกนัดูแลสอดสองวาในละแวกของตัวนั้นในระยะ ๕ เสนนัน้มีอะไรที่มันผิดปกติหรือวามี

การเคลื่อนไหวที่ปกติหรือไม อันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะคะ 

 อีกประเด็นหนึง่ก็คือวา เมื่อกอนระบบกฎหมายของเรา การที่จะรับใครเขามารับราชการ

หรือวาจะแตงตั้งใหทาํงานสาํคัญก็จะ Reference ไปที่ครอบครัวดวย ดูสถานะของครอบครัว ดูสถานะ 

ในทีน่ี้ไมไดแปลวาความร่ํารวยนะคะ แตดเูร่ืองความซื่อสัตยสุจริต เร่ืองการมเีปนผูทีอ่ยูในธรรม การมี

บรรพบุรุษที่ตัง้อยูในความซือ่สัตยสุจริตแลวก็ทาํประโยชนใหกับประเทศจึงจะตัง้คนคนนั้นขึน้มาเปนผูที่

ดํารงตําแหนง ในกรณีอยางนี้นาคิดในเชงิสังคมวทิยากฎหมายวาถาเยาวชนของเรากระทาํผิด ครอบครัว

ตองรับผิดชอบหรือเปลา ถาเปนอยางนี้คอืในเชิงทั้งการใหความดีความชอบและในเชิงทัง้การลงโทษนี่

ครอบครัวจะเขามาดวยตลอดเวลา อันนีก้็คงเปนภาพรวมนะคะ ซึง่ระบบของเราใชมาอยทางนีต้ลอด 

 



 

 

คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)      วีรพร ๙/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

จนกระทั่งเราไปใชระบบกฎหมายของตะวนัตกเทานั้นเองเรื่องนี้ก็หายไป ขอบคุณคะ      

 ประธาน  :  ผมวาก็ดีครับ ผมวาก็ทิศทางโดยรวมที่ผานมาคุยก็เปนแนวโนมลักษณะนี้

ครอบครัวชุมชนเขามามีบทบาทรวม แตวาพูดออกมาใหชัดผมวาดี ทานผูวานิดหนึง่ครับเปนอยางนี้ใชไหม

ครับ 

 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมสนับสนนุครับ เพราะวาถามวา ณ เวลานี้จะเอางบ 

ที่ไหนมาจางคน จะเอาคนที่ไหนไปทํางานทุก ๆ อยาง เพราะฉะนัน้ในหนาทีก่ับอํานาจหนาทีท่ี ่

คุณสุพจนพยายามผลักดันอยู ผมวาจะชวยสังคมดูแลได อยางกรณีที ่๕ เสนทีว่าก็คอื ที่เรามองวา 

ถาในหมูบาน ถาผูใหญบานไมรูคนไหนคนดีคนรายไมรูจะเปนผูใหญบานไปไดอยางไร เปนลักษณะ 

แบบเดียวกนัครับ เห็นดวยครับอันนี้  

 ประธาน  : ไมใชเฉพาะเรื่องงบประมาณละครับ ปญหามันซับซอนตองหลายภาคีเขามา

ชวยกนั คุณวทิยาประเด็นนีใ้ชไหมครับ 

 นายวทิยา  งานทว ี :  ขอสนบัสนุนเรื่องนี้ครับ ผมคิดวาเรือ่งนี้เปนสาระพูดมาตลอด คราว

นี้ประเด็นอยางเดียวครับตอนนี้คานยิมไปอยูที่วฒุิบัตรกบัปริญญาบัตร คานิยมตรงนี้ทีท่านพูดเมือ่กี้

อาจารยเหนงพูดคือจบตองมาเปนเงื่อนไข ผมเลยอยากใหสภาทีก่ําลงัรางอยูนี้เปลี่ยนพฤติกรรมความคิด

อยางนี้ใหเอาคนที่มีคุณภาพ ครอบครัวทีด่ีแลวก็จรรโลงตรงนัน้เปนเรือ่งหลักในการที่จะมองคุณภาพของคน 

โดยเฉพาะครอบครัวไหนทีท่ําความดีมาตอเนื่องมาอันนั้นตองให Credit เขา อันนีผ้มวาถาทําไดดีกวาที่จะ 

เพราะวาเงื่อนไขนี่ผมอยากจะ Fight มากเพราะผมวาเปนการชีน้ําสงัคมที่ผิดนะครับ  

 ประธาน  :  ขอบคุณครับ อาจารยเหนงเชญิไปเรื่องการมีสวนรวมครับ เปนเรื่อง 

สุดทายที่เราพจิารณาแลวก็เดี๋ยวผมจะปรกึษาวาจะทาํงานกนัตออยางไรครับ เชิญอาจารยเหนง 

 นางสาวจันทจริา  เอีย่มมยุรา  :  คะ ในรางที่เสนอมาเปนเอกสารที่เพิง่แจกไปเมื่อสักครูนี้ 

โดยภาพรวมดิฉันไดกําหนดใหการมีสวนรวมของประชาชนมีอยู ๒ ระดบั ตามที่ไดเคยกราบเรียนทีป่ระชุม

ไปแลวในการนําเสนอเมื่อการประชุมคร้ังกอน ก็คือมีการมีสวนรวมในระดับทางการเมืองซึง่แบงออกเปน ๓ 

ลักษณะก็คือ การมีสวนในการออกเสียงประชามติ การมีสวนรวมในเชิงลบนิดหนึง่ก็คือ การถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและการมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายก็คือมีสวนรวมในการนิติบัญญัติ ซึ่งใน

ภาพรวมดิฉันไดรางมาทั้งในระดับชาติคอืการมีสวนรวมทั้ง ๓ ลักษณะที่วานีม้ีทัง้ในระดับชาติและมีทัง้ใน

ระดับทองถิน่ ซึ่งโดยความเห็นสวนตวัดิฉันอยากจะใหน้ําหนกัทีก่ารมีสวนรวมในระดับทองถิ่นทัง้ ๓ 

ลักษณะคอนขางมากกวาระดับชาตินะคะ----------------------------------------------------------------- - ๑๐/๑                         
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นอกจากการมสีวนรวมในขอมูลขาวสารแลวก็จะตองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในกรณีที ่

การจัดการ หรือการตัดสินใจ หรือการออกคําสั่งของรัฐนัน้จะกระทบตอสวนไดเสียหรือวาสิทธิเสรีภาพ 

หรือประโยชนของตัว  

  ในประเด็นตอมาที่ไดรวบรวมขึ้นมาก็คือสิทธิของชุมชน ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชน 

ทองถิน่ดั้งเดิม ซึ่งดิฉันก็ใชทัง้สามคาํเลย อันนีก้็คงสุดแทแตวาที่ประชุมจะพิจารณาอยางไร โดยดิฉัน 

ไดเนนวา ชมุชนทองถิน่ กบั ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม นั้นจะมีสวนรวมในระดับที่เขมขนกวาเรื่องการมสีวนรวม 

คือรับรูขอมูลขาวสารหรือวาแสดงความคิดเห็นเทานัน้ คือมีสวนรวมในการตัดสินใจกับรัฐเลย คือใน 

หนา ๑๗ ที่ดิฉันไดรางขึ้นมาใหม คือมีสวนรวมในการตัดสินใจกับรัฐ หมายความวาในการทํา Decision 

Making ชุมชนทองถิน่ดั้งเดมิ ชุมชนทองถิน่สามารถเขามามีสวนรวมในสวนนี้ได แตวาจะกําหนดขอบเขต 

เฉพาะเรื่องของการจัดการ การบํารุงรักษาและใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอันเปนรากฐาน 

ในการดํารงชพีและรักษาวถิีชีวิตของชุมชนเทานั้น ก็คือใหระดับการมสีวนรวมเขมขน แตจํากัดขอบเขต 

ของการมีสวนรวมเฉพาะเรื่องทรัพยากรในทองถิน่ซึง่เปนรากฐานในการดํารงชีพ ซึ่งอนันีก้็จะเปนสิ่งที ่

แตกตางจากรางของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

  ในประการสุดทาย ก็คือเร่ืองของการเขาถึงกระบวนการยตุิธรรม ซึ่งความจริงใน

รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ก็มีประเด็นนี้อยู แตวาดิฉันไดเขียนขึ้นมาใหมเพือ่ใหสอดคลองกับรางใหม ก็คือการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมของชุมชนทองถิน่ และชุมชนทองถิน่ดั้งเดมิ และก็เปนการเขาถงึกระบวนการ 

ยุติธรรมของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งกเ็ปนหลักการในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยูแลว โดยภาพรวมจะเปนอยางนี ้

ดิฉันไมแนใจวาทานประธานจะใหเร่ิมพิจารณาในลักษณะของรายละเอียดทีละมาตราหรือไมคะ 

  ประธาน  :  กม็ีเวลาใชไหมครับ ถาอยางนั้นก็ถาลงทีละมาตราก็ดีครับ โดยเอาสาระหลัก 

ก็ไดครับ ตอนนี้เหน็ภาพแลวโดยภาพรวมนะครับ อยางเรื่องการออกเสียงประชามตหิรืออะไรตาง ๆ 

อาจารยชวยอธิบายเพิ่มเติม 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  เร่ืองการออกเสียงประชามติในระดับชาติ ดิฉันจะพูด 

ทั้งในระดับชาติกับในระดับทองถิน่ก็แลวกัน คือระดับชาติจะอยูในหนา ๑ สวนในระดับทองถิ่นนัน้จะอยู 

ในหนา ๗ ซึง่ในระดับทองถิน่การออกเสียงประชามติของคนในทองถิ่นในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ยงัไมมีการ

บัญญัติไว ซึ่งดิฉันมีความเห็นเปนสวนตวัวาสมควรที่จะเพิ่มเปนเรื่องทางตรง แลวกเ็ราจํากัดขอบเขตอยูที่ 

การออกเสียงประชามติในกจิการที่อยูในอาํนาจหนาที่ของทองถิน่เทานั้น  

  สําหรับประเดน็ระดับชาติ ประเด็นที่มีความแตกตางจากรางเดิม ก็คือเร่ืองผลของการ 

ออกเสียงประชามติ โดยหลกัการนั้นเปนไปตามหลกัการเดิมทุกประการ เพยีงแตวาผลการออกเสยีง 

ประชามติในรฐัธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นัน้ มผีลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี อยูในเอกสาร 
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หนา ๓ คอลัมนซาย มาตรา ๒๑๔ เดิม รูสึกวันนัน้ไดตัดขอความในวรรคนี้ออก คืออันนี้เปนหลักทฤษฎี 

การออกเสียงประชามติเราใหประชาชนออกเสียงเพียงแค ๒ อยางเทานัน้ ก็คือ รับ ไมรับ และชองที ่๓  

ก็คือ งดออกเสียง ซึง่โดยสภาพมนัเทากบัเปนการชี้ขาดโดยประชาชนซึ่งเปนเรื่องของประชาธปิไตยทางตรง

วาประชาชนนัน้ตองการที่จะเห็นชอบหรือไมเหน็ชอบในเรื่องที่ขอปรึกษาประชาชนอยูแลว เพราะฉะนั้น 

ในกรณีอยางนี้ถาเปนเพียงการใหคําปรึกษากับคณะรัฐมนตรีก็ดูวาผลที่ไดรับกับคาใชจายทรัพยากร 

การดําเนินงานที่ลงไปนัน้มนัจะไมไดสัดสวนกนั ดิฉันก็เลยขอเสนอวาตัด Paragraph นี้ออก แตวา 

อันนีก้็สุดแทแตที่ประชุมคะ 

  ประธาน  :  ถงึแมมีก็ไมเคยปรึกษา ตอนนี ้๑๐ ปแลว แลวก็คิดวาควรจะกาวเขาไปวา 

ไมใหคําปรึกษาแลวแตขอรวมตัดสินใจเลย ทนีี้หลกัเกณฑก็ตองไปออกกฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยการออก

เสียงประชามติอีกทีหนึ่ง โอ.เค. ครับ ทนีี้มาถึงทองถิ่น เร่ืองประชามตทิองถิ่นก็ในทํานองเดียวกนั  

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ทํานองเดียวกนัคะ 

  ประธาน  :  บอกวารับ ไมรับ และก็ งดออกเสียง ใหประชาชนมีสวนรวมเขาไปลงมติ 

ในกิจการที่อยูในอํานาจของทองถิน่โดยตรง 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  คือผลของการลงมตนิั้นถาประชาชนลงมติอยางไรกต็อง 

ผูกพนัตามนั้น  

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ อันนีด้ีครับ เชิญตอครับ การถอดถอนครับ  

  นายสพุจน ไขมุกด  :  ขอประทานโทษครบั ทานประธานครับ ผม สุพจน อันนี้จะไมรวม 

ถึงการที่คนไทยในตางประเทศดวยใชไหมครับ เฉพาะทองถิ่น เฉพาะในประเทศใชไหมครับ 

  ประธาน  :  ถาระดับชาตินีจ่ะเอาในตางประเทศดวยไหมครับ 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  คือในตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ออกเสยีงประชามติฉบับปจจุบันไมมี ไมครอบคลุมถึง ไมเหมือนการเลือกตั้ง 

  ประธาน  :  การเลือกตั้งถือวาเปนดีกรีที่สูงกวา 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ที่เขมขนกวาคะ 

  ประธาน  :  ตอไปการมีสวนรวมในการถอดถอนครับ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ ใหชัดตรงนี้คือหมายความวา พอออกเสยีง 

ประชามติก็ตองใหมีผลใหฝายบริหารปฏิบัติตามอยางนั้นเลยนะครับ ถูกไหมครับ 

  ประธาน  :  ใชครับ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  โอ.เค. ครับ  

  ประธาน  :  รวมตัดสินใจโดยตรงเลยครับ  ในตางประเทศก็ยังม ีเชิญครับ  
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  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ในหนา ๓ การมีสวนรวมในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง ประเด็นในปญหาที่ผานมาในเรื่องนีม้ีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึง่เรากําหนด

เอาไวในสวนของประชาชน มาตรา ๓๐๔ ของรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ กําหนดวา ประชาชนตองมถีึงจาํนวน 

ไมนอยกวาหาหมื่นคน ดิฉันไดทําไขปลาเอาไวเพื่อเวนวาในประเด็นเรื่องหาหมื่นคนนัน้สูงเกินไป 

หรือไม สวนกระบวนการวาการถอดถอนนั้นเปนอยางไร ก็คงเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ซึ่งตอนนี้มีกฎหมายอยู ประเด็นก็คือเรายังคงเหน็ควร 

ใหมีเร่ืองการถอดถอนโดยประชาชน และจํานวนประชาชนควรจะเปนเทาไร 

  ประธาน  :  อันนีย้งัไมไดขอยุตินะครับ แตวาหาหมืน่คน หลายทานก็บอกวามันมากไป 

ยกเวนวามกีลไกในการสนับสนุนในการเขาชื่อ ทีนี้ระดับทองถิน่ละครบั เร่ืองการถอดถอน 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  เร่ืองการถอดถอนของประชาชนในทองถิน่ อยูในหนา ๖ 

เดิมทีในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขียนไวในมาตรา ๒๘๖ ถาในรัฐธรรมนญูฉบับใหมจะเขียนอยูในหมวด ๓ 

วาดวยสิทธิเสรีภาพหรือไม แตวาโดยหลักการของรัฐธรรมนูญเดิมไดรับรองสิทธิของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในทองถิน่จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของผูที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถที่จะเขาชื่อกนัเพือ่ที่จะถอดถอน 

ผูบริหารทองถิน่หรือสมาชิกสภาทองถิ่นไดคะ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมขอยอนกลับไปนิดเพื่อใหเหน็ทิศทางก็คือหมายความวา 

ถาหาหมื่นคนนี่เราดูนิง่ ๆ ไปถาเราจะชี้ใหนอยลงไปกอนไดไหมครับ จะนอยเทาไรก็แลวแตจะวากัน 

อีกทหีนึง่ ฟงดแูลวหาหมืน่คอืยังจะดูเยอะใชไหมครับ ก็ใหจํานวนลดลง แตวาลดลงอยางไรเราคงคุยตัวเลข 

ทันทีไมได ลองไปหาเกณฑเอาก็แลวกนั 

  ประธาน  :  เพราะที่ผานมาไมเคยถอดถอนได ยกเวนบางทองถิน่ซึง่นอยมาก แสดงวา 

มีอุปสรรคเยอะ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ก็เร่ิมมีแลวนะครับ เร่ิมทําแลวเริ่มมีเขามาบางแลวที่ถอดถอน 

ผูบริหารโดยเสียง แตวาเปนทองถิน่นะครับ แตอันนีท้ีพู่ดระดับชาตคิรับ  

  ประธาน  :  หาหมืน่หมายถงึวาเราจะมีทศิทางวานอยลง 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  คือเมือ่กี้ฟงแลวหาหมื่นก็รูสึกจะดูตัวเลขสูง แตมันก็ไมไดพดูกันออก

มานะครับ ก็ดนูิ่ง ๆ อยู แตวาใจผมกน็ึกวาถาดูตัวเลขมนัสูงเราก็เสนอใหลดจํานวนลงเปนแนวไวกอน 

ไดไหมครับ สวนจะเทาไรก็ไปหาเกณฑที่เปนคําตอบทีเ่ปนวทิยาศาสตรสักนิดหนึ่งไมอยางนัน้จะเถียงกัน

ลําบาก 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ลดลงครับ ทนีี้ประเด็นของทองถิน่ใชเกณฑสามในสี่ของผูมีสิทธ ิ

เลือกตั้ง คือถาผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสยีงใช คือมันจะมีมาตราอื่นที่เกีย่วของ ผมจํามาตราไมได 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                      ศิริพร ๑๐/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

วาประชาชนตองไปใชสิทธิไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซน็ต ของคนที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ทนีีพ้อมา 

สามในสี่ของ ๕๐ เปอรเซน็ต ก็จะกลายเปน ๓๗.๕ อันนี้มันเขียนซบัซอนมาก ผมดูแลว 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ทานประธานคะ ทีท่านสรุปถูกตองแลวคะ ก็คือการลงมต ิ

ที่จะใชไดก็คือตองมีผูมาลงคะแนนเสยีงไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจาํนวนทัง้หมดกอน และก็ทีจ่ะมีผลเปนการ

ถอดถอนก็จะตองไมนอยกวาสามในสี่ของผูที่มาลงคะแนน  

  ประธาน  :  ก็เปน ๓๗.๕ ของผูมีสิทธ ิ

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ก็ไมถึงกึ่งหนึง่ 

  ประธาน  :  ทาํไมไมเอา ๒๕ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิไปเลยครับ ไมตองซับซอนมาก 

กลัวถอดถอนกันทั้งประเทศใชไหมครับ  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  มิไดคุณหมอครับ เราคงตองมองทั้ง ๒ ฝงดวยนะครับ คือ 

ในการตอสูในชั้นทองถิน่ผูมาใชสิทธกิ็ไมใชจะมากเกนิไปหรอกนะครับ คราวนี้การตอสูถามันก้ํากึ่งกนั 

มันสามารถดาํเนนิการทางการเมืองในทางที่ไมชอบไดไมยากจนเกนิไป บางทีคงตองมองทั้ง ๒ ดาน 

เหมือนกนัในความเห็นผมนะครับ ที่สรุปคร้ังแรกผมวานาจะดูดีแลวนะครับ  ไมเปนไรครับ ผมกย็ินด ี

ถาเปนความเห็นของทาน 

  ประธาน  :  ทนีี้อีกอันหนึ่งเดีย๋วจะไปเสนอเรื่องออกกฎหมาย ออกกฎหมายก็ไป 

หาหมืน่ชื่อเหมือนกนัทัง้ระดับชาติ แตพอทองถิน่ ทองถิ่นพอออกกฎหมายตองใชทัง้ ๕๐ เปอรเซน็ต 

ของผูมีสิทธ ิทีผ่มกําลงัชี้ก็คอืวาตัวเลขถอดถอนกับตัวเลขเสนอกฎหมายระดับชาติมันเทากนั แตตัวเลข 

ถอดถอนกับตัวเลขออกกฎหมายตามทองถิ่นไมเทากัน อันหนึ่ง ๓๗.๕ เปอรเซ็นต อีกอันหนึง่  

๕๐ เปอรเซน็ต ไดไหมครับ คือออกกฎหมายเสนอกฎหมายประชาชนมันควรจะสกั ๒๕ เปอรเซ็นต 

คือเสนอกฎหมายมนัควรจะงายกวา หรือหาหมืน่ชื่อมันควรจะเหลือสักหนึ่งหมืน่หรอืสองหมืน่ 

อะไรอยางนี้มนัใชตัวเลข เดีย๋วผมตั้งขอสังเกต เดี๋ยวเชิญอาจารยหนึง่กอนครับ พอดมีันผูกพันกัน 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  อาจจะดูสวนของทองถิ่นไปเปนฐานในระดับชาตินะคะ 

ไมทราบวาในเรื่องของการถอดถอนถาไมมีความเหน็เปนอยางอื่น 

  ประธาน  :  กส็รุปวาจํานวนควรจะลดลง แตเทาไรนี่ยงัไมไดขอยุตินะครับ แตวาระดับ 

ทองถิน่ก็อาจจะคงตรงนี้ไวกอน ๓๗.๕ เปอรเซ็นต ของผูมีสิทธิใชเสยีง เชิญตอครับ เร่ืองการมีสวนรวม 

ในการเสนอกฎหมาย 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  การมีสวนรวมในการกฎหมาย ในระดับชาติอยูในหนา ๕ 

มาตรา ๑๗๐ สําหรับของทองถิน่นัน้อยูในมาตรา ๒๘๗ ซึ่งอยูในหนาเดียวกนั ขอประทานโทษไมไดเรียง 

Sequenceใหดี ในระดับชาตินั้นมีประเด็นที่เปนปญหา คือนอกจากเรื่องของประเด็นหาหมื่นชื่อแลวยังม ี



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                      ศิริพร ๑๐/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

ปญหาในเชิงเทคนิคที่ตามมาก็คือวาผูที่รวบรวมรายชื่อหาหมืน่ชื่อจะตองจัดทํารางพระราชบัญญัติ 

ที่จะเสนอใหกบัประธานรัฐสภาดวย ซึง่ในชวงเวลาที่ผานมาก็มีการวพิากษวิจารณอยางมากวาประชาชน 

คือเร่ืองการรางกฎหมายเปนเทคนิคมากเลยคะ คนที่จะทําหนาทีม่ีความเชี่ยวชาญไดอยางดี แมแตใน

ภาครัฐเองก็ไมใชวาขาราชการทกุคนทําไดก็ตองสงไปใหสํานักงานกฤษฎีกา เพราะฉะนัน้เราไมมีกฤษฎีกา

ของภาคประชาชน จึงเปนปญหาวาการจะเสนอรางพระราชบัญญัติมาพรอมกับรายชื่อหาหมื่นชื่อนั้น 

กระทาํไดยากมาก ดิฉันขอเสนอหลกัการวาไมจาํเปนตองถึงกับจัดทาํรางพระราชบัญญัติในลักษณะม ี

รูปแบบที่ไดมาตรฐานของกฤษฎีกา เพยีงแตใหระบุพอเขาใจเทานัน้วากฎหมายที่ตองการใหสภาออกนั้น 

มีวัตถุประสงคอยางไร มีเหตุผลอะไรที่ตองออกกฎหมายฉบับนัน้ เนื่องจากกฎหมายเดิมมีไมเพยีงพอ 

หรือวาอยางไร แลวก็ระบุสาระสําคัญหรือหลักเกณฑที่ตองการใหบัญญัติอยูในกฎหมายฉบับใหม  

ซึ่งเพยีงเทานีก้็นาจะเพียงพอ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

           -๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)   วีรพร ๑๑/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ครับ อันนีก้็ดี คอืจริง ๆ แลวควรจะมีกฤษฎีกาภาคประชาชน อยางทีน่ี้ แตไมรู

จะทาํอยางไร เชิญครับ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  กฤษฎีกานีน่ะครับ สุดทายตองใหกฤษฎีกาดูให แตเพียงแตกตาง 

ที่อาจารยเสนอ เพราะวามันจะไดเปนมาตรฐานเดียวกนั เดี๋ยวเกิดเปน ๒ โรงเรียนขึ้นมา  

ประธาน  :  สุดทายก็ตองดูใหแตวาตองมคีนชวย มีกลไกในการชวย เชิญตอครับ

ขอบัญญัติทองถิน่ 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ระดับทองถิ่น มาตรา ๒๘๗ ขอความถัดมา ดิฉันขอเสนอ

ในเรื่องของจาํนวน เพราะวาใสไวมาตรา ๒๘๗ นัน้กาํหนดไวกึ่งหนึง่ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองเสนอถึงจะ

เสนอขอบัญญัติทองถิน่เสนอใหเหลือเพยีง ๑ ใน ๔ แตวากาํหนดในขอความตอนทายของวรรคแรก

กําหนดใหชัดเจนวาขอเรียกรองที่จะใหออกขอบัญญัตินั้นตองอยูในอํานาจหนาที่ของทองถิน่เทานัน้  

  ประธาน  :  เฉพาะเทานัน้ 

นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  จะเสนอในกิจการที่เปนภารกิจอยางของระดับชาต ิ

ไมได สวนวรรคสองก็เชนเดียวกนั คาํรองนั้นใหระบุ ไมจําเปนตองทาํรางขอบัญญัติทองถิน่มา ใหระบุเพียง

สาระสําคัญเทานัน้ 

  ประธาน  :  นีก่็กาวหนาไปเยอะเลย คือพยายามขจัดอปุสรรคของภาคประชาชนใน 

ป ๒๕๔๐ ในการมีสวนรวมก็ลดจํานวนการเขาชื่อในทองถิ่นเหลือ ๑ ใน ๔ การถอดถอนก็เอาคงไว ๓๗ .๕

เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิอันนีก้็อาจจะดูดีข้ึน เพราะแสดงวาการยืน่ขอกฎหมายทาํไดงาย แตการถอดถอนก็จะ

กลั่นแกลงกนัไมไดก็มีปริมาณที่มากกวา ตัวเลขที่ยืน่ถอดถอน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ตรงนี้เราเหน็วาควรจะลดลง

เหลือเทาไรยังไมรู ตรงนี้ลองไปดูอีกที แตวาตัวเลขยืน่ขอกฎหมายมีคนเสนอ ๑๐,๐๐๐ ชื่อ ๒๐,๐๐๐ ชื่อกม็ี

ลดจาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ยงัไมมีตัวเลขอื่นที่เสนอนะครับ บางกเ็สนอ ๒๐,๐๐๐ ชื่อ บางก็เสนอ ๑๐,๐๐๐ ชื่อ 

ในคณะกรรมาธิการยกรางมีคนเสนอ ๒๐,๐๐๐ ชื่อ ทีรั่บฟงประชาชนเสนอ ๒๐,๐๐๐ ชื่อก็ม ีใครมีอะไรจะ 

ถามอาจารยหนึ่ง เชิญครับ 

  นายวทิยา งานทว ี : ในมาตรา ๓๐๔ จําเปนตองไปผานประธานวุฒสิภาหรือครับ คือผม

ยังเปนหวงที่มาในอนาคตไมรูจะเปนวฒุิสภาจะเปนอยางไร  

ประธาน  :  กลัวประธานวฒุิใชไหม หรือวา 

นายวทิยา งานทวี  :  คือถาสมมุติวามาจากการเลือกตัง้กห็นีไมพนทีวุ่ฒิสภา อนาคตตอง 

ไปอิงการเมือง แตถามาจากการแตงตั้ง แลวก็เปนอยางนั้นตลอดไปกไ็มตองอิง    

    ประธาน  :  เลือกตั้งโดยออม  

 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)   วีรพร ๑๑/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

นายวทิยา งานทวี  :  มนัอาจจะผานเราตรงนี้ไป แตอนาคตรัฐสภาเขามีสิทธิไปเปลีย่น  

ผมก็เลยยงัอยากจะฝากความหวงัไวกับองคกรอิสระมากกวา ในเรื่องของ MS Impeachment นี่ยงัหวังได

ศาลหรืออะไรอยางนี้กย็ังดีกวาในสวนตัว 

ประธาน  :  สวนใหญจะฝากความหวังไวองคกรอิสระนีย่ังหวงัไดเลย  

 นายวทิยา งานทวี  :  ถาตอไปที่มาเปลีย่นตามทีว่าผมคดิวาน้าํหนักจะดีข้ึนเยอะเลยครับ  

 ประธาน : ยื่นกฎหมายมนัอยางไรมนัตองยื่นผานนิติบญัญัติใชไหมครับ ก็จะประธาน

รัฐสภา หรือประธานวุฒิสภา  

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ถาอยางนัน้ก็ตองผูกอีกเงื่อนหนึง่ตอไปวาอะไร ถายื่นก็ตอง 

ผูกพนัที่จะดําเนินการอะไรกต็องวาไปอีก ไมอยางนัน้มนัก็ไปนิ่งอยูที่เหมือนกับเขายกตัวอยางเรื่องปาชุมชน

อะไร ที่ ๕๐,๐๐๐  ชื่อ ที่ไปนิง่หายเปนกระบวนการของการออกกฎหมายเขาก็เปนตวัอยางทีพู่ดกนัอยู  

  ประธาน  :  อันนี้จะตองไปดูวาทาํอยางไรใหผูกตอไปใหได อะไรนะ 

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  โดยออกฎหมาย 

  นายวทิยา งานทวี  :  ผมพูดอันนี้มนัเปน Impeachment มาตรา ๓๐๔ นี่เปนการถอดถอน 

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  เมื่อไปถอดถอนนายกเสนอชื่อข้ึนไปแลวไปติดอยูวุฒิสภาก็จบเลย 

  ประธาน  :  อันนี้ดี มีประเดน็อื่นที่ประชาชนสามารถรวมชื่อ มีการพูดในกรรมาธกิารยกราง

ชุดใหญเลยบอก ๕๐,๐๐๐ ชื่อสามารถยืน่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงใชไหมครับ จําได แลวก็มีเร่ืองการ

ทุจริตคอรรัปชัน ประชาชนสามารถเขาชื่อกันยืน่ที่ประชุมใหญของศาลฎีกา เพื่อใหไปต้ังกรรมการอะไร 

ตาง ๆ แลวกท็าํสํานวนเพื่อจะเสนอตออัยการตอไป และถาเห็นชอบถากลับมาก็มาแผนกคดีอาญา ก็บอก

วาใหคลอดไดโดยตรงเลย ตรงนี้ผมคิดวากจ็ะประชาธิปไตยทางตรงอีกอันหนึ่ง อยางอื่น ๆ ผมจําไมไดวามี

อะไรเพิ่มเติม 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ประเดน็ทีท่านประธานทานกลาวมายังไมไดใส แต

อยากจะขอมติที่ประชุม เพือ่ที่จะไดเหน็หลักการที่แนนอนอาจจะไปเพิ่มเติมในตอนหลงั 

  ประธาน  :  มติอยางไรเลยลืมหมดเลย กจ็ริง ๆ แลวมนัมาจากที่ประชมุใหญกรรมาธิการ

ยกรางบอกวา ใหประชาชนสามารถเขาถงึตุลาการทีว่ัดในความหมายที่กวาง หมายความวาสามารถจะ

เขาถึงศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง แตวาจํานวนก็มีคนจํานวนเสนอ ๕๐,๐๐๐ ชื่อที่ผมไดยินแลวกท็ีป่ระชุม

ใหญศาลฎีกา อันอืน่ผมไมแนใจวามีอะไรมากกวานี้อีก คือการเขาถงึการ Access เขาโดยตรง ผมคิดวา

เปนเรื่องที่นาสนใจ เพราะวาเปนการเสนอจากสถานการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองที่เผชิญอยู แลวประชาชน

ทําอะไรไมไดเลย แลวก็รอจนกระทั่งตองเดือดรอนถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ตรงนี้ก็ฝาก ทาน 

วัชรินทร เชิญครับ 



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)   วีรพร ๑๑/๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  มีนิดเดยีวครับของทองถิน่ที่ถอดถอน ทีนี้ปญหาคอืวา

นาจะเขียนใหชัดดวยวา คนมีสิทธิขณะใชสิทธิถอดถอน หรือวาเปนคนมีสิทธิขณะใชสิทธเิลือกตัง้มาแลว 

ตรงนี้มนัจะเกดิการตีความหรือเปลา เชนตอนเลือกตั้งมนัมีจํานวนเทานี้ แตพอหลังจากการใชสิทธถิอดถอน

จํานวนมันอาจจะเพิม่หรือเปล่ียนแปลงไป ก็นาจะตองระบุวาควรใชสิทธิขณะที่ลงมันจะไมมกีารโตเถียงกัน 

และอีกอันหนึง่การเสนอกฎหมาย เทาที่ผมทราบก็คือทางฝายถามนัมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

งบประมาณมนัจะตองผานรฐับาล อันนี้เราไม Fix ไววา คือมันจะขึ้นไดทุกชองทางหรือเปลามนัจะถูกจาํกัด

โดยขอนี้ไหม ก็ฝากขอสังเกตไว 

  ประธาน  :  มนัก็คงถาเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณมนัก็ตองผานไปในชองทางที่เหมือนกัน  

แตขอใหมีชองทางไดยื่น ผมขออนุญาตนิดหนึง่ อันนี้ไมใชเปนเงินถาพดูถึงทองถิน่ไมใชเงินทีท่องถิน่เปน

รายไดที่มนันิง่อยูแลวหรือเปลา หรือวาตองไปถึงขนาดนัน้หรือครับ   

  นายวัชริทร ปจเจกวิญูสกลุ  :  เปนปญหาของการเสนอกฎหมาย 

ประธาน  :  ฝายการเงนิทีเ่กีย่วกับเงนิ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือถากรณีประชาชนเสนอกฎหมาย มันเปนกฎหมาย 

ที่เกีย่วกับการเงินปญหาจะถูกล็อกโดยระเบียบของทางราชการการเพราะวาเสนอพระราชบัญญัติที่เกีย่วกับ 

งบจะตองผานรัฐบาลอยางเดียวเปนคนเสนอ  

ประธาน  :  แมแต ส.ส. ฝายคานอะไรก็โดนหมด 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เสนอไมได 

ประธาน  :  เหน็ชอบแตไมมีสตางค อาจารยเชิญครับ 

นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  จริง ๆ เร่ืองนี้ในมาตรา ๑๗๐ เดิม ที่เปนหลกัการ 

ของรัฐธรรมนญูเดิม อํานาจของประชาชนที่จะใชชองทางนีก้็จะตองถูกจํากัดอยูเฉพาะการเสนอกฎหมาย

ตามหมวด ๓ และหมวด ๕ เทานั้น หมวด ๓ ก็คือเร่ืองของสิทธเิสรีภาพของประชาชน หมวด ๕ กค็ือเร่ือง 

แนวนโยบายพื้นฐาน ซึ่งรางใหมก็ยงัคงอยู เพราะฉะนัน้อาจจะมีกรณีไดเหมือนกนัที่เปนพระราชบัญญัติ

เกี่ยวดวยการเงิน เชน เสนอใหรัฐจัดสวัสดิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐอยางนี้ กจ็ะไปติดมีโอกาส

เขาไดเหมือนกันที่จะตองขอความเห็นชอบจากนายก 

ประธาน  :  อันนีก้็ฝากไว  

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมกย็ังติดอยูคือหมายถงึวา คือบางครั้งความตองการของ

ประชาชนกลุมหนึง่ ซึ่งบางทีผูบริหารเปนอีกฝายหนึง่ เขาก็ไมไดสนอง แลวถาสามารถที่จะเสนอตรงนี้ไดมัน

ก็จะทาํใหไปแกปญหาความเดือดรอนในพืน้ทีท่ี่เปนอีกฝงหนึ่งไดเหมือนกนัในทํานองนีท้ีนี ้จะไปอยางไร คือ

ไมอยากใหเอาเฉพาะสทิธิเสรีภาพอยางเดียว ผมวามันจะแคบไป ใจวาคือไหน ๆ เราจะใหประชาชนไดม ี
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โอกาสดูแลความเดือดรอนของตัวเองในองคกรที่เลือกมาแลวสวนหนึ่ง ถายงัไมไดตามที่ตองการแลวก็

สามารถจะเสนอตรงเพื่อดูแลปญหาความเดือดรอนโดยทางตรง แทนที่จะมายืน่เรื่องและกท็ําอะไรไมได  

มันกน็าจะเปนชองทางใหเขาไปได ตรงนีไ้ดดวยไมทราบเลอะเทอะไปหรือเปลา 

นางสาวจนัทจริา เอี่ยมมยุรา  :  คือถาจะใหประชาชนสามารถเสนอกฎหมายทีก่วางเกินไป 

เกิดไปเสนอขอเปลี่ยนสถาบันการเมืองกอ็าจจะมีความวุนวายได  

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ถาอยางนัน้ก็เอาเรื่องสิทธเิสรีภาพและก็เรื่องปญหาพื้นฐานที่ตาม 

แนวนโยบายพื้นฐาน อยางเรื่องถนนหนทาง เร่ืองขุดคลอง ขุดทาํเขื่อนอะไรตาง ๆ ที่มันมีผลกับปญหาที่ทาง

เกษตรกร ยกตัวอยางที่เขาเดือดรอน อันนีก้็นาจะเปนไปได ภัยแลงที่มนัเกิดขึ้นก็ไมไดทําตามที่เขาตองการ 

อันนี้อยากไดแหลงน้ําก็ไมจดัใหเขา เขาก็เดือดรอนลักษณะอยางนี ้หรือตรงนี้เปนจุดที่บล็อกทําใหเกิด     

น้ําทวมก็ไมไดทําที่จะปรับอะไรตาง ๆ ไวผมมองในประเด็นนี้มากกวาจะไปถึงนั่น ถาอยางนัน้ลองพิจารณา

ดูนะครับ 

ประธาน  :  อาจารยเหนงชวยสรุปอีกที ขอบัญญัติเราจะมีขอบเขตอยางไร นอกจาก

ทองถิน่ที่ในกจิการทองถิน่แลวเสนอเรื่องกฎหมาย 

นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  เร่ืองการมสีวนรวมในการนิติบัญญัติระดับชาตินอกจาก 

ประเด็นเรื่องจาํนวนคนใหต่าํกวา ๕๐,๐๐๐ ซึง่ยงัไมเปนยุติ อํานาจในการเสนอกฎหมายในมาตรานี้เทาที ่

ฟงจากทานอนุกรรมการดิฉันก็เห็นวานาจะเหมาะสมแลวก็คือในสวนที่เกีย่วกับสิทธเิสรีภาพทัง้หมด ในสวน

ที่เกีย่วกับแนวนโยบายพื้นฐานทั้งหมด แตวาในสวนของหนาที่ไมไดครอบคลุมถึงหนาที่ของประชาชนก็คง

จะเปนหลักการเดิม คือหมวดวาดวยสทิธเิสรีภาพ และหมวดวาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมขอโทษอาจารยนิดหนึ่ง หนาทีข่องทองถิ่นนัน้ ๆ ไดนะครับ คือ  

ทองถิน่ อบต. เทศบาลเขากม็ีหนาที่ตามกฎหมายอยู เพราะฉะนัน้เขาเสนอกฎหมายถึง จะเปนการเงินแตก็

อยูในกรอบอํานาจหนาที่ทีท่องถิ่นนัน้ ๆ มนันาจะไดไมพนไปถึงตามอาจารยพูดถงึ เปลี่ยนสถาบนัการเมือง

อะไรตาง ๆ ไมจําเปนตองเปนแบบนัน้ไดไหม 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ที่ทานพูดนี่คือมาตรา ๒๘๗ ใชไหม ที่เดิมเปนของ ๒๘๗ 

ของทองถิ่นใชไหมคะ 

นายวจิิตร วิชยัสาร  :  มาตราที่พูดถึงการเสนอกฎหมาย  

นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  : ในหนา ๕ ใชไหม   

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมกไ็มดูหนาแลวพูดไปพูดมา ที่เราพยายามพูดกัน ที่ประชาชน 

มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อทองถิน่พจิารณาออกขอบัญญัติอยูในอํานาจหนาที่ของทองถิน่ อันนีน้าจะชัดข้ึนคือ 

เอาเฉพาะในหนาทีน่ะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรอบที่ ๑)   วีรพร ๑๑/๕ 
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  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  ไมไปถงึระดับชาติคะ 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  อันนัน้ไมตองถงึระดับชาติ เพยีงแตวาคือหนาที่ของทองถิน่

ดําเนนิการไดกี่เร่ือง เรากจ็ะมาเสนอไดตามหนาที่ทีก่ําหนดไวมันจะไดไมตองหลุดออกไป   

  ประธาน  :  กต็รงกับทีท่านผูวาเสนอก็จะลับมาตรงกนัเมื่อกี้ไมทนัดู อํานาจและหนาที่และ

กิจการของทองถิน่ทัง้หมด ทนีี้มีอีกเรื่องหนึง่ที่เวทเีสนอและก็มทีีมของอาจารยจอนมาเสนอเรื่องของการ 

Re-call ถาเลอืกไปแลวสมมุติในทองถิน่เลือกคนนี้ไป ๔,๐๐๐ ชื่อ เขาบอกคนนี้อาจจะไมโดนถอดถอนใน

เร่ืองการประพฤติมิชอบหรืออะไรแตวาทําหนาที่ไมดี เขาบอกเขาสามารถขอทวงสทิธิไดไหม โดยครึ่งหนึ่ง

คือ ๒,๐๐๐ เสนอไปบอกวาใหเลือกตัง้ใหมในเขตนั้น 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ตางกับถอดถอนตรงไหนครับ 

ประธาน  :  คือไมไดถอดถอนเขาแตใหเลอืกตั้งใหม เขาก็สามารถมีสิทธิมาเลือกตั้งใหมได     

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ถาถอดถอนนี่เลือกตั้งใหมไมไดแลว  

ประธาน  :  ผมเขาใจวาจะมีปญหา 

  นางสาวจันทจริา เอี่ยมมยุรา  :  เพราะวาถาไมถอดถอนออกจากตําแหนงกอน  

ก็จะเลือกตัง้ใหมไมได ก็จะติดกฎหมายเลือกตั้งทองถิน่ 

  ประธาน  :  ถาสมมติเขียนไวอยางนีก้็ตองไปแกกฎหมายทองถิ่น คือ คนครึ่งหนึ่งที่ใชสิทธิ

เขียนวา ทําหนาที่บกพรองอะไรอยางนี้ใหมีการเลือกตัง้ใหมในพืน้ทีน่ั้น อันนี้ไมรูไปไกลเกินไปไหม ผมวามัน

เปนเครื่องมือหนึง่ทีจ่ะควบคุมกํากับพวกนักเลือกตัง้ทัง้หลาย 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  คราวนี้ที่จะมาเสนอชื่อไดจํานวนทีม่ันลดนอยลงและงายขึน้ในการ

ถอดถอนกม็ีผลตอการเลือกตั้งใหมอยูแลว  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  มนัคงตองมีกลไกสักอันหนึง่มาชี้วาอนันี้ไมไดปฎิบัติหนาที่ 

ไมเชนนัน้ถาใครหาพวกไดคร่ึงหนึ่งก็ไลคนออก ๆ 

  ประธาน  :  เด๋ียวทางฝายตรงขามใชไหม 

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ทางฝายตรงขามไปหนนุ แตวาถาเลือกตั้งใหมก็ลงไปเลือกตัง้ใหม 

ประชาชนก็จะไดรูวาถาเขาดจีริงเลือกตั้งใหมเขากน็าจะได 

  ประธาน  :  บางทียงัวัดไมคอยจะไดบางทสูีสีกันมานายกเกากับนายกใหมที่ผลัดดกนัแพ  

ผลัดกันชนะกนัมา   

นายวิจิตร วิชยัสาร  :  เดี๋ยวก็ Re –call กนัทวงสทิธกิันพอเลือกตั้งเสร็จก็ไมจบ คราวนี้จะ 

มาในรูปจัดงานชาวบานก็จะเดือดรอนอีกเหมือนกนัคือไมมีใครดูแลความเดือดรอนของชาวบาน ขาด

ผูบริหาร                                                                                                                                  – ๑๒/๑ 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                      ศิริพร ๑๒/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  นายวทิยา งานทวี  :  กถ็ามสีภาผูทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพอยูจะชวยไดเยอะเลยครับ 

  ประธาน  :  อันนัน้ก็เปนกลไกสภาผูนาํ สภาทองถิน่ สภาที่ไมเกี่ยวกับการเมือง  

  นายวทิยา งานทวี  :  ไมเกีย่วกับการเมือง แตเปนพวกทีเ่ปน Stakeholder ของพืน้ที ่

ตรงนั้น  

  ประธาน  :  สรางดุลภาวะ ดานการตรวจสอบ นัน่ก็เปนเครื่องมืออันหนึ่ง คิดกันนาด ู

นะครับ ของภาคประชาชนเสร็จแลวไมรูเขาจะรับกี่ขอ 

  นายวทิยา งานทวี  :  ผมเชือ่อันนี้เทาที่คยุนะครับ ผมเชื่อวาเวิรกเลย ก็คือเราไมคอยคิดกับ 

คนอื่นคงคิดคนใกลตัวแลวจะดูแลถาเขาดแูลตัวเองได ผมวาบานเมืองไปรอดแลว  

  ประธาน  :  คิดจากสภาพขณะที่เปนจริงแลวก็พยายามจะแก ผมคิดวาที่ไดความคดิเห็น

มาทัง้หมดก็ไดประโยชนมากนะครับ แลวก็วันนี้เราทาํการบานครบหมด ตั้งแตเร่ืองของการมีสวนรวม 

หมวดสทิธิเสรีภาพหนาทีน่ี่หมดนะครับ แลวก็เร่ืองการกระจายอาํนาจ เร่ืองแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ แลว

ก็สิทธิชมุชนกบั อํานาจชุมชน ตอนนี้ก็ผมอยากจะเรียนปรึกษาวาสปัดาหหนาขอทางฝายเลขาไปนั่งทํา

ประมวลเอกสารและความคดิเห็นทั้งหมด เพราะวาที่จะไปที่ชะอาํ วนัที ่๕ – ๑๐ เขากจ็ะไปสัมมนาเขายัง 

ไมบอกกระบวนการวิธีการสมัมนาวาอยางไร 

  นายวทิยา งานทวี  :  อยากจะขอทราบวาวิธีการวาจะแบงเวลาอยางไรเพื่อจะไดเตรียม

ความคิด 

  ประธาน  :  เขาจะมีบอกวาของเรา ๑ วัน กระบวนการอะไรตาง ๆ อยางไรผมก็ยังไมรู 

แตวาเราจะไดเตรียมเอกสารวาประเดน็ที่เราเหน็คืออะไร แนวทางที่เราเสนอคืออะไร แลวก็เรามีขอสังเกต 

อยางไร อันนีอ้าจจะทําเปนเอกสารทีท่างฝายเลขาตองไปทํา แลวก็ในสวนที่เกี่ยวของอันนี้อาจจะเปน 

Version หนึง่ ในสวนที่เกี่ยวกับตอนหลงัเราหนีไมพนทีจ่ะตองมาพิจารณาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

ตามมาตราตาง ๆ ในสวนทีพ่ยายามเห็นภาพที่จะนาํไปสูการเขียนมาตราตาง ๆ ได เดี๋ยวกพ็ยายามราง 

ไปกอนเทาที่จะทําได เทาที่เวลาจะมี แตวาตรงนี้ส่ิงทีท่ําทั้งหมดประมวลเสร็จตองไปอยูในเวทีของ 

ภาคประชาชนอีกวาเขาจะเห็นวาอยางไร วาประเดน็ปญหาที่เราเห็นขอเสนอที่เราเสนอเขาจะคิดอยางไร 

อันนัน้ก็คงจะตองใหทางเวทีเขาไปทาํงานกนัอีกทีก็คงจะไดขอมูลมาอีกเยอะ  

  นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ผมรบกวนนิดหนึง่ คือตอนนี้ขอความรูคือวา เอกสารก็เยอะ 

ไปหมดนะครบัในกลุมเรา ถาฝายเลขา อาจารยพอสรุปมาหมดแลวผมวาเราเอาเฉพาะที่อาจารยทาน

เตรียมไวก็ใกลเคียงแลว  

  นายสพุจน ไขมุกด  :  คือเอาเอกสารเฉพาะที่เราจะพิจารณาไปใชไหมครับ ไมใชเอกสาร 

ประกอบที่เราไดรับมา 



อนุ. ยกราง กรอบที่ ๑                      ศิริพร ๑๒/๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  คงไม เพราะวาที่เราไดรับมาเราก็หยิบมาดูอยูแลว  

  นางสาวสุนทรยีา เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตคะ เนนในเรื่องสทิธิคือตอนนี้เร่ิมจะ 

แบงงานกนัเอง ก็คือหมายถงึวาพวกเราทาํงานดวยกนัแตวาอาจจะแบงหวัขอเพื่อใหงายขึน้ อยางเรื่องสิทธิ

หลายประการกลุมผูหญงิ กลุมเด็ก กลุมอะไรทั้งหลายพอเสนอนัน้เราอาจจะเปนวาขอเสนอสั้น ๆ จะสรุป

ส้ัน ๆ ใหเทาทีม่ีและหาได หรือวาทานใดจะใหเพิม่ก็จะเขียน แลวก็เราอาจจะ Mark อันที่เราไดคุยกันแลว

และแนวโนมทีน่าจะเปนแบบนั้น หรือวาอาจจะยงัดูอยูไมอยางนัน้ก็จะเปนเหมือนหมายเหตุไวขางลางวา

ประเด็นเหลานี้มีอะไร แตวาเราคิดอยางไรอยางนี้นะคะ แตจะสรุปประเด็นหลัก ๆ ไวให 

  ประธาน  :  เดีย๋วชมพูประชุมฝายเลขาคยุกันพรุงนี้ไดไหม คุณพรนภา คุณชมพู  

พอดีมีอาจารยวุฒิสารเรื่องการกระจายอาํนาจ อาจารยเอกบุญ เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

หรือจะประสานกนัวาสัปดาหหนาตองทาํงาน ตองเก็บ แตวาเราทํามาได ๗๐ – ๘๐ เปอรเซ็นตแลวละ 

เพียงแตไปทําจัดระบบใหดี ถาอยางนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปดประชุมนะครับ และเดี๋ยวผมจะคุยกับทาง 

ทีมเลขานิดหนึ่ง ขอบคุณทกุ ๆ ทานนะครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๕  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 


